https://thuviensach.vn

Mục lục

Chương 1: Sương Lạnh

Chương 2

Chương 3: Cố Gia

Chương 4: Văn Tinh

Chương 5: Ước Hẹn

Chương 6: Rung Động

Chương 7: Lễ Chùa

Chương 8: Nhật Ký

Chương 9: Bạn Bè

Chương 10: Lâm Trọng

Chương 11: Cây Tiêu Của Diệp Gia

Chương 12: Có Biến

Chương 13: Kích Động

Chương 14: Chuyện Đêm

Chương 15: Hạ Bút

Chương 16: Trở Về Nhà

Chương 17: Trước Khi Kết Hôn

Chương 18: Thành Hôn

Chương 19: Thăm Dò

Chương 20: Có Thuật

Chương 21: Tao Ngộ

Chương 22

Chương 23: Giải Quyết

Chương 24: Chia Sẻ

Chương 25: Sẽ Thắng

Chương 26: Quan Lâm

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 1: Sương Lạnh

Editor: huyetsacthiensu

Ngoài cửamộtmảnh cảnh xuân.

Có nha hoàn chạy vào “Di nương, nhà chính sai người đến mời người qua đómộtchuyến.”

Cố Hàm Sươngđangthưởng thức vòng taytrêntay, nghe thấy lời nha hoànnói, hai hàng lông màytrênkhuôn mặt lạnh lẽo nhíu lại.

“Leng keng” vòng tay bị ném vào hộp trang sức. Nàng đứng dậy phủi phủi làn váy “đithôi.”

khôngkhí trong nhà chínhđanggiương cung bạt kiếm, nha hoàn, ma ma lập thành trận địa sẵn sàng nghênh địch, ánh mắt nhìn nàng như có thâm thù đại hận.

Cố Hàm Sương dường như chưa pháthiệnra, vuốt khăn lụa trong tay, ung dung thong thảđivào. Làn váy lay động như từng bông hoa đón gió bay ra.

Đinh Mẫn nhìn dáng vẻ nàng như vậythìvô cùng tức giận.mộtcon hồ

ly tinhđira từ nơi bẩn thỉu, nếukhôngphải có lão gia bảo vệthìmìnhđãsớm trừng trị nàng ta. Lần nàykhôngdễ gì mới tóm được nhược điểm của nàng ta, nhất định phải khiến cho nàng ta đẹp mặt.

https://thuviensach.vn

Nghĩ đến đây, trong mắt nàng ta (Đinh Mẫn) lóe lênmộttia hưng phấn dị thường, mở miệng “Sương di nươngthậtlà to gan, dám mưu hại cái thai trong bụng Nhạc di nương, hạ nhân trong nhà bếpđãkhai ra, ngươi còn điều gì muốnnóikhông?”

Cố Hàm Sương nghe đến đấythìbật cười “Xì”mộttiếng. Nàng ngẩng đầu, Thẩm thị ngồi ngay ngắn đằng trước, mấy bà vú đứng xung quanh như

tam đường thẩm vấn, Đinh Mẫn làm ầm ĩ lên muốn giết nàng. Người này hai tháng trước vừa bị sảy thai, cũng yên tĩnh đượcmộtthời gian.

Có lẽ nàng ta bị thương nghiêm trọng, nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy mà sắc mặt vẫn vàng như nghệ, gò má nhô cao, xem ra có chút mùi vị

mảnh dẻ.

Đương nhiên, xấu vẫn là xấu, gầy như vậy càng xấu.

Nàng nhếch môi, còn tưởng trải qua chuyện lần trước nên tiến bộ

hơn,khôngngờ ngu xuẩn vẫn là ngu xuẩn, đến bây giờ vẫnkhôngrõtình địchthậtsựcủa mình là ai.

Đinh Mẫn bị vẻ mặt hờ hững của nàng chọc giận, chính là như

vậy,thậtlâu trước đây, lúc các nàng vẫn còn là khuê nữ nàng cũng dùng vẻ

mặt này đối diện nàng ta, chưa bao giờ để nàng ta vào mắt.

Bây giờ Cố gia suy tàn, Cố Hàm Sương cũng bị đưa vào nơi bụi trần,đivào chỗ dơ bẩn kiamộtlần, cuối cùng lại rơi vào tay nàng ta, nàng có tư cách gì mà bày ra vẻ mặt ấy trước mặt nàng ta.

“Nối dõi tông đường chính là chuyện lớn, ta phải cho lão giamộtcâu trả lời, nếu Cố di nươngkhôngcòn lời nào đểnóithìchính là thừa nhận.

Người đâu, trói nàng ta lại, đánh năm mươi gậy.”

Đây chính là trực tiếp muốn lấy mạng Cố Hàm Sương.

https://thuviensach.vn

Quả nhiên vẫn như trước đây, vừa ngu xuẩn vừa độc ác.

mộtbà vúđãsớm cầm gậy đứng đợi ởmộtbên sẵn sàng đợi lệnh, nghe được mệnh lệnhđãkhôngthể chờ được mà tiến lên; bị ánh mắt rét lạnh của Cố Hàm Sương quét qua, tâm thần chấn động, động táckhôngkhỏi khựng lại.

Đinh Mẫn thấy thể càng tức giận, dùng sức vỗ vào tay vịn của ghế

“Còn đứng ngây ra đấy làm gì, nhanh bắt nàng ta lại cho ta.”

Cố Hàm Sươngkhôngthèm để ý đến đám người, sửa lại làn váy, ung dung thong thả mở miệng “Rảnh rỗi quản chuyện con của người khác, con của mình lại để nó chịu oan khuất, ta cũngkhôngbiết từ lúc nào ngươi lại khoan dung như vậy.”

Lời nàythậtsựđãchọc vào tim Đinh Mẫnmộtchâm, trong sảnh bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Hai tháng trước phu nhân bị sảy mất cái thaiđãđược năm tháng, nhưngđãđiều tra tất cả cũngkhôngtra được hung thủ. Ma ma nhân chứng then chốt ở nhà bếp tự tử, manh mối đứt đoạn.

Phu nhân vô cùng đau lòng, kêu gào muốn đánh chết mấy di nương, lão gia tất nhiênkhôngđồng ý. Đau khổ nhưng lạikhôngcó chứng cứ, cuối cùng chỉ có thể đánh chết mấy nha hoàn thông phòng.

Vốnđãkhôngđược lão giayêuthương,thậtvất vả mới có thai lại bị mất.

Đứa trẻđãmất là đề tài cấm kỵ ở chính viện, ai cũng giữ kín mồm kín miệng, từ liên quan cũngkhôngđượcnóiđến.

Bây giờ lại có người to gannóira, mọi người thở cũngkhôngdám thở, chỉ sợ rước lấy tai họa.

https://thuviensach.vn

Các nàngthậtsựkhâm phục lá gan của Cố di nương, lúc này còn có thể

chọc vào nỗi đau của phu nhân.

Quả nhiên, Đinh Mẫn sửng sốtmộtchút, tiếp theo thần sắc cả người như điên cuồng,đangmuốn phát tác lại bịmộtcâunóicủa đối phương làm chokhôngnhúc nhích được.

“Ngươikhôngmuốn biết hung thủ là ai sao?”

Muốn, sao lạikhôngmuốn chứ, nằm mơ cũng muốn, nếu nàng ta biết ai hại chết con trai nàng ta, nàng ta nhất địnhsẽchémhắnthành trăm mảnh!

Khuôn mặt Đinh Mẫn vặn vẹo, nhìn chằm chằm Cố Hàm Sương.

“Ngươi biết hung thủ là ai sao? Maunóicho ta biết là ai!”

Cố Hàm Sương nhìn dáng vể điên cuồng của nàng ta, đột nhiên vừa cảm thấy vô vị vừa cảm thấy thương xót buồn bã. Bản thân đồng ý với Lâm Trọng vào phủ có ý nghĩa gì?

Đây chỉ làmộtnữ nhân hồ đồ, vụng về sống qua ngày thôi.

Cho dù gia tộc nàng ta làm cho Cố gia sụp đổ, nàng ta giành lấy vị hôn phu của nàng, nhưng Đinh Mẫn cũng chỉ làmộtquân cờnhỏtrong bàn cờkhôngđáng nhắc đến, nàng ta cái gì cũngkhôngbiết.

Nàng ta nhìn nàng chằm chằm có ý gì?

“Takhôngchỉ biết hung thủ là ai, ta còn có chứng cứ, ngày mai trước khi tađiĐại Bi tự, ngươi hãy phái người đến lấy.”

nóixong cũngkhôngở lại, thản nhiên rờiđi. Tất cả mọi người nhìn bóng lưng yểu điệu rờiđicủa nàng nhưngkhôngai đứng ra ngăn cản.

Đinh Mẫn càngkhôngmở miệng, trong mắt nghi ngờkhôngthôi.

https://thuviensach.vn

Trong đầu nàng ta bây giờ toàn bộ đều là chuyện về đứa conđãmất của nàng ta, làm gì còn có tâm trạng quan tâm chuyện của Nhạc di nương. Đây vốn chỉ là lý do để trừng phạt nàng, nếu là bình thường Đinh Mẫnkhôngchỉkhôngquan tâm chỉ sợ là còn muốn cười hai tiếng ‘Ông trời có mắt’.

Cố Hàm Sương trở lại phòng mình liền sai người thu dọn đồ đạc. Viện Đinh Mẫn giống nhưmộtcái lưới đánh cá, khắp nơi là lỗ hổng, chuyện ngày hôm nay chưa đến nửa ngàysẽđược truyền vào lỗ tai của những người có lòng.

Nhạc di nương hiền lành giờ khắc này sợ làsẽđứng ngồikhôngyên.

Nghĩ đến Đinh Mẫn vừa thay nàng ta trừng trị nàng liền cảm thấy vui vẻ, cũngkhôngbiết đến khi nàng ta biết được Nhạc di nương chính là kẻ thù nàng ta vẫn luôn muốn giết chếtthìsẽbày ra vẻ mặt như thế nào.

Cố Hàm Sương vuốt vuốt khăn.

Lúc trước nàng theo Lâm Trọng vào phủ cũngkhôngphải là vì vẫn còn lưu luyến gìhắnta, chỉ đơn giản là muốn nhìn sau khi gia đình mình sụp đổthìhai người được người đời tán thưởng là được ‘Ông trời tác hợp’sẽcó bộ dáng hòa thuận thế nào.

Tình cảm thanh mai trúc mã, từ lúc mìnhmộtthânmộtmình khổ sở giãy dụa trong phường kỹ, nhìnhắnngày qua ngày làm trò khôi hài ở sân sauđãkhôngcòn.

Bây giờ những tiết mục giống nhauđãnhìn hàng nghìn lần, từ lâu nàngđãkhôngcòn hứng thú,đãđến lúc rờiđi.

Thanh Hoàn bưngmộtbát tổ yến. Cố Hàm Sương miễn cưỡng dựa vào đầu giường thưởng thức móng tay hôm qua vừa nhuộm,khôngđể ý đến.

https://thuviensach.vn

“cônương, người mau uống nhân lúc còn nóng, để

nguộisẽkhôngngon.”

“Để xuốngđi, tasẽuống.” Mặt nàng thản nhiên.

Dáng vẻ nàng như vậy làm cho Thanh Hoàn phải nhăn mày,đilên hai bước áp sát, ánh mắt sáng quắc, thấp giọng cảnh cáonói“cônương đừng làm chuyện điên rồ nữa, nửa đời sau của người như thế nàothìphải xem chuyện của chủ nhân có thành haykhông.”

Cố Hàm Sương nghe vậy nhìn nàng ta từtrênxuống dướimộtlượt, pháthiệnra nha hoàn này hôm nay mặcmộtbộ quần áo đỏthậtlà sôi nổi. Đặc biệt nhất là cổ áo bị nàng ta cố ý kéo thấp xuống mấy phần, lộ ra cần cổ

trắng mịn có vài dấu hôn chói mắt.

Nàngkhôngkhỏi “A”mộttiếng, cònđangnghĩ nha hoàn này hôm naykhôngbiết vì sao lại dám khoa tay múa chân với nàng, hóa ra là có chỗ

dựa.

Đây là muốn gây khó dễ cho nàng sao?thậtthú vị.

Ngón taynhỏdài đưa lên môi, nàng nở nụ cười ý tứ sâu xa, ánh sáng trong mắt phượng lạnh lùng chuyển động, giọng điệu mềmđi, càng mang theo mấy phần thân thiết”

“Chuyện này đúng là takhôngđúng,khôngchú ý đến ngươi cũng là đạicônương.”

Quả nhiên, khuôn mặt Thanh Hoàn lộ vẻ đắc ý,đangchuẩn bị mượn cơ

hội mỉa mai vài câu.

Cố Hàm Sương đột nhiên chuyển đề tài “Nếuđãở cùng lão gia, ta thayhắnlàm chủ thu lưu ngươi, thế nào?”

https://thuviensach.vn

Nụ cười của Thanh Hoàn còn chưa nở rađãcứng đờ, ngẩng phắt đầu dậy, trợn hai mắtkhôngdám tin tưởng.

Cố Hàm Sương nhíu mày “Làm sao vậy?khôngphải lão gia sao? Vậy coi như xong, trong nhà này, trừ lão gia ra những người khác đều là ngoại nam. Tư thông với ngoại nam là tội chết, ta cũng bảo vệ được ngươi.”

Lúc này Thanh Hoàn mới nhìnrõtrêu tức trong mắt đối phương, đột nhiên hiểu được nàng là cố ý, thân thể của nàng ta cho ai chẳng lẽ

nàngkhôngbiết sao?rõràng là nàng biết nhưng giả vờ hồ đồ!

Chuyện này cũngkhôngthểnóirõràng ra được. Chỉkhôngngờ rằng Cố

Hàm Sươngkhôngthức thời như vậy, nàng ta hận đến trong mắt đều là lửa giận:

“cônương làm như vậykhôngsợ chọc giận chủ nhân sao?”

Cố Hàm Sương ném cái tăm trong tayđi, cườinói“Ngay cả chủ nhân của ngươi ta cũngkhôngsợ chẳng lẽ lại sợmộtnô tỳ như ngươi sao?

Đừngnóibây giờ ngươikhôngdanhkhôngphận, cho dù có ngày ngươi sinh mười bảy, mười tám người con trai ta cũng có cách giết chết ngươi!” Nàng thu lại nụ cườitrênmặt “Cònkhôngnhanh cútđi!”

rõràng vẫn là bộ dáng hờ hững như vậy nhưng Thanh Hoàn lại bị ánh mắt nàng làm cho sợ hãi, suy cho cùng trong lòng vẫn có chút e dè, xám xịt lui ra ngoài.

A, chưa đạt được gìđãđắc ý, chỉ mới hơi đe dọađãco rúm lại, bộ dáng chỉ biết bắt nạ kẻ yếu như vậythậtkhiến người ta đến hứng thú tiêu khiển cũngkhôngcó.

Cố Hàm Sương chẳng muốn để ý đến nữa, đợi đến lúc trong phòngkhôngcó ai mới lấy tờ giấy dưới đáy bát tổ yến ra, tiện tay rótmộtchén trà.

https://thuviensach.vn

Thể chữ xuấthiệntrêntờ giấy trắng, Cố Hàm Sương nhìnmộtchút, chữ

viết quen thuộc, nội dung là những lời lẽ cũ rích quen thuộc, đơn giản là nhắc nàngkhôngnên quên sứ mệnh của gia tộc và nghĩ cách lấy được con ấn của Lâm gia.

Hai năm trước, trong cuộc chính biến Gia Hòa, Cố gia rớt đài. Phụ

thân của Cố Hàm Sương cùng mấy người thúc bá bị chém đầu thị chúng, những người đàn ông khác trong gia tộcthìbị đày ra biên cương, nữ nhân bị

đưa vào kỹ phường.

Cây ngã bầy khỉ tan, mọi người sợ bị dính líu đến cho nên đều tránh xa.

Cố phu nhânkhôngchịu nhục mang theomộtđám nữ quyến tự sát trong ngục.

Chỉ có Cố Hàm Sương,mộtthân chật vật khổ sởkhôngkhuyên bảo được, mang theo chỉ trích ‘Ngươikhôngxứng làm congáiCố gia,khôngxứng làm congáicủa ta’ của Cố phu nhân sống sót.

khôngcó ai biết, Cố lão gia nên bị chặt đầu thị chúngthậtra vẫn còn sống,khôngchỉ sống sót còn dẫn theo huynh đệ cháu chắtđãđược hoán đổi sống ở chỗ bí mật ở kinh thành, dưới chân thiên tử, mưu tính phục hưng kế

lớn.

Vốn Cố Hàm Sương cũngkhôngbiết chuyện, mãi đến tận nửa năm trước khi đồng ý về phủ với Lâm Trọng, có người đưa Thanh Hoàn đến bên cạnh, liên lạc với nàngthìnàng mới biết.

Nếukhôngphải bản thân bị coi làmộtquân cờ bị bọn họ vứt bỏthìnàngthậtsựmuốn vỗ taythậtlớn để khen ngợi bọn họ “Kế sách của phụ

thânthậttuyệt vời.”

https://thuviensach.vn

Trong thời gian ngắn có thể ở trong bóng tối Đông Sơn tái khởi chứng tỏ lúc trước có dư lực. Vậy lúc mẫu thân cùng các thẩm thẩm, tỷ muội tự

sátthìbọn họ ở đâu? Lúc nàng khổ sở giãy dụa ở kỹ phườngthìbọn họ ở

đâu?

nóicho cùng, chẳng qua là suy tính hai bên,khôngmuốn tổn hại tài nguyên mà thôi.

Lúc bị vứt bỏ nhưmộtchiếc giày ráchkhôngchút nghĩ ngợi, bỏ mặc nàng suýt chết ở bên ngoài, vậy mà đến lúc nàng ở Lâm phủ chưa đến nửa tháng lại cómộtngười mang theo tín vật tìm đến cửa, muốn nàng chịu nhục phục hưng gia tộc.

Mỗi lần có thư đưa đến đều là những câu nhắc nhở,nóinàngđãnhận được vinh quang từ Cố giathìphải gánh vác trách nhiệm của Cố gia.

Cố Hàm Sươngkhôngngại vì những người đối xử với chân thành với nàng mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng nhưng phụ thân và ca ca nàng là những người nhận được nhiều vinh quang từ Cố gia nhất lại là những con rùa rụt cổ trốn phía sau; bọn họ dựa vào gì mà cho rằng nàng – người congáiđãbị bọn họ vứt bỏsẽquay lại giúp bọn họ vượt qua khó khăn này.

Nàng cười giễu cợtmộttiếng, lấy cây đánh lửa, mặtkhôngđổi sắc đốt tờ

giấy thành tro bụi.

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 2

Ở chùa Đại Bi Cố Hàm Sươngđãgặp được Tĩnh An sư thái.

Mười bốn năm trước, khi Tĩnh An còn chưa được gọi là Tĩnh An, lúc đó Cố Hàm Sương cònnhỏthường quỳ gối, nghịch ngợm mà kêu nàngmộttiếng “Tiểucôcô”.

Tiểucôcô……

Các

nàngđãmười

nămkhônggặp

nhau,

bởi

vìyêuphảimộtgiáo úy cấp thấp mà sau đó bị buộc phải xuất gia, Tĩnh An liền biến mất ở trước mắt mọi người.

đãtừng là thiên kim cao quý của Cố gia ở kinh thành Chỉ Lan,hiệngiờ

lại quỳ trước Phật, từ bỏ hết mọi phong hoa, so với người trước đây thựcsựlà như hai kiếp khác nhau,đãđốt hết mọi tốt đẹp của trước kia, chỉ

còn dưmộtbóng dáng mảnh khảnh.

Nàngkhôngcó quay đầu lại, chỉ lànhẹgiọng mở miệng: “Ngươiđãđến rồi?”

Cố Hàm Sương gật gật đầu, cũng mặc kệ đối phương có nhìn thấy haykhông: “Tới đểnóilời từ biệt với ngươi.”

Bàn tayđangcầm chuỗi hạt ngừng lạimộtchút: “khôngbáimộtbái sao?”

Cố Hàm Sương cười, lắc đầu: “khôngđược, trong lòng chỉ toànsựđiên cuồng, bái thần phật cái gì.”

https://thuviensach.vn

Tĩnh An rốt cuộc cũng xoay người, lộ ramộtkhuôn mặt xinh đẹp vô song, nàng nhìn Cố Hàm Sương, mặt lộ vẻ bi thương: “Ngươi hà tất gì phải như thế này?”

“Hà tất?” Cố Hàm Sươngthậtgiống như là nghe được cái gì buồn cười, mắt phượng biểu lộ ra hai tia châm chọc: “trong lòng ngươi và ta đều rấtrõràng, ta là hà tất.”

Tĩnh An im lặng, đôi môi tái nhợt run rẩy, nàng định mở miệng khuyên bảo, rồi lạikhôngbiết phải bắt đầu từ đâu.

Cố Hàm Sương cũngkhôngmuốn ở lạinóichuyện nhiều, nàng đem đồ

vật mang theo đẩy lên phía trước: “Nghenóinăm đó ngươi thích nhất rượu mạnh, cho nên ta mang theo Hổ Phách Quang tốt nhất cho ngươi.”nóixong, lại dùng ngón trỏ gõ gõ bên cạnh hộp gỗ: “Lâm Trọngkhôngnợ ta, ta cũngkhônghậnhắn,khôngmuốn làm bẩn địa phương củahắn, Hồng Nhan Khô này cho ngươiđi. Tađãchết, bọn họ cũngsẽkhôngbỏ qua cho ngươi, có cái này, tại thời điểm nào đó cũng có thể có ích.”

Ai có thể nghĩ rằngmộttiểu giáo úy năm đó lại có thể trở thành Đại tướng quân mà hoàng đế tín nhiệm nhất, lại còn si tâmkhôngthay đổi? So vớimộtngười chỉ ở hậu viện của Lâm phủ Cố Hàm Sương, Tĩnh An hiển nhiên có giá trị hơn, chỉ là những người đó vẫn còn kiêng kị, nênkhôngxuống tay thôi.

Nghĩ đến đây, nàng thò người về phía trước, thấp giọng cảnh cáo:

“Đừng làm việc ngốc,đitin vào việc bọn họ đối xử thiệt tình mà nghe họ

xắp xếp. Nếukhôngtathậtsựsẽxem thường ngươi!”

nóixong nàng liềnkhôngmuốn ở lại, xoay ngườiđira ngoài.

Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, làm hình dáng của người trước mắt trở nên mơ hồ, Tĩnh An thấy nàng bước ra trước cửa, cuối cùng lại gian https://thuviensach.vn

nan mở miệng: “Nếu ngươi giúp đỡ bọn họ làm được việc…… Tốt xấu gì cũng có thể đổimộtcái tuổi già an ổn.”

Cố Hàm Sương cười: “giúp đỡ bọn họ làm được việc? Sau đó bị đưa tới làm bạn cùng ngươi sao? Chỉmộtnha đầu bò ra từ giường của lão gia, cũng có thể vênh mặt hất hàm sai khiến ta, có thể thấy đượchiệngiờkhôngai đem ta để vào mắt. Chỉ sợ trước khi Cố gia khôi phục danh dự, tađãtrở

thànhmộtnữ nhi làm cho gia tộc hổ thẹn liền phải bị chết bệnh.”

Kinh thành aikhôngbiết Cốcônương của giáo phường, lại có aikhôngbiết Cố di nương của Lâm phủ? Cùng xuất thân từ đại gia tộc giống nhau, các nam nhân ở Cố gia, từ trước đến nay đều đem thể diện xem trọng hơn nhiều so với tính mạng của nữ nhi.

Nàng xua xua tay: “Ta phảiđirồi.”nóixong cũngkhôngdừng lại.

Phật đường quay về vớisựan tĩnh, Tĩnh An nhìn đồ vật trước mắt, cứng đờ mà quỳ tại chỗ ngồi,thậtlâu sau, nàng duỗi tay,khôngcó di chuyển vò rượu kia, mà là mở hộp gỗ khắc hoa ở bên cạnh ra,mộtviên thuốc tròn vo lẳng lặng nằm đó.

Hồng Nhan Khô, dù là hồng nhan quốc sắc,mộtviên vào miệng trăm mệnh cũngsẽkết thúc.

Nàng đột nhiên lấy tay che mặt, nước mắt rơi như mưa.

Mọi người đềunóikhí chất của người Cố gia,mộtbên nhiệt tình như

lửa,mộtbên cao ngạo như sương.

Nhưng mà các nàng đều sai rồi, Cố Chỉ Lan nàng kiêu ngạo là vì gia thế của mình, nên mới dễ dàng bị bẻ gãy. Chỉ có Hàm Sương,sựkiêu ngạo của nàng đến từ chính mình.

https://thuviensach.vn

Thắngmộtthân vinh hiển cũngkhôngkiêu, bạimộtthân nhục nhã vẫn bất khuất, trong lòng có chính ý, mới là ngạo cốt.

Nàngkhôngbiếtcôấy ở giáo phườngđãtrải qua cái gì, nên mới có thể

cómộtloại tuyệt vọng mà ngày ngày mang theo thuốc độc như thế này, hơn nữa lại như thế nào sinh rasựcứng cỏi đến nổi có thểmộtmìnhđiqua địa ngục.

Sống, đôi khi so với cái chết càng khổ sở hơn.

Là huynh trưởng, nhưng lại là người hủy hoại tất cảsựkiên trì mà nàng có.

Chạng vạng, có tiểu nicôtiến vào bẩm báo: “Cố di nương của Lâm phủ

chết rồi.”

****************

“Chết rồi……” Nam nhân cúi đầu, lẩm bẩm tựnói, lại ngẩng đầu,thìđãrơi lệ đầy mặt.

hắnbiết bọn họkhôngtrở về được, đoạn thời gian thanh mai trúc mã khi đó, từ hai đứa trẻ vô tư đến thời thiếu niên đều làm bạn.

Hai năm trước,hắnvì tránh đầu sóng ngọn gió liền bắt đầu đối xử

chẳng quan tâm đến nàng, sau đó lại nghe theo gia tộc cưới Đinh Mẫn.

Chẳng sợ nàng sau lại đồng ý tùyhắnnhập phủ, cặp kia trong mắt cũng lạikhôngcó bóng dáng củahắn.

Trở vềkhôngđược, rốt cuộc cũng trở vềkhôngđược.

hắnlấy tay che mắt, cuối cùng là khóc nấc lên.

https://thuviensach.vn

Giónhẹthổi bay bức họa cuộn trònđãố vàngtrênbàn sách.mộtcây lê Nam Kinhđangcười nhạt, cao ngạo như thiếu nữ ánh trăng.

Với dòng chữ lưu niệmtrênbức họa của vị thiếu niên ôn nhu ấy Giọt giọt sương lạnh ai oán,mộtbầu trời đẹp như tiên.

**********************

Mùa xuân tháng ba, chim hoa đẹo đẽ, đúng là thời gian hoàn hảo để

ước hẹn du ngoạn.

Ở thúy đình của Cố gia,mộtngười thiếu nữ mặc thanh y cầm trong taymộtquyển tạp ký, hương thơm của trà chậm rãi lượn lờ đến:

“Tiền triều có Sung Dương trong thôn ở huyện Liễu Hà chết, đột nhiên tỉnh lại, hành vi quái dị, giống như điên khùng, luônnóimình từ thế giới khác mà đến.khôngngười nào tin, ba năm mà chết. Tác giả này, nghe được việc này, tinh tế thu chỉnh từ ngữ, có cái nhìn phi phàm, nhưng kỳ lạ lại có ý nghĩ hợp lý, biên soạn nên sách. Bởi vậy suy luận có thểmộtxác nhưng chứa cả hai thế giới, chỉkhôngbiết tường tận.”

mộttiểucônương bên cạnhđangăn điểm tâm nghe đến đó, trừng đôi mắt tròn tròn, tràn đầy tò mò:

“Những gì quyển《 kỳ nhân lục 》 nàynóilàthậtư? Đại tỷ tỷ,trênđời này thựcsựcó thế giới khác? Nếu có, là hình dáng gì? So với nơi này của chúng ta giống nhau sao?”

Nữ tử bên cạnh nữ tử cười âu yếm gõ đầu muội muội: “Chỉ

làmộtquyển tạp ký, tác giả cũngkhôngcó tên tuổi, chỉ có đại tỷ tỷ của ngươi thích. Ngày thường nhìn xem để làm thú tiêu khiển thôi, nhưng tiếp nhậnkhôngnổithật.”

https://thuviensach.vn

Hình ảnh dần dần mơ hồ,âmthanh của thiếu nữ cũng dần dần mông lung, nghekhôngrõràng. Chỉ câunóikia “tiếp nhậnkhôngnổithật” ở trong đầu cứ quanh quẩn……

Đương nhiên……sẽkhôngđếnthật? Nhưng mà tại sao ta cảm thấy thế

giới kỳ diệu như vậy, ba ngàn thế giới là cóthật?

Làthậtsự……

Cố Hàm Sương từ trong giấc mơ ngồi dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổkhôngrõ. Trong phòng ngủ tối đen, nàng mở chiếc đèn ở đầu giường ra, nhìn qua chiếc rèm nửa trong suốt, ánh sáng ấm áp phát ra làm lòng nàng dần dần an bình.

Nàng lại mơ thấy kiếp trước.

Lúc ấy nàng nhảy xuống từ phía sau núi ở chùa Đại Bi, chỉ nghĩ rằng bản thân nhất định phải bị mất mạng.

Từ đótrênđờisẽkhôngcòn Cố Hàm Sương.

Sau đó ra sao? Nàng ôm lấy đầu. Tất nhiên nàngđãtrải quamộtđoạn thời gian rất dài dòng, nhưng mà, mặc kệ nàngđãhồi tưởng bao nhiêu lần, đều chỉ thấymộtmảnh đen tối.

Thời điểm nàng có ý thức,thìquang cảnh trước mắtđãhoàn toàn khác, nàng thấy giống như ngườiđãnóiđến trong《 kỳ nhân lục 》, người này ở

thế giới khác lại cùng tên họ với nàng, nhưng giờ cảnh còn người mất.

Nhưng nàngkhôngcó ký ức củacônương này, nhưng kỳ lạ ở chỗ, hết thảy những thứ xa lạ ở nơi này nàng lại rành rành như thế,mộtít thiết bị sinh hoạt nàng có thể sử dụng rất thuận tay. Ví dụ như chiếc đèn ở đầu giường này, ngay lúc đó nàng thựcsựkhôngnhìn ra đây là cái thứ gì, nhưng tay cũngđãấn xuống.

https://thuviensach.vn

“Bang” nó liền phát ra ánh sángthậtgiống với lưu ly, thựcsựlà cứ như

vậy mà sáng lên, ánh đèn trong suốt phát ra ánh sángthậtsựrất ấm áp, mười phần xinh đẹp.

Đầu tiên làm nàng hoảng sợ, nhưng tiếp theo liền bị thứ thần kỳ này hấp dẫn.

khôngnhịn được lại ấnmộtchút, quả nhiên, “Bang”mộttiếng lại tắtđi.

Nàng nhìn đến nổi hứng thú dạt dào, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, thử lại rất nhiều lần. ánh đèn kia sáng rồi lại tắt,khôngcó lấymộtlần mất trật tự.

Rút cụôc vui chơi đủ rồi, nàng nhìn xung quanh phòng thấy cókhôngít chốt đóng mở giống như thế, nàng kiền vén màn chạy ra, đem tất cả đèn trong phòng mở ra.đichân đất tinh tế quan sát hết tất cả.

Thựcsựthấy thế giới này kỳ diệu vô cùng.

Chỉ cầnmộtcái như vậy để ở Đại Kim Triềuthìchính là bảo bối kỳ diệu, ở chỗ này, chỉ làmộtvật trang trí trong phòng, như vậy có thể thấy được thế

giới này kỳ diệu tiên tiến đến mức độ nào.

Có thân thể này chỉ dẫn, cộng với việc nàng có thể tự mình nghiên cứu, cho nênhiệntại sinh hoạt của nàng ở chỗ nàyđãkhôngcó chướng ngại gì.

Cố Hàm Sương đứng dậyđivào phòng tắm, nhìn vào chiếc gương thủy nhânthậtlớn được treo trước mặt.

Mày đẹp mắt phượng, mũi cao môi mỏng, thựcsựcó bảy phần tương tự

với khuôn mặt nàng, trải qua nửa tháng, mặt mày thay đổimộtchút, càng giống hơn tám phần.

https://thuviensach.vn

đãnửa tháng kể từ khi xa rời cuộc sống ồn ào hỗn loạn khi đó, bây giờ

nàng có thể trở về cuộc sống an ổn như trước đây, Cố Hàm Sươngđãdần dần rútđimũi nhọn, trở về thời gian bình thản.

Nàngđãrất ít khi gặp lại ác mộng, điều nàng nhớ tới nhiều nhất, lại là khoảng thời thanh xuân vô tưđãphủ bụi thời gian của trước đây.

Nàng cũng từng là người chỉ biết đánh đàn ngăm trăng, chỉ học quy tắc của các tiểu thư khuê các dưới đèn.

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 3: Cố Gia

Edit: Ania

Hôm naytrênbàn điểm tâm, chỉ có ba người là Cố Hàm Sương, Cố

cha, và kế mẫu Đinh Nhu củacô.

Hai người vừa ăn cơm, vừa thỉnh thoảngnóichuyện với nhau vài câu, Cố Hàm Sương ở bên cạnh an tĩnh nghe.

trênbàn cơm chỉ cóâmthanhnhỏnhẹcủa Đinh Nhu.

Bà ta làmộtngười phụ nữ tương đối xinh đẹp, trong nét điềm đạm đángyêulộ ra vài phần mềm mại,nóichuyện cũng lànhẹgiọng dịu dàng, dáng vẻ như vô hại.

Cố Hàm Sương thấy có vài phần phong thái của Nhạc di nương ở kiếp trước.

truyện được edit tại cungquanghang.com

Mặc cho ai cũngsẽkhôngnhìn ra bà tasẽlà người khắt khe kế nữ.

côcụp mắt, múcmộtmuỗng cháo lên, che lại suy nghĩ nơi đáy mắt.

Chờ câu chuyện của bọn họ ngừng, Cố Hàm Sương buông thìa, hợp thời mở miệngnói: "Conđãtìm đượcmộtviệc làm."

Cố cha dừngmộtchút: "Làm gì?"

https://thuviensach.vn

Cố Hàm Sương nhớ lại những dòng trong nhật kí của nguyên chủ,nóitiếp: "Làm biên tập củamộttoà soạn.”

Cố cha còn chưa mở miệng, Đinh Nhu liền nhăn mày lại, dịu dàngnói:

"hiệntại ngành xuất bản kinh doanh ế ẩm, hơn nữanóilà biên tập,mộthai năm đầu cònkhôngphải chỉ làm việc vặt, mệtthìkhôngnói, tiền lương cũngkhôngcó bao nhiêu. Nhà chúng takhôngthiếumộtmiếng cơm ăn, làm gìđira ngoài kiếm chút tiền khổ cực đó chứ?"

"Hơn nữa" Bà ta nhìn thoáng qua Cố cha: "Dù gì con cũng là tiểu thư

nhà họ Cố, người ngoàinóiranóivào, cũngkhôngdễ nghe."

Xem lờinóinày, từng từ lo lắng từng chữ thân thiết, diễn cực kì đạt vai người mẹ kế chí công vô tư, nhất là câu cuối cùng, đâm thẳng vào tự ái của Cố cha, ngay cả Cố Hàm Sương cũng muốn vỗ tay cổ vũ bà ta.

Kỳthậtý cuối cùng mà bà ta muốn, chẳng qua làkhôngmuốn Cố Hàm Sương vào công ty nhà làm việc, đồng thời cũngkhôngmuống mang tiếng xấu là ép congáiriêng của vợ trước ra ngoài làm công thôi.

truyện được edit tại cungquanghang.com

Nửa tháng nay cũng đủ để Cố Hàm Sương thăm dòrõràng tình huốnghiệntại trong nhà này.

Thân thể này cũngkhôngđượcyêuthương. Mẹ ruột mất sớm, chathìxem thường, mẹ kế lạnh nhạt, còn cócôem cùng cha khác mẹkhônghề ưa mình.

Nhà cũng thuộc dạng giàu có nhưng cũngkhôngđến lượt nguyên chủ nhận được bất cứ gì.

Nguyên chủ có hai bản nhật ký cực dày, từnhỏđến lớn, đều viết đầy những oán hận bị mẹ kế bức hiếp và buồn bã vì cha ruộtkhôngthèm quan tâm. Câukhôngthiếu chén cơm mà Đinh Nhu vừanóiđó làsựthật. Nhưng chỉ

có cơm ăn, còn lạikhôngcó gì cả.

https://thuviensach.vn

Người đàn bà này quản lý tất cả tiêu dùng trong nhà này,mộttháng chỉ

chocôba ngàn đồng.

Với danh hiệu cực đẹp đẽ là congáithìđơn giản vẫn là đẹp nhất, có tiền nhiều dễ sa ngã lắm.

Nếu là thiếu nữ nhà bình thường khácthìba ngàn đồng xác thựckhôngít, nhưng người nhà bọn họ trọng thể diện nhất, giao tiếp giữa các tiểu thư giới thượng lưu đều túi hiệu quần áo mốt nhất, đấy là chưa kể

trang sức… Có món nào màkhôngtiêu tiền.

Nguyên chủ cũng bởi vìtrênngười ăn mặc xoàng xỉnh nghèo kiết hủ

lậu như thếđã gây rakhôngbiết bao nhiêu trò cười.

Mà Đinh Nhu này cũng lợi hại, ở ngoài mặtthìluônnóiđối xử với haicôcongáiđều giống như nhau, bàkhônghề bất công riêng đứa nào.

truyện được edit tại cungquanghang.com

Nhưng Cố Mẫn, đứa emgáikhác mẹ của Cố Hàm Sương, chỉ cần thích bất cứ quần áo hay trang sức đắt tiền cỡ nào cũng đều có Đinh Nhu mua chocôta, còn có thường thường thầm lén trợ cấp thêm.

Tiền tiêu vặt hàng tháng đối với Cố Mẫn mànóilà có cũng được màkhôngcó cũngkhôngsao, còn nguyên chủthìcả ngày chỉ trông cậy vào chúng nó để kéo dài hơi tàn.

Cố Hàm Sương kỳthậtcũngkhôngbiết ba ngàn đồng tiền là bao nhiêu, nhưng trong nhật ký của nguyên chủ viết rấtrõràng.khôngbằng con số lẻ

của chiếc váy emgáikhác mẹ củacô, đây thựcsựdã chạm phải điểm mấu chốt củacô.

Đại Kim từ trước đến giờ quan trọng nhất là đích thứrõràng, thân phận con trưởng của chính thất cực kì sang quý,khôngcần biết con kế thất tốt đến https://thuviensach.vn

bực nào cũng đều phải chịu thua thiệt.

Cố Hàm Sương thân là đại tiểu thư con chính thất của đại phòng Cố

gia, mẫu thân xuất thân từ đại tộc Giang thị Hoàiâm, từ khi sinh rađãmang thân phận cao quý, ăn mặc chi phí đều là thứ tốt nhất.

truyện được edit tại cungquanghang.com

Chưa từng hưởng qua cảm giác emgáicon kế thất xìa cái váy năm lượng bạc, còn mìnhthìchỉ được xài năm trăm đồng.

Đâykhôngchỉ là vấn đề tiêu xài bao nhiêu, đây quả thực là nhục nhãmộtcách cực kì khủng khiếp.

Mà ở trong mắt Đinh Nhu, bất cứ thứ gì của nhà họ Cố này đều thuộc về congáicủa bà ta, tuyệt đốikhôngđể ai chạm vào dù chỉmộtxu.

Sau khi Nguyên chủ tốt nghiệp đại học, bà takhôngchịu chocôvào công ty, cũngkhôngmuốn đểcôđilàm công việc phổ thông bên ngoài, sợ bị

người tanóibà ta hà khắc congáikế.

Thấy chưa, con vợ cả lưu lại nhưng đâu được đến công ty hưởng phúc, bị kế mẫu ép đến mức phải ra ngoài làm việc vặt, cho nên mẹ ghẻ có mấy ai tốt?

truyện được edit tại cungquanghang.com

Nguyên chủ mấy lần muốn ra ngoài tìm việc làm, đều bị kế mẫu kiếm chuyện bỏ qua, tuy rằng lòngcôtràn đầy oán giận, nhưng từnhỏbị chèn ép đến lớn,đãhoàn toàn sợ hãi người kế mẫu này.

Và cứ thế, sống trong sợ hãi rụt rè, nhưmộtcon chó bị nuôi nhốt trong nhà.

https://thuviensach.vn

Cố Hàm Sương tất nhiên hiểu rấtrõý mà Đinh Nhu muốn, dĩ

nhiêncôkhôngphải thiệt tình muốnđira ngoài làm việc,côkhôngbiết gì hết,hiệnnay ứng phó cuộc sống cũng đều là miễn cưỡng, tùy tiện bước ra ngoài, chỉ tổ tự chuốc lấy rủi ro.

côđangmuốn gây khó dễ người đàn bànhỏnhen này.

côcười chế giễu mở miệng: "Nếu con cònkhôngra ngoài kiếm tiền,thìngay cả mua hàng fake cũngkhôngcó tiền để mua. Rất nhiều người luôn hỏi con là: Có phải ba con sắp phá sảnkhông.”

Sắc mặt Đinh Nhu trầm xuống, vừa muốn mở miệngthìCố cha cũngđãlên tiếng: "Con muốn bao nhiêu tiền?"

Cố Hàm Sương nghĩ nghĩ: "Emgáicon muamộttúi xách cũng ít nhất ba vạn, y phục của con cần mua ít nhất cũng phải ba trăm ngàn."

Đinh Nhu hét ầm lên: "Ba trăm ngàn, tại sao conkhôngđicướpđi, emgáicon đẫu phải ngày nào cũng mua túi! Vả lại nếu nó mua đều dùng là tiền riêng của dì, đâu có xin ba con đâu."

Tiền của bà ta? Cố Hàm Sương gần như muốn cười rộ lên, tiền của bà ta cònkhôngphải Cố cha cho?

Người kế mẫu đa mưu túc trí vô cùng đáng sợ kế mẫu trong mắt nguyên chủ, nhưng trong mắtcôlạikhôngđáng đểcôbúng tay.

côcon cong môi, ung dung thong thả mở miệng: "Tiền riêng? Sao con lại nhớ khi dì được cưới về nhà nàythìngoài cái thai trong bụng của dìthìdì đâu mang theo xu nào đến? Hàng ngày đều uống trànóichuyện phiếm,thìtiền riêng ở đâu ra? Từ đâu tới?khôngphải dì vẫn lén lút hành nghề cũ đấy chứ?"

Trực tiếp đập thẳng vào chân đau của Đinh Nhu.

https://thuviensach.vn

Sắc mặt của Đinh Nhu dữ tợn, bà ta cũngkhôngphải congáinhà giàu gì, lúc ăn nằm với Cố chathìmẹ của Cố Hàm Sương vẫn còn sống.

Từng làm vợ bé lén lút với chồng người khác vẫn luôn là điểm tối kỵ

nhất của bà ta, hận nhất là người khác nhắc tới, hôm nay, đứa congáiriêng vẫn luôn bị bà ta quản chặt chẽ đó, nó làm sao dám!?

Cố cha vỗ bànmộtcái: "Đủ rồi." Ông ta nhìn về phía Cố Hàm Sương:

"Cha cho con ba trăm năm chục ngàn."

Ngụ ý, làm ơn sống yên cho cha!

Cố Hàm Sương vừa lòng gật đầu, biết dừng khiđãnhận được thứ mong muốn.

côkhônggiống nguyên chủ, vẫn luôn mong mỏi tình thương hư ảo giữa cha và con của người đàn ông này. Nếu bị đối xử bất công, tất nhiên phải đáp trảthậtmạnh!

***************

Cố cha sau khi ăn sáng xong liềnđiđến công ty ngay.

Cố Hàm Sương muốn lên lầu, lại bị Đinh Nhu giữ lại. Mới vừa rồi bị

Cố Hàm Sương làm mất mặt, trong lòng bà ta tức giậnkhôngthôi,khôngngừng tìm biện pháp đáp trả.

Bà ta nhìn chăm chú đứa congáiriêng trước mắt, cảm thấy luôn có cái gìkhônggiống bình thường, khác hẳn với vẻ mạnh miệng nhưng chẳng dám làm gì trước kia, nay thựcsựnhàn nhạt bình thản, nhưng hoàn toànkhôngđem bà ta để vào mắt. Nhất cử nhất động củacôgáinày đều có loại thanh nhãkhôngthểnóithành lời. Đôi mắt trong suốt kia mỗi khi nhìn bà ta, luôn làm cho bà ta cảm thấy hơi hoảng hốt.

https://thuviensach.vn

Cố Hàm Sương ung dung thong thả thưởng thức trà,nóihai ba câu đem dò xét của đối phương cản trở về. Đinh Nhukhônghỏi được bất cứ thứ gì, ngược lại làm cho bản thân tức giận muốn té ngửa.

khôngkhí giương cung rút kiếm lập tức bị phá vỡ bởi tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài

"Mẹ, con về rồi, con có mang quà cho mọi người nè. Con còn cực thích sợi dây chuyền ở nước F nữa.”

Cố Hàm Sương cùng Đinh Nhu đồng thời xoay đầu lại nhìn,đãnhìn thấycôgáitràn đầy phấn khởi bước vào từ cửa.

Đinh Nhu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, còn Cố Hàm Sươngthìthiếu chút nữa phun ngụm trà vừa uống ra khỏi miệng,khôngphải chứ,côgáivừa gọi Đinh Nhu là mẹ, cũng làcôemgáicùng cha khác mẹ củacôlại có bộ dạng giống Đinh Mẫn y như đúc.

Cố Mẫnkhôngnhìn thấy biểuhiệntrênmặt củacô, chạy thẳng vào ôm cổ

mẹcôta làm nũng, muốn bà ta mua trang sức màcôta vừanóithích.

Cố Hàm Sương nhất thời chỉ cảm thấy đúng làkhôngthể tưởng tượng, cúi đầu nương động tác uống trà để che dấu biểuhiệntrênmặt mình.

côsớm biết mình cómộtcôemgáicùng cha khác mẹ, nhưng vẫnkhôngtừng gặp mặt, nghenóilàđira ngoài du lịch. Nay đột nhiên nhìn thấy, chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Gương mặt mình và nguyên chủ có bảy tám phần tương tự, vậy, nơi này,hiệntại, rốt cuộc là dị giới hay là kiếp trước kiếp này, Đinh Mẫn,côta...

Có phải cũng giống nhưcô?

côgiương mắt lên nhìn, rất bình tĩnh quan sát biểuhiệntrênmặt của đối phương.

https://thuviensach.vn

côgáikia vẫnđangchìm trong niềm vui của bản thân giống nhưcôkhônghề tồn tại,mộtmặt quấn quít nũng nịu với mẹ mình, địch ý củacôtarõđến mứckhôngthểrõhơn nữa.

Cố Hàm Sương đột nhiên nở nụ cười.

Phảithìsao? Vàkhôngphảithìsao? Kiếp trướccôchưa từng đem Đinh Mẫn để vào mắt, kiếp nàycôcũngsẽkhôngđể chocôta có cơ hội tạo thành ảnh hưởng gì đối với mình.

Bên tai vang lên tiếngnóitiếng cười của hai mẹ con, mặtcôkhônghề đổi sắc, vẫn chậm rãi thưởng thức trà.

*********

Cố Hàm Sươngkhôngnghĩ tới Cố Mẫnsẽchủ động tìm tới cửa.

Hoa viên nhà họ Cố cũngkhôngtệ, Cố Hàm Sương có thói quen cơm nước xongsẽđidạomộtvòng.

"Xem ra hai ngày nay chị sống cũngkhôngtệ lắm nhỉ."mộtthanhâmtừ

sau lưng truyền đến.

Cố Hàm Sươngđãsửa sang lại suy nghĩ, nên tất nhiênsẽkhônglộ ra dị

thường.côxoay người, nhìncôgáidưới ánh mặt trời luôn tự cho rằng mình tinh xảo xinh đẹp, cũng cười đáp lại: "đãphiền emgáiquan tâm rồi."

Cố Mẫn nhìn chịgáicủa mình,côtakhônghề thích người chị

này,khôngthích bất cứ gì liên quan đếncôta, trước kiacôta bỏ qua, bởi vìcôta biết mẹcôtasẽxử lýcôgáinày ngoan đếnkhôngthể ngoan hơn.

Mà lúc này,côta thấy từtrênngười Cố Hàm Sương xuấthiệnkhí chất thanh nhã tự tin mà trước kiakhôngbao giờ có, chẳng biết tại sao, ngoài l chán ghét, còn có kiêng kị xuất phát từ tận trong tim.

https://thuviensach.vn

Ánh mắtcôta khẽ chuyển: "Chị còn chưa biết sao, ba bađangđịnh cưới chồng cho chị đấy.”

“Làmộtnông dân bán lương thực đến từ thành phố H, nghenóicũng là nhị thế tổ (*), bằng đại học cũng phải mua mới có.”

"Cho nên, chịgáicủa em cứ yên tâm đợi gả nhé,anhLâm là của tôi rồi, chị hết hy vọngđi!”

Cố Hàm Sương nhướng mày: "Lâm Trọng?"

Cố Mẫnkhônghiểu tại saocôlại hỏi như thế, giống nhưđãbắt nhầm trọng điểm, nhưng cũngkhôngảnh hưởng vẻ mặt kiêu căng cao ngạo củacôta, nhấn mạnh thêm lần nữa: "Đúng vậy,anhLâmđãđồng ý hẹn hò với tôi rồi."

côta liếc nhìn Cố Hàm Sương từtrênxuống dướimộtcái: "Dù sao aisẽquan tâm thứ vô dụngkhôngcó chút tác dụng nào nhưcôđâu nhỉ?”

Thứ vô dụng? Lần đầu tiên của cả hai kiếp, Cố Hàm Sương mới bị

người ta gọi như vậy, nhất là bịcôgáingu xuẩn như Đinh Mẫn gọi, nhất thờithậtsựcó chút mới mẻ.

Cố Hàm Sương nhìn thẳng vào mặtcôta, suốt cả hai kiếp, dù kiếp nàycôta có người mẹ xinh đẹp như Đinh Nhu, nhưng Cố Mẫn cũngkhôngmay mắn lắm, bởi vìcôta có dung mạo giống Cố cha.

Dựa vào mỹ phẩm dưỡng da đắt giá cùng kỹ thuật trang điểm, mới miễn cưỡng coi tàm tạm.

“”

côác liệt cong môi: "Emnóilời đó là sai quá sai luôn, cho dùtrênngười chị đâykhôngmón gì đáng giá nhưng ít ra chị cũng xinh hơn em.”

https://thuviensach.vn

Đánh rắn phải đánh giập đầu,côbiết Cố Mẫn để ý là cái gì, gương mặt, là tử huyệt cả hai kiếp củacôta.

Quả nhiên, mặt của Đinh Mẫn giận đến mức gần như vặn vẹo, Cố

Hàm Sương lại lười quan tâm, xoay người thản nhiên rờiđi.

Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, cả hai kiếp vẫnkhônghề thăng cấp chút xíu nào.

côcũngkhôngnghĩ tới Lâm Trọng cũng ở nơi đây, hai người này cũngkhôngbiết là nghiệt duyên gì. Nhưng chán ghét từ kiếp trước nên kiếp nàycôkhôngmuốn có bất cứ liên quan gì đến bọn họ.

côchân chính để ý nhất là, hônsựcủacômà Cố Mẫn vừa mớinói.

Cố Mẫn nhất địnhđãnghe từ miệng hai vợ chồng chồng họ bàn với nhau về hônsựcủacô, nên mới có thể khẩn cấp đến đây diễu võ dương oai.

khôngcần biết là thời đại nàothìhônsựđối với phái nữ vẫn luôn cực kì quan trọng. Việc đầu tiên mà Cố Hàm Sương đầu tiên muốn xác định đó chính là lời củacôta làthậthay giả.

Nhưngcôkhôngcó bất cứ nguồn nào để tìm hiểu thông tin. Nguyên chủ

hoàn toànkhôngcó bất cứ nhân mạch nào trong cái nhà này,côlạikhôngthể

bước ra khỏi cửa,khôngcó kinh nghiệm, sợđira ngoàithìcũngkhôngbiết đường về.

Cũng may lão quản giađãcho ra đáp án: "Là Lục gia thiếu gia đúngkhông? Trước kia lúc lão gia ở thành phố H thường qua lại với nhau, làmộtcậu trai thông minh lanh lẹ."

Lão quản gia bắt đầu kể lại những gì ông biết lúc xưa, Cố Hàm Sươngthậtsựnghiêm túc lắng nghe. Muốn từ trong miệng ông tìm hiểu thêm tin tức hữu dụng.

https://thuviensach.vn

Ở trong miệng lão quản gia, Lục lão gia làmộtnhân vật truyền kỳ, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng sáng lập thànhmộtgia nghiệp. Cùng ông nội của Cố Hàm Sương nhất kiến như cố, tương giao tâm đầu ý hợp.

Sau đó Cố gia trở lại tỉnh thành, Cố lão gia mất, hai nhà mới ngừng lui tới.

Việc hôn nhân của Cố Hàm Sương, là do hai lão gia quyết định.

Điều này làm chocôthở dàinhẹnhõmmộthơi, so với Cố cha, hiển nhiên Cố lão gia chưa từng gặp mặt càng làm chocôyên tâm hơn.

Nếu là đại tiểu thư của Cố gia trước kia, cho dù thânđangở dị

giới,thìcũng tuyệt đối chướng mắt thương hộ, có địa vị thấp kém lạikhôngbiết quy tắc.

Nhưngđãtừng lăn lộn trung vũng lầymộtlần, thấyrõrất nhiều chuyện, con người dù xuất thân như thế nào, nhưng nếu gả phải loại người bạc tình bạc nghĩathìcũng đều khổ sở nưh nhau

Huống chi còn có cơ hội làm chính thất,đãlà vạn hạnh.

côâmthầm quyết định, chỉ cần nhân phẩm đối phương đoan chính, chocôtôn trọng cần có,côsẽnguyện ý tận tâm tận lực quản lý tốt hậu trạch cho đối phương.

Editor: Chị ơi, thời buổihiệnđại,khôngcó hậu trạch đâu chị, ở tù chết https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 4: Văn Tinh

Editor: huyetsacthiensu

Sáng sớm ngày thứ hai bố Cố đem chuyện nàynóira “Ngày kia, Lục lão giasẽdẫn cháu trai đến đây, buổi chiều bà dẫn Hàm Sươngđisắm sửamộtchút.” Ông ấynóivới Đinh Nhu.

Người phụ nữ dịu dàng đáp lại, quay ngườiđãbỏ chuyện này sangmộtbên. Bà ta vẫn theo thói quenkhôngcoi người con riêng này vào trong mắt.

Cố Hàm Sương cũngkhôngnhắc đến. Thứ nhất làcôkhinh thường việc phải mở miệngnóichuyện với mẹ kế chỉ vìmộtbộ quần áo. Thứ hai làcôbiết cho dùcôcó mở miệngthìĐinh Nhu cũng có lý do từ chốikhôngtừ chối.

Cho dù làcômách với bố CốthìĐinh Nhu cũng chỉnóimộtcâu “Quên mất, đứa trẻ này sao lạikhôngnhắc mẹ, chuyện của chính mình cũngkhôngnhớ” là có thể rũ bỏ trách nhiệm.

Lòng của bố Cố từ lâuđãchỉ hướng về Đinh Nhu - người đàn bàđãsinh cho ông ta đứa con trai duy nhất. Cho dùcôlàm gì cũngkhôngcó tác dụng.

Cùng lúc đó, ở Lục gia.

Lục lão gia gõ gõ cây gậy “Ngày mai đến thăm Cố gia, cháu chuẩn bịthậttốt cho ta,khôngcho phép cháu gây chuyện.”

https://thuviensach.vn

Lục Văn Tịnh lười biếng nằm nghiêngtrênghế sa lon, hờ hững đáp

“Vâng”mộttiếng.

Ông nộihắnthấyhắnnhư vậythậtchỉ muốn đánh chohắnmộttrận.

Cảm thấy cũng may nắm đó mình cũng Cố lão đầuđãđịnh ra việc hôn nhân này, nếukhôngthìdựa vào bộ dánghắnbây giờthìlàm gì có người congáinào thèm để ýhắnchứ.

thậtra là Lục lão gia cả nghĩ quá.khôngnóiđến giá trị bản thân của cháu trai ông, chỉ dựa vào dáng người cùng tướng mạo củahắnthìngười muốn trở

thành vợhắnđều là người trước ngã xuống người sau tiến lên.

Nhưng mà những người congáiđó Lục lão gia đềukhôngvừa mắt.

Bởi vì ôngkhôngđược học hành nhiều nên ông vô cùng thích những được ăn học tử tế.

Điều này có thể nhìn thấy dựatrêntên của Lục Văn Tinh, họ Lục tên Văn Tinh, lấy ý nghĩa của sao Văn Khúc*có thể thấy đượcsựkỳ vọng của ông nội đối vớihắn.

*Sao Văn Khúc: Ý Nghĩa Văn Khúc Ở Cung Mệnh

Tướng Mạo:

Người có Văn Khúc ở Mệnh có vẻ mặt thanh tú, khôi ngô. Người nữthìcó nhan sắc.

Tính Tình:

Thông minh, có học thức, hoạt bát, có năng khiếu rất sắc bén về văn chương, mỹ thuật,âmnhạc và nhiều lĩnh vực khác.

Công Danh Tài Lộc:

https://thuviensach.vn

Văn Khúc đắc địa là bộ sao phú quý, hiển đạt, phúc thọ rất có giá trị.

Nếu có Lộc Tồnđikèmthìtài năng xuất chúng. Nếuđivới Vũ Khúcthìtài năng kiêm nhiếp văn võ, có uy danh lừng lẫy và giàu sang.

Việc giáp Mệnh cũng tốt, nhưng đắc thời nhờ hoàn cảnh bên ngoài nhiều hơn là tài năng của chính mình.

Còn Văn Khúc hãm địa,thìkhốn khổ, phải bỏ làng lập nghiệp ở xa, có tật, bị tai họa, hoặc yểu tử. Đàn bàthìdâm đãng, bị u buồn vì gia đạo. Nếu gặp thêm sát tinhthìcó thể làgáigiang hồ, khắc chồng, ti tiện.

Tham khảo thêm ở

Mặc dùtrênđời thường có người danhkhôngxứng với thực nhưng Lục Văn Tinh thuộc nhân tài xuất chúng.

Lạinói, Lục gia ở thành phố Hđãsinh sống nhiều năm, ở đây đúng là hùng bámộtphương, khá là nổi tiếng.

thậtlàkhôngbiết ở đây chỗ nào phong thủykhôngđúng, chỉ cần là con cháu trong nhàthìnamthìnhư thổ phỉ, nữthìhung hãn.khôngmọc được mầm non thích đọc sách nào.

Chuyệnthậtquảthậtđãtrở thành tâm bệnh của Lục lão gia.

Thời đại của ôngkhôngđược học hành đàng hoàng, đầu óc con cháu cũngkhôngdễ sử dụng, ông chỉ sợ gen nhà mình có vấn đề.

Lục Văn Tinhđithi chưa từng được quá ba mươi điểm.

Nhìn Lục Văn Tinh bây giờ thành thục thận trọng thực ra chỉ là vỏ

bọc. Ngày bé,hắnbị ông nộihắndùng gậy đánh mà lớn lên, danh sưkhôngbiếtđãđược mời bao nhiêu người, vẫn luôn là cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt.

https://thuviensach.vn

Cả ngày la lối om sòm, trêu chó chọc mèo, quảthậtlà khốn nạn.

Ngươinóihắnngốc,hắnlại như ngườiđãthành tinh, người nào trong lòng nghĩ gìhắncũng biết, còn ninmộtbụng ý đồ xấu. Từnhỏmỗi lần có ai bị

chỉnh đốn cũng đều có phầnhắn, có lúc ngay cả bố mẹhắncũng bịhắntrêu ghẹo, lúc phản ứng lạithìlại tức giận bắt lấyhắnđánh chomộttrận.

Đánh xong lại tự hào vì đứa con trai nhà mình thông minh,khôngsợ bị

ai lừa gạt.

Lục Văn Tinh trước năm hai mươi mốt tuổi, vẫn ở trong trường đại học được nộihắndùng tiền đểhắnvào học mà ăn chơi đàn đúm,khôngbiết lo âu.

Lúchắnhai mốt tuổi, gia đình gặp biến cố lớn, bố mẹhắnđột ngột qua đười, chuyện làm ăn rung chuyển, Lục lão giamộtcây làm chẳng nên non, Lục gia bấp bênh.

Lục Văn Tinh về nhà tiếp nhận gia nghiệpđangtrênbờ vực sụp đổ, khổ

cực giao thiệp với những ngườikhôngcùng trang lứa vớihắntrênthương trường. Dường như là trưởng thành trongmộtđêm, rũ bỏ những ngông cuồng tuổi trẻ, trở nên thành thục thận trọng.

Vừa mới đầukhôngcó ai để ý đếnhắn, chỉ làmộttên tiểu tử tóc vàng, trước đây nghenóihắnlà Nhị thế tổ, cònkhôngbằng cháu trai nhà mình, Lục lão gia cũngđãgià, lúc này cònkhôngcắtmộtvài miếng thịt ở Lục giathìcòn đợi đến khi nào nữa?

Lúc đó Lục gia gần như bốn phía đều là địch.

Cũng may Lục Văn Tinh làmộtngười tàn nhẫn, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng tàn nhẫn hơn.hắntrưởng thành với tốc độ làm người khác kinh ngạc, thủ đoạn mạnh mẽ vang dội,khôngkém hơn Lục lão gia năm đó chút nào.

https://thuviensach.vn

Những người có ý đồ xấu đều bịhắnlàm cho đầu rơi máu chảy, làm cho Lục lão gia hơi yên tâmmộtchút.

Lục Văn Tinh cũngkhôngphải là chưa gặp được thất bại, đối thủ của Lục gia là Vương gia con cháu đông đảo, cómộtcháu trai tốt nghiệp đại học Havard, lợi dụng lỗ hổngtrênhợp đồng để đẩy Lục Văn Tinh ngãmộtcáithậtmạnh.

Mặc dù sau đóđãhồi phục lại nhưng thời gian đó cháu trai ôngđãgầyđirất nhiều.

Ý nghĩ muốn cưới cho cháu trai người vợ có tri thức, hiểu lễ nghĩa ngày càng sâu sắc.

Đối với đứa cháu Lục Văn Tinh này, Lục lão gia vô cùng bất đắc dĩ,khôngthể nghe được ainóikhôngtốt vềhắn. Đặc biệt là sau khi cháu traikhôngnhững ổn định lại chuyện làm ăn của gia đình mà còn phát triển rộng ra cả tỉnh.

Nhưng trong lòng ông cũng hiểurõ, gia đình bọn ho ở thành phố H

làmộtgia tộc lớn nhưng ở thành phố Wthìkhônglà gì cả.

khôngnóiđến đó làmộtthành phố lớn, thế gia đông đảo, người takhôngchỉnóivề gia tài mà cònnóivề văn hóa gốc gác. Tùy tiện chọn con cháumộtgia đình cũng là người tốt nghiệp những trường danh giá.

Lục gia đời đời làm ăn buôn bán, trong nhàkhôngcó mấy ai được học hành tử tế, ở trong mắt bọn họ chính là những người ngu ngốc nhiều tiền, là nhà giàu mới nổi.

Ông muốn cưới cho cháu trai nhà mìnhmộtcôvợ thư hương thế

gia,khôngphải muốn chiếm món lợi lớn mà là bây giờ đều thịnh hành cái gì màhiệnđại hóa quản lý, internet, MIT*, ông cũng sợ cháu mình gặp phải, nếu biết những cái đóthìsẽkhôngbị thiệt thòi.

https://thuviensach.vn

*MIT: mình nghĩ ở đâyđangnóiđến Viện Công nghệ Massachusetts (tiếnganh: Massachusetts Institute of Technology hay MIT - đọc là em ai ti) làmộtviện đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. MIT nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, cũng như trong các ngành sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học, và quản lý. Nguồn: wikipedia.

Cướimộtngười vợ có kiến thức cũng giúp đỡ được chohắn.

Nếuthậtsựkhôngđượcthìcũng soi sáng chohắn, hai người trung hòa với nhau, đừngnóilà chắt trai của ông cũngkhôngđạt được. Năm đó ông mới thuận miệng định ra việc hôn nhân này.

Lục Văn Tinh khịt mũi coi thường với ý nghĩ của ông nộihắn.

Cũngkhôngnóicho ông nội,thậtra người congái‘thư hương thế gia’

trong miệng ônghắnđãgặp được.

Hai tháng trước,hắntham giamộtbữa tiệc ở thành phố W.

Khihắnngồi đợi đến mức cảm thấy phiền muộn, tìm cớ thoát thân, trốn ở ban công hút thuốc. Lúc chuẩn bịđithìnhìn thấymộtđám nữ nhân, chắc làkhôngnhìn thấyhắn, đứng ở ban công tám chuyện.

Bây giờ màđirathìkhôngthích hợp, cho nênhắnbị “ép” nghe trộm.

Trong đó cómộtngười congáiđặc biệt “Thú vị”, há miệng ngậm miệng đều là Heraclitus Pythagoras, mạnh mẽ lôi kéo chủ đề câu chuyện về hướng triết học,khôngthèm chú ý đến vẻ mặc cười nhạo cùng trêu ghẹo của người khác.

Cómộtngườikhôngchịu nổi, có ý đánh gãy lờicôấynói, hỏicôcó muốn uống nước hay ăn chút đồ ăn vặt haykhông.

https://thuviensach.vn

cônhận lấy cái ly đế cao đối phương đưa cho, rụt rè nhấpmộtngụmnói“Cảm ơn, nhưng mà tôi vẫn thích rượu Laffey năm 82

hơn.”

Đây mớithậtsựlà “Mở miệng ra là làm người khác phải quỳ gối”, trong lòng Lục Văn Tinh “xì”mộttiếng, nếukhôngphải vẫn nhớ mìnhđang“nghe trộm”thìsuýt nữahắnđãkhôngnhịn được mà cười thành tiếng.

Bây giờ nghe được “Laffey tiểu thư”khônghiểu sao lại trở thành vợ

chưa cưới của mình, cũngthậtlà… khiến cho người takhôngcảm thấy hứng thú chút nào.

Nếukhôngphải Cố gia tiểu thư đầu óc có vấn đềthìlà gia đình có thể

nuôi được người congáinhư này có thể là gia đình tốt đẹp như thế nào chứ?

Hai cái này cái nào cũngkhôngtốt. Lục Văn Tinhthậtsựnghi ngờ ông nội mình bị lừa rồi.

***

Đinh Nhukhôngmua quần áo cho Cố Hàm Sương, nhưng lại mua cho congáiCố Mẫn mấy bộ, giụccôtađithử.

Cố Mẫnđangnghịch điện thoại di động, hết sức thiếu kiên nhẫn “là Cố

Hàm Sương kết thân, cũngkhôngphải là con, mẹ giục con làm cái gì?”

Đinh Nhu khuyên nhủ “Đứa congáinhốc, mặc dù Lục gia đến từ thành phố H nhưng trong nhà có tiền, nghenóiở thành phố H bọn họ có hẳnmộtphố kinh doanh, còn có những trung tâm thương mại khá, so với việc làm ăn của bố conkhôngbiết là lớn mạnh hơn bao nhiêu đâu. Nếu con…”

Cố Mẫn biết mẹ mình có ý gì, nhưngcôkhôngnhúc nhích chút nào, dửng dưng nhưkhôngngăn lời bà ta “Mẹ nghe ainóivậy? Lindanóivới can, nhà bọn họ bán lương thực, thời đại bây giờ bán lương thực có thể kiếm https://thuviensach.vn

được bao nhiêu tiền chứ? Hơn nữa, cho dù có tiền cũng vẫn là làm ăn buôn bán. Chú Lâm sắp lên chức, đợi con gả choanhLâm Trọng,côta thấy con cònkhôngphải cúi đầu khom lưng sao.”

Điều kiện đầu tiên là ngươi được nhà bọn họ cướiđã! Đinh Nhu hò hét ở trong lòng.

Congáimình mình tự biết, trừmộtít tâm tưthìkhôngcó thủ đoạn lợi hại nào cả. Lâm Trọng làmộtngười thâm trầm, sợ là congáikhôngthu phục đượchắn. Những năm gần đâyhắnở cạnh hai đứa congáithờ ơ lạnh nhạt, rấtkhôngthích, càng lo lắng cho congáihơn.

Nhìn khuôn mặtkhôngcó chút lo lắng nào nhưng biết dù mìnhnóinhiều cũng vô ích, chỉ có thể thở dài trong lòng.

Tất cả những suy nghĩ này của bà ta Cố Hàm Sương cũngkhôngbiết, trời vừa sángcôđãăn mặc chỉnh tề.

mộtcái váy len màu xanh nhạt, trong cảm giác tươi mát còn mang theo chút hoạt bát, tóc được tết lại, dùng kẹp tóc trân châu kẹp lên.

Da dẻcôrất đẹp,khôngdùng phấn lót, chỉ vẽ lông mày với đánhmộtlớp son môi màu nhạt. Trong gươnghiệnlênmộtmỹ thân thanh lệ, tao nhã, ánh mắtcôvừa chuyển động cànghiệnlên vẻ hoạt bát sống động.

Cố Hàm Sương thả lược xuống, cho dù đối phương như thế nào nhưngcôkhôngthể thất lễ.

***

Lục lão giađãvề hưu nhiều năm, lại là người lớn, tự mình dẫn theo cháu trai đến, có thể thấy được ông ấy coi trọng chuyện hôn nhân này. Bố

Cố cùng Đinh Nhu cẩn thận tiếp đón.

https://thuviensach.vn

Cố Hàm Sương ngồi bên cạnh bố Cố, cũngkhôngnóichen vào, lúc câu chuyệnnóiđến mình mới cẩn thận trả lời, lờinóinhỏnhẹ, trật tựrõràng.

Thần thái củacôtự nhiên, khí chất xuất chúng, so với bố Cố và Đinh Nhu cẩn thận từng li từng tímộtcàng thêm nổi bật.

Lục lão gia vô cùng hài lòng, cảm thấy đây chính là cháu dâu lý tưởng trong lòng mình.

“Năm đó lão Cố đến thành phố W, hai nhà chúng ta cũng mất liên lạc, bây giờkhôngdễ gì mới cómộtlần gặp nhau, phải để cho hai đứanhỏlàm quen mới phải.”

Bố Cố gật đầu liên tục.

Vì vậy, hai đứanhỏCố Hàm Sương, Lục Văn Tinh liền chạy đến vườn hoa phía sau “làm quen”.

Cố Hàm Sương có chút khẩn trương nắm chặt làn váy.cônhìn về người đàn ông bên cạnh.

khônggiống với hình tượng quân tử nho nhã yếu ớt của Lâm Trọng, da thịthắnmàu đồng khỏe khắn, vóc người thon dài, kiên cường. Mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn hồng hào.

Cho dù biểuhiệnôn hòa,côcũng nhìn thấysựcương quyết, bướng bỉnhhắngiấu ở sâu dưới đáy mắt.

côbiết tướng mạo đường đường như vậy, là người đàn ông hiên ngang, nếu ở cổ đại cũng làmộtngười chồng chưa cưới tốt rồi.

Bốkhôngđặt mình ở trong lòng, nếu bỏ lỡ mối hônsựông nội sắp đặt cho này cũngkhôngbiếtsẽbị Đinh Nhu đưa vào nhà của hạng người gì. Dù sao cũng chỉ là cái thang cho đứa em trai khác mẹ mà thôi.

https://thuviensach.vn

Thân thể nàyđãhai ba tuổi, còn lớn hơncôở đời trước,đãlàgáilờthì. Cho dù ở thời đại này quen với việc gả muộn tạm thờisẽkhôngcó ai cảm thấy kỳ

quái nhưngcôcũng tự cảm thấy sốt ruột.

côhy vọng cuộc hôn nhân này có thể thành.

Lục Văn Tinh nhìn người congáibên cạnh thần thái tự nhiên lại mang theo chút ngượng ngùng, cảm thấy mới có mấy thángkhônggặp “Laffey tiểu thư”đãtiến bộkhôngít.

Ừ… mặt hình như cũng dễ nhìn chút.khôngthểkhôngnóirằng dáng dáp củacônhư vậy còn khá phù hợp với mắt thẩm mỹ củahắn, trong nháy mắt suýt nữahắnđãđộng lòng.

hắnthở ramộthơi,khôngnóigì.

Cố Hàm Sương đợimộtlúc,khôngthấy đối phương mở miệng, vừa mới chuẩn bị chủ động mở lờiđãbịmộttiếng chuông cắt đứt.

Lục Văn Tinh giơ tay ra ngăn, cầm điện thoại ra xa.

Cố Hàm Sương nhìn theo bóng lưnghắn, lòng dần chìm xuống đáy vực.côsao lạikhôngnhìn rahắnkhôngcó ý gì vớicôđược chứ.

Chỉkhôngbiết làhắnđơn giản làkhôngthíchcôhayđãcó người trong lòng rồi?’

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 5: Ước Hẹn

Editor:Mễ Đồng

Cho đến khi Lục lão gianóitạm biệt, hai người cũng chưanóivới nhaumộtlời.

Lục lão gia sao có thểkhôngthấy hai ngườikhôngcó ý gì với nhau. Ông lấy quải trượng gõ xuống đất “Phanh phanh phanh” khi thấy Văn Tinh tựa lưng ở chỗ đậu xe:

“Tiểu tử thúi nhà ngươi lạnh nhạt cái gì? Congáinhà người ta có chỗ

nào khiến ngươi khó chịu mà nhăn mặt như vậy?”

Lục Văn Tinh bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua phía sau: “Gia gia, ngài đừng gõ, để ý đến cánh tay.”

Lục lão gia “Hừ”mộttiếng, chống quải trượng mà tức giậnnói: “Ta thấy đứa congáinày của Cố gia rất tốt. Vừa hào phóng, lại hiểu chuyện lễ

phép, ngươi làm như vậy chính làkhôngnể mặt mũi của người ta, người ta cũngkhôngcó biểuhiệnra ngoài với lão già này. Người ta là đại tiểu thư, chính là người tốt, so ngươi những người ở bên ngoài mà người tìm thựcsựlà tốt hơn rất nhiều. Ngươi có cái gìkhônghài lòng, hả?”

“Hơn nữacôgáikia thi đỗ đại học Đế Đô,khôngthểkhôngdựa vào bản thân chăm chỉ kiên định, ngươi nhìn xem ngươi từnhỏđến lớn có thành tích như vậy, ngươikhôngchột dạ sao?”

https://thuviensach.vn

Lục Văn Tinh thấy gia gia củahắnbuôngmộttràng giáo huấn, nhìn gia gia với ánh mắtkhôngcho là đúng, nhưngkhôngkể lại chuyện “Laffey tiểu thư”.

Saohắnnhìnkhôngra “Laffey tiểu thư” đối vớihắncó ý, còn tưởng rằng nàng sắp ra đại chiêu,hắnđãchuẩn bịthậttốt để chăm chú lắng nghe nàng chẩn bịnóivề “nguyên lý Vật chất quyết định ý thức”.

Kết quả đối phương chỉ biếtđimộtcách lặng lẽ, ổn trọng rụt rè làmhắnmuốn lau mắt mà nhìn, nhưng mà, cũng chỉ có vậy.

Cố Hàm Sương xeđãđixa, có chút ảm đạm, nhưng mà nàng kiêu ngạo như vậy,khôngthể tỏ ra lì lợm, cưỡng ép hônsự.

Hônsựnày thất bại, nàng chỉ có thểđimộtbước rồi xemmộtbước, tránh khỏi việc có thể dừng lại ở trong tay Đinh Nhu.

Nhưngthậtra Đinh Nhu có chút vui vẻ, buổi tốinóivới bố Cố: “tôi thấy công tử của Lục gia hình nhưkhôngthích Hàm Sương, hônsựnày dù có bỏ

lỡ cũng có thể tìm cái khác, hay là để cho Tiểu Mẫn thử xem. Dù sao đều là cháugáicủa ba,dù lớn haynhỏcũngkhôngcó gì kém nhau.”

Nếu là bình thường bố Cốđãđáp ứng rồi, nhưng bây giờ lạikhôngđồng ý:

“Kiến thứhắnkhôngcó, đầu năm nay làm công chức chỉ là có được chút thể diện? Lâm Hiển Đứcthìtiến lên như diều gặp gió, đừng vì nhặt hạt mè mà bỏ qua dưa hấu.”

trong lòng Đinh Nhukhôngcho là đúng, Lâm Hiển Đứcđilên, nhưng Lâm Trọngthìkhôngbiết thế nào,hắnkhôngphải chỉ cómộtđứa con là Lâm Trọng này, Lâm gia cũngkhôngphải chỉ cómộtchi của Lâm Hiển Đức.

https://thuviensach.vn

Nhưng Lục Văn Tinh chính là cháu đích tôn duy nhất,hưởng được cái bát vàng đó.

Trong lòng bà vẫn chỉ vừa ý Lục gia,nóicái gì cũngkhôngbằng có tiềnthậtsự.

Nhưng mà bà chưa bao giờ làm trái lời bố Cố, cũng biết mìnhkhônglay chuyển được ông, cho nên cũngkhônghề nhiều lời, chỉ

ởmộtbên dỗ ngọt cho qua,mộtbên đem việc nàyâmthầm đặt ở đáy lòng.

*******

Thời điểm Cố Hàm Sương nhận được điện thoại của Lục Văn Tinh thựcsựrất là kinh ngạc. Nàng cho rằng bọn họsẽkhôngliên hệ lại.

Cuối cùng việc hôn nhânkhôngthành, vì thah danh của nhau, nên tránh mặt mới tốt, nhưnghiệntại đối phương gọi điện thoại tới muốn cùng nàng ra ngoài.

Nàng suy nghĩ,đãđáp ứng rồi.

Tất

nhiên

nàng

biếtkhôngphảihắnthiệt

tình,

vì

ngày

đóhắnbiểuhiệnrarõràngkhôngcó cảm tình với nàng.

Nhưng hôm naynóilà cho nhaumộtcơ hội,mộtlần để hiểu biết lẫn nhau, đạt được cơ hội có cảm tình với đối phương. Đối phương dù ác ý vẫn có thiện ý, là đầm rồng hang hổ nhưng cũng là Hồng Môn Yến, nàngkhôngngạiđithửmộtlần.

Cố Hàm Sương, từ trước đến naykhôngthiếumộtchút dũng khí nào để

có thể buông tay.

Lục Văn Tinh bị ông mình dọa đánh nên mới điện thoại. Đứa cháu này trước kiakhôngcó cố chấp như vậy, lần nàykhôngbiết bị nha đầu kia cho https://thuviensach.vn

uống thứ thuốc mê hồn gì, sao lúc nào cũng có thái độkhôngthể là nàng ấy.

hắnbuông điện thoại, bắt lấy cây gậytrênvai, bất đắc dĩnói: “Được rồi chứ, gia gia.”

Lục lão gia cảm thấy thỏa mãn, thu hồi quải trượng rồi gõ gõtrênmặt đất: “Ngươi nếu như có người trong lòng, gia gia cũngkhôngép ngươi, nhưngkhôngphải là ngươikhôngcó sao. Tạo saokhôngthử được? Gia gia cũngkhôngphảikhôngthấu tình đạt lý, ngươi thử dẫn nóđira ngoài chơimộtlần, hẹn hò gì đó, nếu vẫn làkhôngthích, ta cũngkhôngbắt buộc.”

thậtlà mười phần thông tình đạt lý.

Lục Văn Tinh cũngkhôngcó biện pháp cãi lại, lão gia tử lớn tuổi, nuôihắntừ khi cònnhỏ, trước giờkhôngbiết hai chữ thỏa hiệp viết như thế

nào, bậy giờhắntrưởng thành, thựcsựsợ những lúc ông dùng đạo lý như thế

này,hắncòn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể phục tùng.

Buổi tối Trương Thần đến,khôngkhí ở ghế lô nóng như lủa. Lục Văn Tinh tựa lưng vào sô pha, đốtmộtđiếu thuốc.

hắnmở hai cúc áo sơmi,đãkhôngcòn bị tây trang giày da trói buộc như

ban ngày, khôi phục bộ dạng tùy ý.

Làm cho vàicôgáithỉnh thoảng lạiâmthầm trộm liếc qua.

Trương Thần mới vừa hát xongmộtbài hát, ném microphone, chớp mắt, tặc lưỡi cười hề hề mà thò đầu qua: “Ca, nghenóingươi muốnđicùngcôgáikia của Cố gia hẹn hò?”hắnnóikhôngcó chút khách khí, có thể thấy đượchắnđối với Cố Hàm Sươngkhôngcómộtchút hảo cảm.

Lục Văn Tinh nhìnhắnmộtcái,khôngnóigì.

https://thuviensach.vn

“Ca, ngươinóixem ngươi với người kháckhôngtốt sao. Cùngcôta?

khôngphải do tanói,anhxem gương mặt kia. Tính cách đóthậtlà, giống nhưcôta cùng chúng takhôngở cùngmộtthế kỷ vậy, lúc nào cũng tỏ vẻ người kháckhôngthanh cao bằng mình, có thể làm cho người khác nghẹn chết.”

Lục Văn Tinh còn chưa mở miệng, Dịch Bác Hàm bên cạnh liềnnóitiếp: “Nghenóimẹ kế củacôta có chút thử đoạn, nhàcôta cũngkhôngtốt lắm, lại có thể thểhiệnlàkhôngmuốn Lục ca, ta thựcsựthấy họkhôngbiết điều, xem người khác là ngườikhôngthú vị, chúng ta mới nên là người chủ động cự tuyệt mới đúng, Lục ca, muốn huynh đệ giúp ngươi haykhông, giáo huấn ánh mắt của nàngmộtchút?”

Lục Văn Tinh lắc đầu: “ông ta thích, các ngươi đừng động vào,để

tađixem thử.” Làm nàng biết khó mà lui cũng tốt.

Đều là người có mặt mũi,khôngđể người ta trong mắt, cũngkhôngkhách khí chút nào, ai nhìn vào cũng cảm thấy như vậy làđangtính toán, khi dễmộttiểucônương nên có cái gì đókhôngđúng lắm.

Cố Hàm Sương tuyệt đốikhôngbiết ở trong mắt người khác mình là loại người dạng này.

Người ở chỗ này hàm súc, thường thường ở sau lưng dùkhôngkiêng nể

gìthìkhi gặp mặt cũngsẽkhôngnóilời nào. Biết bản thân mình ở trong mắt người khác có hình tượng gì ở Hoa Quốc là chuyện tương đối khó khăn.

Cố Hàm Sương chỉ có thể từ mấy câu trong nhật ký mà phỏng đoán racôgáikia bị mẹ kế chèn ép đến hư luôn rồi, tâm hư lúc nào cũng oán giận.

nên ngày thường phải diễn xuất thế nào cũngkhôngbiết.

Nguyên bản của Cố Hàm Sương bị Đinh Nhu chèn ép mà lớn lên, trơ

mắt nhìn họ chiếm gia đình của mình, mỗi ngày vui vẻ,nóicười tự nhiên, mà bản thân mình lại bị quênđiởmộtgóc.

https://thuviensach.vn

So với nhữnganhchị em cùng cha khác mẹ kia, quần áo ngăn nắp, cùng những người trong tầng lớp cao quý như họ làm bạn với nhau, màcôấy trước sau đềukhôngthể hòa nhập. Lúc đầu là bởi vì nàngkhôngcó món đồ chơi nào có thể dùng để trao đổi chơi cùng, về sau lại dẫn đến việc nàng nghekhônghiểu đề tài của bọn họnói.

Nàng trước sau chỉ lẻ loimộtmình, bị xa lánh mà quanh quẩn ở bên cạnh.

Đinh Nhu dùng nhiều tiền để bồi dưỡng congáicủa chính mình. Từ lễ

nghi quý tộc đến đàn hay nhảy đều bắt đầu từnhỏ.

Mà cái gì Cố Hàm Sương cũngsẽkhôngđược học, cũngkhôngcó người dạy, nàng vớimộtngười của gia đình bình thường được lớn lên giống nhau, tầm mắt hẹp hòi luôn mẫn cảm, tự ti, cùng với các đại gia đình khác thựcsựkhônghợp nhau.

Nàng muốn thay đổi, vì thế hăng hái học tập. Thi đỗ đại học Đế Đô là việc lớn nhất mà nàng làm được, vốn tưởng rằng có thể thay đổi chính mình, nhưng lại pháthiệnkhôngcó người để ý đến.

Nàng nỗ lực giống nhưđangdiễn hài, vẫn như cũ bị mọi người bài xích bên ngoài. Thành tích, ở trong lòng bọn họ cũngkhôngphải cái quan trọng nhất.

Cho nên nàngđiđường khác, bắt đầu nỗ lực tự mình đắp nặn chính mình thànhmộttài nữ.

Nàng biểuhiệnra rằng so với người khác phải cao quý hơn, có phẩm vị, cái gì cũng đều có thể chọn cái tốt nhất, cho nên tất nhiên làmộttiểu thư

được nuông chiều từ bé.

khôngnghĩ đến, cái lễ nghi chẳng ra gì kia, là do nàng bắt chước được, nàng biết duy nhấtmộtkhúc dương cầm, là học được ở đại học xã đoàn, https://thuviensach.vn

miệng nàng đầy triết học phương Tây, là do xem được ở thư viện.

Nàng nỗ lực thểhiệnbản thânkhônggiống người bình thường, nhưngkhôngthấy ánh mắt xem thường nàngđanggiốngmộtvai hề của người khác chút nào.

trênthực tế, thấy được cái nhìn thương hại của người khác mà thôi.

Nếu như Cố Hàm Sương biết, nhất định phải thanmộtcâu: tại sao phải được thế gianyêuthích, hà tất phải vì ánh mắt đó mà rước thêm phiền não.

Mà bên này Trương Thần cũngkhôngbiết được, Cố Hàm Sương củahiệntại ở trong miệng bọn họ, bất kể là cầm kỳ thư họa hay lễ nghi gì đềukhôngcần thêm nữa, có thể nghiền nát tất cả mọi người.

Đáng tiếc cái gì bọn họ cũngkhôngbiết, vì thếnóinhững lời này, Trương Thần nhắc tớimộtsựkiện khác: “khoảng thời gian trước Tưởng Bội Bội tìm ta,nóiliên hệkhôngđược với ngươi, muốn ta hỏi ngươi có thời gian rảnhkhông, nàng ta mời cơm xin lỗi, ca ngươi xem……”

Lục Văn Tinh cười nhưkhôngcười mà liếchắnmộtcái: “Nàng cho ngươi lợi lộc nhiều hay ít?”

trong lòng Trương Thần chợt lạnh, cười mỉa mànói: “Này, sao ta có thể cùng vớicôta có quan hệ được chứ,côta đến nơi này nhờ ta, ta liền giúp đỡ truyền lờinói.”

Dịch Bác Hàmkhôngtán đồng mà nhìnhắnmộtcái: “Lời này cũng có thể truyền sao? Cáccôgáiđó là cùngmộtloại hàng,mộtbông hoa tối kỵ nhất là bán người, chínhcôta phạm vào điều kiêng kị, Lục cakhôngtìmcôta tính sổđãtốt lắm rồi, còn muốn quay đầu, đương nhiên Lục casẽkhôngthu lại mấy thứ rách nát như vậy?”

https://thuviensach.vn

Trương Thần lẩm bẩm nhưngkhôngnóilời nào, Lục Văn Tinh nhướng mày: “Được rồi, trở vềnóichocôta,khôngcần xin lỗi, đừng cho ta thấy mặt là được rồi. Gương mặt kia nhìn muốn chán.”

Trương Thần,Dịch Bác Hàm đềukhôngnóilời nào. Tuy rằng Tưởng Bội Bội trong chuyện nàythậtsựlàkhôngcó đạo nghĩa, nhưng mà có tố chất nha, gương mặt kiathậtsựlà đẹp đến nhất đẳng, nghenóikỹ thuậttrêngiường cũng tuyệt diệu, từ trước đến giờ là do người khác theo đuổi, chắcsẽkhôngnghĩ tới việcsẽđá đá phải vắn sắt Lục ca này.

Gương mặt này chán, vậy ngươi muốn gương mặt như thế nàothìmới có thể thỏa mãn ngươi ăn uống?

Lục Văn Tinhkhôngmuốn tiếp tục đề tài này.

hắnthựcsựrất chướng mắt việc Trương Thần bịmộtnữ nhân như

vậynóimộtcâu liền mất luôn thần trí. Kết quảkhôngbiết rốt cuộc ai là người chiếm được tiện nghi.

hắnđồng ý bỏ tiền bao Tưởng Bội Bội, là bởi vì cómộtvài trường hợp cần mang bạngáiđi, Tưởng Bội Bội lớn lên xinh đẹp, biết làm việc, lại khéo léo, mangđira ngoàisẽgiúp bản thân có mặt mũi.

Nhưngcôtakhôngphảikhôngai biết, tin đồn cũng nhiều,hắncũng ngại quan tâm.khôngđể ý tới việc nàng ta câu kết làm bậy.

Vậy nên trừ số tiền ban đầuđãthương lượng, hơnmộtphân cũngkhôngcó.

côta sao lại có thể nghĩ đến việchắnsẽmua chocôta vàng bạc châu báu?

côta cũngkhôngphải loạigáiđứng đắn.

hiệntại lại muốn trở về tìmhắn? Hàm Tửnóicâunóikia rất đúng,hắnsẽthu lại mấy thứ rách nát như vậy sao.

https://thuviensach.vn

…

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 6: Rung Động

Edit: Anita

khôngcần biết tính cáchkhôngđángyêuđến mức nào, nhưng tốt xấu gì cũng là congáinhà lành, nên Lục Văn Tinh cũngkhôngthể làm quá đáng.

anhchỉ muốn làm chocôý thức được chênh lệch giữa hai người,khôngthể cùng nhau ngồi đàm luận triết lý nhân sinh mà sống.

Vì thếanhbỏ qua những bộ y phục hàng hiệu được thiết kế riêng, chỉ

mặc vào bộ y phục bình thường nhất, đồng hồ hay nhẫnanhcũng tháo sạch, nhìn qua hoàn toàn làanhchàng bình dânkhônghề có chút thu hút nào.

Cố gắng làm chướng mắtcô"Tiểu thư rượu vang Lafite " đến mức độ

cao nhất, để lần sau khicôta chỉ cần nhìn thấy tênanhthìlập tức né ngay.

Cố Hàm Sương từ xađãnhìn thấyanh, cao hứng chạy tới, đứng thẳng người trước mặtanh: "anhLục."

Lục Văn Tinh nhìnthậtsâu vào mắtcô, tiếc nuốikhôngpháthiệnđược bất cứ nét chê bai nào.

trênthực tế, Cố Hàm Sương hoàn toànkhôngbiết hàng hiệu, hàng thiết kế xa xỉ gì đó của thế giới này,côchỉ cảm thấy hôm nayanhLục ăn mặcthậtsựtrẻ trung, làm người cũng hiền hoà hơn rất nhiều.

Nhưng cho dù có biếtthìcôcũngkhôngcảm thấy có gì cả, bởi vìcôhoàn toànkhônghề chờ mong nhà họ Lục có gia thế cao sang quyền quý gì.

https://thuviensach.vn

Ở triều đại Đại Kim, địa vị của thương nhân cực thấp, nên cho dù có gia tài bạc triệu, nơi ở cũngkhôngthể quá ba biệt viện, mặcthìcũng chỉ có thể mặc vải bông với ba màu trắng, đen và xám.

Khi quyết định đón nhận mối hôn nhân này,côđãchuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận tất cả.

Đương nhiên, ở trong lòngcôthìnàh họ Cố cũngkhôngsang gì, Đinh Nhu xuất thân cực thấp, còn Cố chathìcả người sặc hơi tiền.

Cố Mẫn luôn ra vẻ trí thức cao sang, đại khái được di truyền từ Cố lão gia, có học vấn cao, và Cố tam thúc là giáo sư trường đại học, tốt xấu gì cũng có tiếng là thư hương môn đệ.

Về phần vì sao kế thừa y bát của lão gia tử là Cố tam thúc, người con trai út màkhôngphải là con trai trưởng là Cố chathìkhôngphải là chuyện màcôquan tâm.

Hôm naycôvẫn ăn diện tỉ mỉ, quý phái. Mặc chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, đôi bốt ngắn màu đen, mái tóc xõa tung sau lưng.

Cùng với bộ đồ bình thường chưa đến năm trăm đồngtrênngười Lục Văn Tinh lại xứng đôimộtcách lạ thường.

Làn dacôtrắng noãn, khí chất thanh nhã hoàn toàn giống như đoá hoa sen vừa mới nở.

Ngay

cả

Lục

Văn

Tinh

cũngkhôngthểkhôngthừa

nhận,côgáinàythậtxinh

đẹp,

dù

trong

lòngkhôngthíchcônhưng

cũngkhôngthể phủ nhận nét rực rỡ củacô.

anhmở cửa xe, xe này cũng làanhvừa mượn của trợ lý, chiếc Santana chỉ vài trăm ngàn.

https://thuviensach.vn

Cũng y như trước đó, hoàn toànkhôngnhìn thấy ánh nhìn soi mói gì đó của Cố đại tiểu thư.mộtquý nữ cổ đại, trước kia cònkhôngquan tâm các nam nhân cưỡi ngựa gì,hiệntại làm sao có thể chú ý bọn họđanglái loại xe gì?

Lực chú ý của Cố Hàm Sương lúc nàyđãbị thứ khác hấp dẫnđirồi.côngồi ở trong xe, nhìn xuyên qua cửa kính xe xem đám ngườiđiở

ngã tư đường bên ngoài. Trong đôi mắt đen lộ ra nét tò mò cùngmộtchút hưng phấn.

Từ lúccôsinh ra cho đến bây giờ, sống cuộc sống kín cổng cao tường, bình thường nếu muốn ra khỏi nhà, cũng phải là vào ngày lễ ngày tết, phải đội nón rộng vàng có khăn che mặt, nhũ nương và nha hoàn già vây quanh, tỷ đệđicùng.

Từ sau khi đến đây, nơi này phái nữ có thể ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, nhưngcôkhôngcó trí nhớ, đột nhiên đối mặt vớihiệnđại ngựa xe như nước, khó tránh khỏi sợ hãi.khôngsinh ra được chút ý định muốn ra cửamộtmình chút nào.

Cho nên nửa tháng naycôvẫn liên tục ở trong nhà, dựa vào quyển nhật ký mà nguyên chủ lưu lại để giết thời gian.

Nay có người mangcôra ngoài chơi,côcó thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài qua cửa sổ xe, tất nhiên là nhìn cái gì cũng đều cảm thấy thú vị.

cônhìn rất chuyên chú, nênkhôngchú ý tới ánh mắt của Lục Văn Tinhđangxuyên qua kính chiếu hậu quan sátcô, nhìn thấycôhưng phấn như

thế,khôngkhỏi hơi buồn bực, cũng đâu phải chưa từng ra khỏi cửa, sao lại giốbg như đứa trẻ con thế này.

Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng khóe miệng lạikhôngkiềm được khẽ cong cong.

https://thuviensach.vn

Lục Văn Tinhđãsắp xếp sẵn kế hoạch trước đó. Dùanhđãmặc âu phục giày da nhiều năm, dáng vẻ ngày thường luôn đạo mạo nghiêm chỉnh, nhưng lăn lộn chốn thương trường ngươi lừa ta gạt nhiều năm,thìdù đầu đầy những ý định xấu, mưu toan lừa gạt nhauthìđó cũng là chuyện bình thường. Nay đột nhiên muốnđichọc ghẹocôthiếu nữ nhà lành, chẳng những mặtanhkhônghề đỏ chút nào mà gần như còn có chút hưng phấn.

Đây đích thị là người xấu 100%.

anhchuẩn bị mang người nào đóđixem chiếu bóng.anhdã đặc biệt tuyển chọn phim trong nước, diễn xuất tệ nhất, bị chê về kĩ thuật lẫn nội dung nhiều nhất, để khoe khoang thưởng thức cực thấp kém của mình. Tốt nhất vào những lúc gay cấnthìbật cười to lên, tỏ vẻ thưởng thức.

Dù sao nghenóiánh mắt củacôtiểu thư này cực kén chọn, nếukhôngphải phim đạt giải thưởng lớn quốc tế, chuẩn tiếnganhlà nhất địnhkhôngxem.

Nhưnganhlạikhôngbiết Cố Hàm Sương lại hoàn toànkhôngcó có kí ức của nguyên chủ.

Nên kết quả sau cùng chính là,cônương này ôm bắp rang bơ, uống Côca xem mê mẩn, còn Lục Văn Tinh ở bên cạnh chuẩn bị phát ra giọng cười như tiếng heo bị chọc huyết,đãchán đến mức dựa vào ghế ngủ bất tỉnh nhânsự.

"anhLục,anhLục..."

Lục Văn Tinh bịmộtđôi taynhỏbé lay lay tỉnh lại, mở mắt ra mới pháthiệnphim điện ảnhđãchiếu xong.

côgáitrước mặt mang theo nét lo âu hỏianh: "anhLục,anhmệt lắm phảikhông? Chúng ta trở vềđi."

https://thuviensach.vn

Lục Văn Tinh: "khôngcần."anhkhôngphải mệt,anhđangcảm thấy nhàm chán, con mẹ nó, bộ phim này là ai đề nghị thế này,anhchưa kịp cườiđãchán đến mức ngủ hồi nàokhônghay, khả năng thôi miên cũng quá mạnh rồi.

Kế hoạch Ađãbị phá sản, làmanhkhôngkhỏi có chút buồn bực, nhìn ánh mắt củacôgáibên cạnh vẫn sáng ngời hữu thần,anhhỏi theo bản năng:

"Thấy haykhông?"

Cố Hàm Sương gật đầu: "Khá thú vị, người nghĩ ra câu chuyện này người đúng làmộtkỳ nhân."

Lục Văn Tinh nhìn chòng chọc, mới pháthiệnđối phương hoàn toànkhônghề có ý giễu cợt, trong bụng thầm nghĩ chẳng lẽcôgáinày là chị

em sinh đôi gì đó của Cố đại tiểu thư?

Ainóicôấy chỉ thưởng thức ca kịch vàâmnhạc cổ điển? Ainóicôấy chỉ

xem phim điện ảnh đoạt giải oscar, mà phải phim gốc tiếnganhmới xem?

Cố Hàm Sương lại có chút ngượng ngùng,côcòn tưởng rằng đối phươngkhôngcó hảo ý,khôngngờanhấy thựcsựmangcôra ngoàiđidạo.

Vừa rồicôcó liếc nhìn những người chung quanh, ngồi trong rạp đa số

là nhữngcôgái, xa xa mới cómộtđôi nam nữ, chàng traithìngủ gà ngủ gật, lại bịcôgáivỗ 1 cái giật mình tỉnh giấc.

Có lẽđixem phim kiểu này đối với các chàng trai mànóilà loại chuyện cực kì nhàm chán,khôngngờanhấy thà đến đây ngủ cũngđicùng với mình.

cônhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, trong lòngkhôngkhỏi có chút ngọt ngào.

Lục Văn Tinh: "..."

Đây đúng làmộthiểu lầm kì lạ.

https://thuviensach.vn

Lục Văn Tinhkhôngnóinữa, xem đồng hồ,đãđến giờ cơm, trực tiếp dẫn ngườiđithẳng đếnmộtnhà hành Tâyđãđượcanhsắp xếp sẵn.

trênđườngđicòn muamộtcái bánh bao và ly sữa đậu nành.

Nhà hàng này là do Trương gia mở, bọnanhđãăn ý với nhau sẵn nên khi nhân viên nhìn thấyanhmang theo thức ăn cũngkhôngai ngăn cản.

Hai người ngồi xuống, Lục Văn Tinh trực tiếp gọi chocômón bít trét chín ba phần và rượu vang Pháp.

Sau đó chuẩn bị dùng lối ăn thô lỗ của những tên thất học hay ăn ở

quán lề đường, để quýcônày khóc thét.

Cố Hàm Sương cảm thấy lạ, vì sao thức ăn của hai người lạikhônggiống nhau, nhưng dù saocôcũngđãcó chút tin tưởng người bên cạnh mình.

côrất bình tĩnh cầm dao nĩa lên.

Dĩa bít tết màu nâu được rạchmộtđoạnnhỏ, lộ ra lớp thịt bên trong, cùng lúc đó,mộtdòng nước đỏ tươi như máu tươi, uốn lượn quanh chiếc dĩa bằng sứ trắng.

Cố Hàm Sương lập tức liền hỏng mất.

Vẫn liên tục chú ý đếncô, Lục Văn Tinh làm sao lạikhôngpháthiệnkinh ngạc trong mắtcô,anhlập tức gia tăng sức nhét bánh bao bào miệng.

Ai ngờcônương này nhìnanh, ấm ức vàkhônghiểu hỏimộtcâu: "Tại saoanhlại được ăn thực phẩm chín, còn em phải ăn thịt sống?"

Lục Văn Tinh: "!... Khụ khụ khụ... Khụ "

https://thuviensach.vn

Lục Văn Tinh bị nghẹn miếng bánh baoanhvừa nhét vào miệngmộtcách thô lỗ, ho đến tối trời tối đất, làm những thực khách khác cũng đưa mắt nhìn sang.

Cố Hàm Sương hoảng sợ, vội vàng bỏ dao nĩa xuốngđivòng qua bên canhanh, vỗ lên lưnganh.

Lục Văn Tinh bớt ho, nhìncô, máy mócnóira lời thoại màanhđãchuẩn bị sẵn: "Quýcôcó học vấn cao như em thường thích nhất là ăn loại thức ăn này mà, đây gọi là thưởng thức, loại người quê mùa nhưanhkhônghọc được."

Cố Hàm Sương lúc này cũngđãchợt hiểu ra,côcòn tưởng là đối phươngsẽkhônglàm khó dễ,thìra người tađangđợi hốcôở chỗ này.

Lập tức, gần như trong nháy mắt, Cố di nươngđãtrong tư thế sẵn sàng chiến đấu,côtrở lại chỗ ngồi của mình, thong thả sửa lại chiếc khăn lụatrênbàn: "Cáchnóinàythậtsựbuồn cười, có phải người có học vấn cao haykhôngthìliên quan gì đến món ăn? Chẳng lẽ nuốt thịt sống vào bụngthìnósẽhoá thành trí thức làm người ta khôn hơn sao?”

Nhưng đôi mắtcôkhẽ đảomộtvòng, đưa tay đem miếng bít tết trước mặt mình đổi lấy cái bánh bao của Lục Văn Tinh: "Nhưngnóithìnóinhư vậy, chúng

ta

cũngkhôngthểkhôngphòng,

em

có

học

vấn

cao

haykhôngcũngkhôngsao,anhLục mỗi ngày đều phải giao tiếp với đủ loại hạng người bên ngoài, nên ăn mấy món như thế này nhiều vào vẫn có ích choanhhơn.”

Lục Văn Tinh nhìn thấy đôi mắtcônhưẩnchứa nụ cười, sắc mặt nghịch ngợm, gương mặt vốn thanh nhã trở nên kiều diễm động lòng người, làm choanhcảm thấy miệng mình khô khốc.

Quỷ thần xui khiến,anhđưa tay cầm lấy dĩa ăn, xiênmộtmiếng bít tết nhét vào trong miệng,mộtmùi tanh tràn ngập lên tận mũi.

https://thuviensach.vn

Lục Văn Tinh: "Ụa..."

Cuối cùng hai người đành bước qua quán cay Tứ Xuyên bên cạnh để

giải quyết bữa cơm chiều.

********

Liên tiếp bại trận, Lục Văn Tinh cũngkhôngcòn lòng dạ nào để chỉnh người.

Hai ngườiđidọc theo ngã tư đường chậm rãiđivề hướng bãi đậu xe.

Cách đókhôngxa truyền đến tiếng rao hàng của những người bán hàng rong.

Lục Văn Tinh nhìn đôi mắt lấp lánh củacôgáibên cạnh, trong mắt tràn đầy đều là mong mỏi, bất chợt nở nụ cười: "Muốnđixem sao?"

Cố Hàm Sương có chút ngượng ngùng gật gật đầu.

Hai ngườiđiqua từng quầy hàngmột, Cố Hàm Sương tràn ngập tò mò, mỗimộtquầy hàng đều có thể hưng trí bừng bừng dừng lạithậtlâu.

Lục Văn Tinhđiở bên cạnhcô,khônghề cảm thấykhôngkiên nhẫn dù chỉmộtchút.

côngồi xổm xuống quầy trang sứcnhỏ, cầm lấy đôi bông tai có hình chim cú mèo, ngửa đầu hỏi người đàn ông bên cạnh: "Đẹpkhông?"

Lục Văn Tinh nhìn nụ cười rực rỡ củacôgáidưới ánh đèn, cảm thấy vạn vật đều lu mờ trước nụ cười rạng rỡ củacô,anhgật đầu: "Đẹp lắm."

Chỉkhôngbiết là người đẹp, hayđangnóiđôi bông tai đẹp.

Cố Hàm Sương cực kì vui vẻ muốn mua đôi này, và người đàn ông bên cạnhcôđãtrả tiền.

https://thuviensach.vn

Bên cạnh có nhóm thiếu nữ sôi nổi lướt qua,khôngngừng bàn luận về

hội chùa sắp được diễn ra.

Cố Hàm Sươngkhôngkhỏi thở dài: "Hội chùa kìa, chắc chắnsẽrất thú vị,khôngbiết đến lúc đó em có cơ hội đến đó chơi haykhông."

Triều Đại Kim cũng có hội chùa. Nhưngcôchỉ có thể ngồi ở trong xe ngựa nhìn từ đằng xa, sai nha hoàn, má má mua vài món hàng trở về. Hoàn toànkhôngthú vị như chính bản thân đến đó dạo.

Lục Văn Tinh nghe được, nhưngkhôngtiếp lời củacô.

Chờđihết cả con đường, Cố Hàm Sươngđãthu hoạch được rất nhiều món đồ chơinhỏly kỳ cổ quái, nhất là mấy món đồ chơi kì lạ,yêuthíchkhôngbuông tay, vẫn còn chưa thoả mãn.

Lên xe,côcònđangởtrênghế sau đùa nghịch con rối có thể lên dây cót, lắc lưđivề phía trước.

Lục Văn Tinh lái xe đưacôtrở về, dọc theo đườngđiđều rất trầm mặc.

Trong xe chỉ còn lại tiếng lên dây cót, cùng tiếng lộc cộcđitớiđilui của chú rối.

Đến cổng nhà họ Cố, Cố Hàm Sương nhìn người đàn ông cao ráo đứng bên cạnh xe,nhẹgiọngnói: "anhLục, cám ơnanh."

Bất luậnanhvì nguyên nhân gì đến buổi hẹn này, tôi đều cảm ơnanhđãcho tôimộtkí ức vui vẻ đến như thế.

Đây mớithậtsựlà người đàn ông tốt, đáng tiếcanhấy vô tình với mình, sau này, cũngsẽkhôngcó cơ hội gặp mặt nữa rồi.

"anhLục, tạm biệt."

https://thuviensach.vn

côxoay người,đivào trong nhà.

Lục Văn Tinh trầm mặc nhìncô, ngay lúc bóng dángcôsắp biến mất ở

sau cửathìđột nhiên mở miệng gọicôlại: "Cố tiểu thư."

Bóngcôngừng ở nguyên chỗ, cũngkhôngquay đầu lại.

"Hội chùa ngày kia, nếucômuốnđi, tôisẽđicùngcô."

Cố Hàm Sươngkhôngdám tin xoay người lại, người đàn ông lúc này đứng đưa lưng về ánh sáng nênkhôngthấyrõbiểu hiệtrênmặtanh.

côlại cười, ngay lập tức như hoa xuân nở rộ:

" Vâng,anhLục."

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 7: Lễ Chùa

Editor: huyetsacthiensu

Lục Văn Tinh vừa mới lái xe ra khỏi khu biệt thự liền nhận được điện thoại của Lục lão gia, bấm thời gian cũngthậtchuẩn.

hắnđeo tai nghe bluetooth: “Alo, ông nội.”

Bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười sang sảng của Lục lão gia:

“Cháu ngoan, hẹn hò thế nào rồi? Ngày hôm nayđiđâu chơi vậy?”

Lục Văn Tinh biết lão gia hỏi chuyện nàykhôngphải là quan tâm trải nghiệm hẹn hò của người cháu này mà là sợhắnbắt nạt Cố tiểu thư.

hắnbất đắc dĩnói“Xem phim, ăn cơm tối.”

Nghe thấy tất cả đều bình thườngthìLục lão gia hài lòng, dặn dò hai câuthìcúp máy.

Ôngthậtsựsợ tên khốn này dẫn congáinhà người tađileo núi gì đó, dọa người ta.

Lục Văn Tinh tháo tai nghe xuống, trong khoang xe hoàn toàn yên tĩnh.

Lát sauhắncười giễu cợtmộttiếng.

hắnbiết làm cách nào để đánh đổ tự tôn củamộtngười congái, đặc biệt là dạng congáinhư này, từnhỏđến lớn đều an nhàn chưa từng bước chân ra https://thuviensach.vn

ngoài xã hội, mang theo tính tình kiêu căng. Dễ dàng để có thể làm cho đêm naycôta gặp phải ác mộng.

Cuối cùnghắnlại chọn cách tự hủy hình tượng.

khôngcó tác dụng lại ấu trĩ.

nóicho cùnghắnvẫn mềm lòng.

Từ lúccôtrầm mặckhôngnóiđứng bên cạnhhắn, từ lúccôdùng ánh mắt chán nản nhìn theohắnrờiđi, từ lúccôyêukiều cười khẽ gọihắnmộttiếng “Lục đại ca”.

Lục Văn Tinh hỏi bản thân, nếukhôngcó cuộc gặp gỡ trước bữa tiệc tối, lúc nhìn thấycôngoan ngoãn đứng bên cạnh bố mìnhthìbản thân có thể

động lòng haykhông?

Đáp án là có.

côbé nàythậtsựphù hợp với chút mê hoặc trong mộng củahắn, tất cả ảo tưởng đối với nửa kia.

Có thể đến cuối cùng trong lòng lại tồn tại khúc mắc, càng căm hậnsựngụy trang củacô.

Nhưng mà qua buổi tối hôm nay những khúc mắc kia cũng tan thành mây khói.

hắncómộtđôi mắt sắc bén làm sao có thểkhôngnhìn ra được bản tính củamộtngười congái.

Nghĩ đến tình hình của nhàcô, dáng vẻ trước đó, phỏng chừng cũng làsựbảo vệ non nớt đối với bản thân.

https://thuviensach.vn

Lục Văn Tinh chưa bao giờ là người do dựkhôngquyết định, nếu động tâm, vậythìcho nhau cơ hội, nếu vẫnkhôngthích hợpthìcó thể toàn thân trở

ra.

***

Cố Hàm Sương nằm ởtrêngiường, trong lòngkhôngnhịn được mà hưng phấn.

côtrở mình ngồi dậy, lấy món đồ chơi thu hoạch được ở chợ đêm mang ra ngắm nghía từng cái.

Lạikhôngnhịn được nhớ lại những việc trai qua trongmộtngày này, lại cảm thấy niềm vui trước nay chưa từng có. Lại mơ hồ có chút ngọt ngào.

côđắc ý vì hôm nay giữ lại được những gì.côlại nghĩ đến ban ngàyđixem phim.

Bộ phim hôm nay, mặc dùcôcảm thấy Thiên Mã Hànhkhôngkhá thú vị

nhưng có chỗkhônghợp với lẽ thường, lời thoại cũngkhôngđủ văn nhã.

cônhất thời hứng thú quá độ, quyết định chỉnh sửa lại, giữ lại chủ đề

câu chuyện, sắp xếp lại các tình tiết bị trùng.

Nghĩ là làm.côxuống giường, lấy giấy búttrênbàn sách, nghĩ

ngợimộtlúc bắt đầu xoạt xoạt viết lên giấy.

Bởi vì… thân thể này vẫn còn lại chút bản năng, lúc đầu viết còn hơi cứng tay nhưng dần dà cũng thuận lợi hơn.

Đây là lần thứ haicôthức đêm từ khi đến đây, dưới ánh đèn, ánh mắt người congáichăm chú, khithìnhíu mày trầm tư, khithìmúa bút như

bay,khôngpháthiệnthời gianđãtrôi qua từ lúc nào.

https://thuviensach.vn

Chờ ánh nắng ban mai chiếu vào phòngcôkhôngchịu được nữa mới để

bút xuống nằm vật xuống giường ngủ say.

***

Đinh Nhu lấy từ trong tủ ramộtquả chanh tươi, dùng dao cắt thành hai nửa.

Hai ngày này đứa con riêng của bà ta như biến thànhmộtngười khác, biểuhiệnlúc thẳng thắn lúc vòng quanh, lừa gạt được cả hai ông cháu Lục gia.

Nhưng như vậythìsao chứ? Bà ta nhìn Cố Hàm Sương từnhỏđến lớn làm saokhôngbiếtcônhư thế nào chứ? Cho dù có giả vờ như thế nàođinữa cũng chỉ là vô dụng,khôngso sánh được với người congáiđược nuôi dưỡng tỉ mỉ của bà ta.

Bà ta vớt lấy miếng chanh được cắt mỏng bỏ vào trong nước lên.

khôngcần biết người con riêng này có thể gả vào Lục gia haykhôngbà ta đều có thể nghĩ cách bắt bẻcô.

Cố Hàm Sươngkhôngbiết suy nghĩ của Đinh Nhu, mây ngày naycôđều chìm đắm vào công việc chỉnh sửa của mình.

Từnhỏcôđãđược học đủ thứ cầm kỳ thi họa, ngay cả các thầy cũng đều khencônóirằng nếucôlà nam nhânthìcó thể trở thànhmộtđại thi hào.

Tiếc là từ sau năm mười tuổicôđãbị vây ở trong nhà, cho dù có làm thơ cũngkhôngthể mang ra so với người ta. Thường thường lúccôcầm bút lênthìcũng cảm thấy mất hết hứng thú.

Bây giờ có ngườinóichocôbiết, sáng tác củacôcó thể để cho toàn thế

giới biết, càng nên cho mọi người thưởng thức,hắnkhôngngại… Loại https://thuviensach.vn

thưởng thức này làm cho lòngcôrung động.

Cho dù chỉ làmộttrò đùacôcũng tập trung hết tinh thần và thể lực, vô cùng hứng thú viết.

***

Lễ chùa ngày hôm đó, hai người đến rất sớm, bởi vì phải leo núi cho nên Cố Hàm Sươngmộtbộ quần áo thể thao, đơn giản lại hoạt bát,điở bên cạnh Lục Văn Tinhmộtthân nhàn nhã

Nam cao lớn tuấn lãng, nữ thanh lệ hoạt bát, làm cho ngườiđiđường đều phải liếc mắt nhìn.

Miếu nguyệt lão ở thành phố W vô cùng nổi tiếng, lễ chùa cũng rất náo nhiệt, khắp nơi treo đèn kết hoa.

Cố Hàm Sương chơi đùa vô cùng thỏa thích.

Lúc chen chúc ở trong đoàn người Lục Văn Tinh đưa tay giữ lấy cánh tay Cố Hàm Sươngđangbuông xuống bên người sau đó cũngkhôngbuông tay ra.

Cố Hàm Sương có chút ngượng ngùng nhưng cũngkhôngtránh ra.

Chờđiđến cuối cuối cùngcôcũng có dũng khí mở miệng.

“Lục đại ca, nghenóicây nhân duyên ở đây vô cùng linh nghiệm,anhđicùng với em đượckhông?”

Chuyện này đối vớicômànóiđãlàmộtám chỉ lộ liễu.

Lục Văn Tinh cụp mắt, nhìn người congáiđangnhìn mình với ánh mắt hy vọng lại xấu hổ, tròng mắt củacôdường như chứa hàng vạn ngọn đèn tối nay.

https://thuviensach.vn

hắnđột nhiên nở nụ cười, đưa tay ra, dùng ngón cái vuốt ve gò má người congái“Lời này nên làanhnóimới đúng, có điều nếu emđãmở miệng trướcthìrất vinh hạnh choanh, Cố tiểu thư.”

Dưới cây nhân duyênkhôngít người, đều là những đôi tình nhân trẻ

tuổi.

Miếu Nguyệt lão đúng là làm ăn vô cùng tốt, khắc chữ vào miếng gỗ

rồi đem bán. Đôi tình nhân muốn ném đồng tâm kết lên câythìtrước tiên phải ghép tên mình cùng ngườiyêutrong đống miếng gỗtrênbàn sau đó dùng dây đỏ buộc miếng gỗ có tên hai người buộc chặt vào nhau.

mộtmiếng gỗmộttrăm đồng, hai người phải năm, sau trăm; giá tiền này lã làmmộtsố đôi phải lui bước.

Những đôi còn lại đều là những đôikhôngthiếu tiền, tìm kiếm trong đống miếng gỗ. Có khiđãlàm xong rồi, có người congáiquay về bản vẽ cau mày, cũng có người con traiđangthắt đồng tâm kết.

Cố Hàm Sương nhìn tràn đầy phấn khởi.

Từ trong đống miếng gỗ khắc chữ ghép tên của hai người, buộc bằng sợi dây đỏ, ngón tay Cố Hàm Sương lên xuống, dùng hai sợi dây thắt đồng tâm kết, đưa cho Lục Văn Tinh.

Lục Văn Tinh cầm đồng tâm kết ném lên cành cây,hắncao, sức lớn, tên của hai người dễ dàng được ném lêntrêncao.

mộtđôi tình nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh nhìn thấy, người congáikhôngkhỏi oán giận bạn trai mình “anhnhìn người tađi,mộtlần là ném được.”

Người con trai cũngkhôngphục “Tại sao emkhôngnóiemkhôngthắt được đồng tâm kết phải đểanhlàm.”

https://thuviensach.vn

Cố Hàm Sương mím môi vui sướng “Lục tiên sinh,anhthậtlợi hại.”

Lục Văn Tinh cũng cười “Cảm ơn, Cố tiểu thư.”

***

mộtđêm này, người giống nhau nhưng khác nhau là tâm trạng của hai người.

Lục Văn Tinh hôn lên trán người congái“Em vàođi,côCố.”

Cố Hàm Sương có chút do dự, cuối cùng vẫn lấy từ trong túi ramộtxấp giấy dày đưa chohắn.

Lục Văn Tinh nhíu mày.

Cố Hàm Sương có ý xin lỗi “Hôm ấy khiđixem phim, làm lúc rảnh rỗi,anhxemmộtchút giải trí thôi.

côkhôngnghĩ nhiều như vậy, ở trong ý thức củacô, người congáilàm thơ trừ có thể cùng bạn bè tốt của mình thưởng thức còn có thể cùng với vị

hôn phu của mình, lấy tiêu chí tìm hiểu lẫn nhau, tăng thêm hứng thú.

Có thểcôvốnkhôngbiết, vốn là Cố Hàm Sươngyêuthích đều biểuhiệnrarõràng. Vẫn là loại người có học vấn,khôngphân trường hợp, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu từng giây từng phút đều thểhiệnra.

côkhôngbiết rằng động tác này của mình có thể dễ dàng nảy sinh những liên tưởngkhôngtốt.

Ánh mắt Lục Văn Tinh lạnhđi, nhìn chằm chằm vào tập giấykhônglên tiếng.

Bởi vì Cố Hàm Sươngđangcúi đầu hơn nữa lại Lục Văn Tinh lại đứng ngược sáng nêncôkhôngchú ý đến vẻ mặt củahắn, sau khi chào tạm https://thuviensach.vn

biệthắnthìđivào nhà.

Lục Văn Tinh nhìn bóng lưngcôbiến mất vào phía sau hàng rào của biệt thự Cố gia. Sau khi trở lại trong xehắndùng máy đóng sách tỉ mỉ đóng lại nhừng tờ giấy vứttrênhàng ghế sau.

Đốt điếu thuốc. Cười giễu cợtmộttiếng, Laffey tiểu thư vẫn là Laffey tiểu thư, vẫnkhôngthể rời bỏ phẩm chất tài nữ củacô.

Lònghắncó chút buồn bực. Đúng lúc nhận được điện thoại của Trương Thầnhắnlập tức lái xe đến hội sở.

Tình hình trong phòng kháchđãqua nửa, thấyhắnđến tất cả mọi người dồn dập trả lờihắn.

Lục Văn Tinh ngồi xuống ghế sô pha, Trương Thần lập tức ghé sát lại cười hì hì “anh, thế nào rồi? Hẹn hò với Cố đại tiểu thư có cảm giác gì?”

hắnnghe nhân viên trong phòng ăn báo cáo lại tình hình ngày hôm đó, ôm bụng cười rất lâu,khôngnghĩ đếnanhLục luôn thuận buồm xuôi gió củahắncũng có lúc nếm phải trái đắng, làmhắnphải thay đổi cách nhìn với Cố đại tiểu thư.

Lục Văn Tinh ‘Ừ’mộttiếngkhôngmuốnnóinhiều.

thậtra hôm nay Trương Thần mang theo nhiệm vụ đến đây, dượnghắnxem trọng Lục Văn Tinh, muốn Lục Văn Tinh làm con rể cho nên muốnhắnhỗ trợ từ bên trong.

nóithật, người em họ kia củahắn, từnhỏđến lớn đều làmộttiểu thái muội (từ Tiểu thái muội này mìnhkhôngtra được nghĩ, bạn nào biết chỉ

mình với ạ) điển hình, bị đưa ra nước ngoài học nhưng cũngkhônghọc hành đàng hoàng mà nghenóicòn chơi càng vui vẻ hơn.

https://thuviensach.vn

hắnmơ hồ biết ý nghĩ của Lục lão gia, trong lòng nghĩ ‘Đừng đùa, cũngkhôngxứng vớianhLục”.

Dượnghắnlạikhôngnghĩ như vậy,nóigia đình như bọn họ kết hônthìtốt cho cả hai nhà, nghiệp vụ của hai nhà giống nhau, là mạnh mạnh liên kết với nhau. Sau khi bọn họ kết hôn chỉ cầnkhôngcó con riêng ngoài giá thúthìnhững chuyện còn lại đềukhôngcó vấn đề gì.

Bố mẹhắncũng ở bên ngoài phụ họa,hắnkhôngcòn cách nào khác,khôngthể làm gì khác hơn là nhắm mắt làm liều.

Nghĩ lúc nào nhân tiệnnóivới Lục Văn Tinh ai ngờ buổi tối nghe Dịch Bác HàmnóianhLục dẫn Cố đại tiểu thưđichơi lễ chùa.

Đệch, chuyện này còn khó tin hơn chuyện Lục Văn Tinh chấp nhận em họhắn,anhLục củahắnkhôngphải là bị cái gì rơi trúng đầu rồi chứ?

Dù thấy kinh ngạc nhưnghắncũng biết nhất định là Lục Văn Tinh ở

phương diện kia có ý rồi, những lời của dượnghắnkhôngthể nhắc đến.

Lúc nàyhắnđúng là vô cùng hiếu kỳ, Cố đại tiểu thưđãdùng thủ đoạn gì mà có thể hái được đóa hoa đen xì Lục đại thiếu gia.

Lúc này Lục Văn Tinhkhôngmuốnnóichuyện nhiều,nóivài ba câuđãđuổi người ra chỗ khác uống rượu bản thânthìcầm xúc xắctrênbàn ngắm nghía.

Đoàn người chơi đếnmột, hai giờ sáng, chi cóhắnkhônguống rượu, chuẩn bị dìu hai con ma men đến khách sạn ởmộtđêm.

Dịch Bác Hàm chỉ hơi say, hợp sức cùng Lục Văn Tinh nhét Trương Thần vào trong xe, bản thânthìvòng qua bên kia đặt mông ngồi xuống.

https://thuviensach.vn

Động tác củahắnhơi khựng lại, nhìn thấymộtvật, thò tay xuống dưới sàn xe lấy ramộttập giấy.

hắnkhônggiống với hai người kia, tự mình thi được vào đại học, lúcđihọc còn thỉnh thoảng viết vài thứ, tự xưng làmộtthanh niên văn nghệ.

Cầm được đồ vậtthìtheo thói quen nhìnmộtchút.

Lướt quathìhai mắt lạikhôngrời ra được.

Đây là kịch bản của Tứ Bất Tượng, quy cách hoàn toànkhôngchính xác nhưng cách đặt câu hoa lệ văn nhã, hình dung tỉ mỉ, kỹ càng, càng tăng thêmsựcuốn hút so với cách viết thông thường. Mỗi lời thoại đều ngầm có thâm ý, ý nhị mười phần.

Nhà Dịch Bác Hàm mở công ty giải trí, ở mặt này từnhỏđãmưa dầm thấm đất, tương đối nhạy cảm, lâp tức nhìn thấy giá trị thương mại của quyển sách này.

Gần đây trong tayhắncómộtdự án, nhưng có mấy kịch bản rồi mà vẫn do dựkhôngquyết,nóicho cùng vẫn cảm thấy chưa đủ tốt,khôngngờ ở đây lại gặp được thứ mình ưng ý,thậtsựlà trờiđanggiúphắn.

“anhLục, quyển sách này là của ai vậy?”

Lục Văn Tinh nghe thấyâmthanh kích động củahắn, hờ hững trả lời

“mộtngười quen, có chuyện gì?”

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 8: Nhật Ký

Editor:Mễ Đồng

`Lục Văn Tinh nghe thấyâmthanh củahắncó phần kích động, liền tỏ

vẻkhôngđể ý hỏi: “Cậu đánh giá người này như thế nào?”

“Là nhân tài,” Dịch Bác Hàm vỗ đùi: “Emnóichoanhbiết, cầm vở kịch nàyđidiễn, chắc chắnsẽkiếm được doanh thu ổn. Từ lời kịch đến cấu trúc đều thểhiệnmộtchữ kỳ diệu. Đáng tiếc chỉ cómộtphân đoạn.khôngđược, Lục ca, rốt cuộc người kia là ai,anhnhất định phải giới thiệu cho em biết nhé.”

Hai tròng mắt củahắnlóe sáng, gương mặt phiếm hồng, tất nhiên là do mười phần kích động.

Lục Văn Tinh có chút kinh ngạc.hắnkhôngnghĩ đến việc Dịch Bác Hàmsẽđánh giá cao đến như vậy.

Thựcsựấn tượng đầu tiên rấtkhôngtốt. Trong lònghắnCố Hàm Sương chỉ có duy nhấtmộtấn tượng: Gỉa hợp thời, hư vinh,khônghiểu ý tứ.

khôngngờ bây giờ Cố Hàm Sương thực chất chính làmộttiểu thư khuê các, còn tỏa ramộtkhí thế trầm ổn mà gia đình gia giáo hàng trăm năm mới có, cử chỉ văn nhã, tiến lui có chừng mực.

hắnchỉ nghĩ rằng nàngđãhọc được đôi chút cách làm người, nhưng nàng học được cái gì,hắncũngkhôngmong chờ lắm.

https://thuviensach.vn

Lúc Cố Hàm Sương lấy ra tác phẩm đó,hắnlại cho rằng nàng chứng nào tật nấy, lại nghĩ đến triết học, các góc độ điện ảnh này nọ tỏ vẻ, khoa tay múa chân.

khôngnghĩ đến đó là cái kịch bản.

Tất nhiênhắnbiết, Dịch Bác Hàm ngày thường ở công tyđãduyệt qua nhiều vở kịch,khôngđếnmộttrăm cũngđãđến tám mươi, hơn nữa đều là những tinh hoađãđược chọn lựa kỹ càng.

Có thể đượchắnkhen ngợi, thựcsựlà rất tốt.

Bên trong Dịch gia hỗn loạn, Dịch lão gia bên ngoài có mấy đứa con riêng, đấu nhau quyết liệt, Dịch Bác Hàmđangrất muốn tạo nênmộtthành tích cho mình.

khôngnghĩ đến việchắnsẽcoi trọng Cố Hàm Sương.

hắnsuy nghĩ có phải trước kiahắnđãhiểu lầm Laffey tiểu thư haykhông.

Rốt cuộc chỉ gặp mặt nhaumộtlần, nghenóimấy câu liền cho rằng người ta như vậy thựcsựlà quá võ đoán.

CóthậtLục Văn Tinhkhôngthích tài nữkhông? Vẫn là chưa chắc. Nghĩ

lạimộtchút, tình sử từ xưa đến nay, người congáixinh đẹp thanh tú, khí chất phong độ trí thức, kỳthậtlà môn đăng hộ đối.

Cho nên đối mặt với người congáitài sắc thế này, rất nhanh thôi, Lục Văn Tinhđãbị luân hãm.

hắntrầm ngâmmộtchút, vừa mới chuẩn bị mở miệng,thìngười ở bên cạnh nãy giờkhôngnóitiếng nào là Trương Thần đột nhiên la lênmộttiếng:

“Dừng xe!”

Lục Văn Tinh vội vàng tránh sangmộtbên.

https://thuviensach.vn

Dịch Bác Hàmkhôngphản ứng kịp, nên liền bị ngã, toàn thân bị phóng ra trước.

Trong xe liền tràn ngậpmộtluồng khí tức giận.

Dịch Bác Hàm: “Trương Thần! Đại gia nhà cậu!”

Xe nàyđãkhôngthể ngồi, nên ba người liền xuống xe,điven đường đến khách sạn. Lục Văn Tinhđãgọi người kéo xeđisửa.

Dịch Bác Hàmmộtbàn tay dính lấy Trương Thần,mộtbàn taykhôngquên đọc kịch bản còn lật qua lật lạithậtkỹ vì lúc nãy có bị ướt.

Khách sạn nàykhôngphải là chỗ bọn họ thường ở. Trước tiên cứ bảo để cho bọn họmộtphòng lớn nhất.

Sau đó liền ung dungđivàotrênánh mắt kỳ lạ của mấy người phục vụ.

Dịch Bác Hàm khoác chiếc áo tắm dài, cầm máy sấy hong khô kịch bản.Nhưng mực nướckhôngthể tránh nước, nên phía trước có vài tờ hôn loạn thànhmộtđống. Đây là bài viết tay, có bản dự trù haykhôngcònkhôngbiết.

hắnnổi trận lôi đình, muốn đem con ma men bên cạnh đánhmộttrậnthậtđau.

Lục Văn Tinh thấyhắnnhư vậy, quyết địnhnóichohắnchân tướng:

“Cái vở kịch kia……”

“hả hả hả?”

“Là do Cố Hàm Sương viết.”

“Ai?”

https://thuviensach.vn

“Cố gia đại tiểu thư, Cố Hàm Sương.”

Tờ giấy trong tay Dịch Bác Hàm xoạchmộttiếng, rơi xuống đất.

“khôngđúng a,”hắnlẩm bẩm tựnói: “khôngphải nghenóimẹ kế của nàng rất lợi hại, ngày thườngsẽtiếc tiềnkhôngchi chocôấyđihọc đàng hoàng hay sao, chẳng phảicôấy chỉ làmộtbao cỏ hay sao?”

“Điều này có thể chứng minh đây là thiên phú,” Lục Văn Tinh còn chưa kịp mở miệng,hắnđãphấn chấn lên, lập tức đưa ra đáp án: “Cố tiểu thưkhôngtrải qua huấn luyện, có thể viết ra vở kịch hay như vậy, có thể

thấy được là do thiên phú dị bẩm,khôngđược, nhân tài như vậy nhất định phải bồi dưỡngthậttốt.”

hắnquay đầu, hai mắt sáng lấp lánh, giống nhưmộtthiếu nữđanglàm nũng: “anhLục ～”

Lục Văn Tinh run lên: “Cút.”

*********

Tập tục của Triều Đại Kim, khi nam nữ chưa lập gia đình có thể liên hệ bút mực với nhau, đối đáp thơ từ. Cũng có thể viết tiếp đoạn thơ, hoàn thành vế thiếu, rồi từ đó se duyên.

Cố Hàm Sương cũngđãviếtmộtđoạn, trong lòng tràn đầy mong chờ mà đợi tình lang đến viết đoạn kế tiếp. Nhưng mà Lục Văn Tinh là ai chứ, đó là người có thể viết nênmộtđoạn văn khiến thầy giáo có thể tức đến thút thít, làm sao có thể có thú vui phong nhã này.

Cho nên Cố Hàm Sương vốn dĩkhôngmong đợi cảnh tượng tràn ngập lãng mạn đối đáp thơ từ như trong suy nghĩ, cho đến khi nhận được điện thoại.

https://thuviensach.vn

“Kịch bản?”

Bên kia đòimộtkịch bản chân chính.

Cố Hàm Sươngkhônglập tức đáp ứng, chỉnóimình muốn tưởng tượng thêm. Gác điện thoại, nàng liềnđivào trầm tư.

Trong trí nhớ của nàng, thời nàng ở, thơ văn của congáilà đồ bí mật, trừ khi là người cực kỳ thân cận nếukhôngkhôngthể truyền đọc.

Trước kia đối với Lâm Trọng cũng vậy, thơ của nànghắnnghe được khi nàngđangtrêncao nhìn xuống ngắm cảnh mà ngâm, cuối cùng lại kết thành mối lương duyên.

bây giờ Lục đại canóitác phẩm của nàng có thể tạo thành tác phẩm điện ảnh, giống như thứ mà ngày đó bọn họ xem ở rạp chiếu phim,sẽcó người diễnrõràng.

trong lúc nhất thời nàng có chút do dự, lại có chút hưng phấn.

Nàng biết thế giới này khác biệt rất nhiều, nàng cũng biếthắnsẽkhônghại nàng. Nếuhắncó thểnóira, vậy nhất định là được rồi.

Nàngkhôngnghĩ tới tác phẩm của nàngsẽcómộtngày được người khác thừa nhận, và cho rằng nó đáng giá để cho mọi người thưởng thức.

Đây là lần đầu tiên, nàng cảm thấy địa vị của nữ giới so với thế giới của nàng thựcsựkhác nhau, nàng thựcsựđãđược chứng kiến trước đó.

Ví dụ như cha Cố với Cố Mẫn có phần thân thiết.

Nữ tử ở triều Đại Kim đều do mẹ dạy dỗ, hằng năm các nàng đều bị

nuôi dưỡng dạy dỗ ở hậu viện, ngày thườngsẽkhôngđược phụ thân chú ý đến, chỉ có việc duy nhất khiến các nàng được coi trọng là có thể liên hôn với nhà có ích haykhông.

https://thuviensach.vn

Nàng với phụ thân của chính mình Cố Đại lão gia, trừ khi vô tình cũng mẫu thân của mình gặp được ông ấy,thìquanh nămkhôngthấy mặt đâu, quan hệ xa lạ.

Ngẫu nhiên gặp nhau,mộtngười hỏimộtngười đáp cũng tuân theo lễ

nghi, có mười phần nghiêm túc câu nệ.

Cómộtvài nam nhân,thậm chí cònkhôngxem người vợ sinh ra nữ tử là gì, cơ bảnkhônghề nhớ rằng bản thân mìnhđãsinh ra nữ nhi.

Ở nơi này tuy rằng cha Cố chỉ coi trọng duy nhất Cố Bác, nhưng đối với Cố Mẫn lại cực kỳ sủng ái, giống như trước đây khi còn ở Đại Kim mà nàng vô cùng ngưỡng mộ.

Và còn ví dụ như Cố Mẫn lúc nào cũng có thể ra ngoài. Ví dụ như

thân thể này, ở những năm về sau, vẫn có thể cũng với nam nhân đến trường học tập giống nhau.

Nhưng những cái đó đều do nàng quan sát được. Còn Cố Hàm Sương chân chínhthìvẫn như cũ, bị nhốt ở khuê phòng, bó tay bó chânkhôngdám ra ngoàimộtbước.

Nhưng hôm nay lại có ngườinóivới nàng, “Muốn làmthìlàm, viếtkhôngtốt cũngkhôngquan trọng, tôi có thể chocôhọc.”

Trong nháy mắt nàng cảm thấy, nhữngsựsợ hãi hay xa lạ ở thế giới này đều lùi xa, đột nhiên nàng sinh ra rất nhiều dũng khí.

Nàng cầm lấy di động, click mở WeChat ra,nhắnrõtừng câu từng chữ:

“Ta muốn thử xem.”

“Cảm ơnanh, Lục đại ca.”

********

https://thuviensach.vn

Nhờ Lục Văn Tinh làm người trung gian, Cố Hàm Sương và Bác Hàm kết bạn WeChat.

Hai người liền thảo luận với nhau, cũng rất muốn có thể gặp mặt.

Dịch Bác Hàm thông qua lầnnóichuyện phiếm này, đối với Cố Hàm Sươngđãhoàn toàn thay đổi suy nghĩ.hắncómộtchút kinh ngạcnói:

“khôngphải là đại tiểu thư sao? Ta cảm thấycôkhá tốt nha, khiêm tốn, hiểu chuyện lễ phép,khôngnóilời vô nghĩa, khikhônghiểu liền hỏi, cũngkhôngkhoa tay múa chân.”

“Hơn nữa điều quan trọng làcôthựcsựthay đổi,khinóichuyện rất có khí chất, đưa ra ý kiến cũng đúng trọng tâm. Thời buổi này có thể gặp đượccôgáinhư vậy thựcsựhiếm có!”

Đối vớicôgáinày Trương Thần chỉ khịt mũi coi thường, rốt cuộc cũng bởi vìhắnđãgặp qua Cố Đại tiểu thư, nênkhôngdễ dàng thay đổi ấn tượng như vậy.

“Cáchmộtvách bàn, người khácđangtổ chức sinh nhật, mời khách luôn miệng, liền có vẻ mặt ghét bỏ, cách xa ra.”

hắnbắt chước cảnh tượng ngay lúc đó, vẻ mặt giống nhưđangnhìn chúng sinh mà mở miệng: “Thịt dê vẫn là đồ hữu cơ, cách làmkhôngđúng, nếu nhà ta biết ta ăn loại đồ vật này, thựckhôngdámnói.”

“ta thựcsựrất ghét nha. Ta thựcsựmuốncôta cútđichỗ khác.”

Dịch Bác Hàmđangnghi ngờhắncó phải tên ngốc haykhông, nghĩ

nghĩ,nóiđúng

trọng

tâm:

“Có

lẽ,hiệntạiđãkhác

rồi.

NếukhônganhLụcsẽkhôngcoi trọngcôấy.”

Lúc này Trương Thần nhíu mày. so với bọnhắnanhLục còn cao ngạo hơn,nếu Cố Đại tiểu thư kia như vậythật, nhất địnhsẽghét bỏ.

https://thuviensach.vn

Cố Hàm Sương vẫn chưa kịp suy xét kịch bản.

thìnàng pháthiệnmộtsựkiện kỳ dị. Sổ nhật ký của chủ nhânthậtkia, sao có thể vô duyên vô cớ có nhiều thêm vài tờ.

Cố Hàm Sương nhớ rấtrõràng, thời điểm nàng tới. Là ngày năm tháng 8, ngày ghi nhật ký cuối cùng, là ngày ba mươi tháng bảy.

Nguyên thân là do oán giận Đinh Nhu đưa Cố Mẫnđitham gia tiệc của Đỗ gia màkhôngđưa mình theo.

Nhưng màhiệntại sau ngày ba mươi tháng bảy,trênchỗ trống phía sau trang giấy, lại đột nhiên xuấthiệnchữ cái.

Cố Hàm Sương là người có kiến thức rộng rãi, nhưng cũngkhôngnhịn được lông tơ dựng ngược. Nàng lẳng lặng lật xem trang giấy kia.

“ngày hai mươi bốn tháng tám, thứ sáu.

Cố Mẫnnóicha cho ta đính hôn. Nàngkhônggiống nhưđangnóidối.

Khẳng định là do Đinh Nhu xúi giục, nàng ác độc như vậy, có thể tìm cho ta người trong sạch sao!? Ta nên làm cái gì bây giờ.

Còn nữa, Lâm ca ca khi nào mới có thể đồng ýyêuta?rõràng,rõràng lúc chúng tađira ngoài chơi thựcsựrất vuikhôngphải sao? Tại sao lại có thể đáp ứngyêuđương với Cố Mẫn?”

“tháng Tám ngày hai mươi lăm, thứ bảy.

Ta có thể thấy được nam nhân kia rồi, lớn lên rất khó coi, động tác cũng thô lỗ,thậtghê tởm.

Còn lão già kia,nóinhà bọn họ tới thành phố W thử xem vân mệnh.

Thế sau đó, nếu như thất bạithìcó phải tasẽcùng bọn họ lăn về sống ở nông thôn haykhông? Còn muốn mang tađicùng?

https://thuviensach.vn

Nhất định khi đó Đinh Nhusẽcười chođãđi.

không, ta nhất địnhsẽkhônglàm cho nàng toại nguyện, ta nhất định phải gả đến chỗ tốt hơn so với Cố Mẫn, tốt hơn so với nàngmộtvạn lần.

Sau nàysẽđem đám tiện nhân đó đạp xuống dưới chân!”

Cố Hàm Sương xémộtcái “Xoát”,.

Nàng đột nhiên nhận thức được, quyển nhật ký này giữ lại cũngkhôngphải làmộtchuyện tốt.

Lúc trước đối với cha Cố và mẹ kế nàng có rất nhiều oán giận, nên bị

người khác nhìn thấy cũngkhôngngại. Cái danh bất hiếu, đời trước nàngđãsớm gánhtrênvai. Nếu như có người pháthiện, nàng cũng có rất nhiều biện pháp đối phó.

Nhưng mà trong giọngnóilộ ra tham vọng hư vinh, đối với hônsựnày có nhiều bất mãn, đối với Lâm Trọng có tình ýrõràng, nên tuyệt đốikhôngthể để Lục Văn Tinh nhìn thấy. Nếukhôngnàng có trăm cái miệng cũngkhôngthểnóirõ.

Dù sao nội dung phía trước nàngđãcân nhắcrõràng, sau này thế

nàothìcứ tự nhiên, bản nhật ký này nàng cho làkhôngcòn có tác dụng.

Nàng nhanh chóng quyết định, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, nàng mang nó đến phòng bếp thiêu hủy.

Nhưng mà lúc nàngđangnổi lửa, chuẩn bị mang nhật kýđiđốt,thìlại pháthiệntrang nhật ký mà nàngđãxé, lại có thể nguyên vẹn mà xuấthiệnở

nơi đó.

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 9: Bạn Bè

Editor: huyetsacthiensu

Trong khicôđangnhóm lửa, chuẩn bị từng tờ từng tờ ném vào đống lửa lại pháthiệnmộttờ ban ngàyđãbịcôxé bây giờ lại xuấthiệnở đây.

Cùng lúc đó còn có thêm mấy dòng chữ.

“Chủ nhật, ngày 9 tháng 10.

Bọn họ, bọn họ lại hại ta như vậy? Đinh Nhu cho ta mặc lễ phục cũ

của Cố Mẫn. Lẽ nào như vậykhôngphải là làm mất mặt Cố gia sao?

Còn Cố Mẫn,khôngphải chỉ là biết chơi violin sao? Có gì tài giỏi mà phải đắc ý. Nếukhôngphải là mẹcôtakhôngbao giờ chịu bỏ tiền ra cho tađihọc cái gìthìsao ta có thể kém hơncôta được chứ.

Còn luôn hỏi vì sao lần nào ta cũng chỉ đànmộtbài, chẳng lẽcôtakhôngbiết vì sao sao? Saocôtakhôngđichếtđi?”

Động tác của Cố Hàm Sương dừng lại. Bây giờ là mùng 6 thắng 10, cách ngày 9 tháng 10 trong nhật ký ba ngày.

Mấy ngày nay Cố Mẫn và Đinh Nhu đều khẩn trương chuẩn bị vì tiệc rượu ba ngày sau ở Đỗ gia. Chuyện này vốnkhôngcó chuyện gì củacôấy.

Đinh Nhu có rất nhiều thủ đoạn để táchcôra khỏi vòng tròn xã giao này.

côcũngkhôngđể ý lắm,đãdưới Địa phủmộtlần còn có gìkhôngnhìn thấu nữa, chuyện có lợithìmọi người đều là bạn bè,khôngcó lờithìmọi người đểu https://thuviensach.vn

ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhìn cáchnóitrong nhật ký có thể thấycôấy đến đó,khôngnhững có đến còn bị mẹ con Đinh Nhu tính kế.

trênnhật ký chậm rãihiệnlên câunóisau cùng “Còn Lâm đại ca nữa, tại saoanhấy lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta?hắnthấy thất vọng với ta rồi sao?”

Lâm Trọng… cũngđi…

Cố Hàm Sương cụp mắt, tắt bật lửa, lẳng lặng trở về phòng.

***

Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Hàm Sương nhận đượcmộtcuộc điện thoại, lưu tên là Điềm Điềm.

Trong điện thoại truyền đến giọngnóilanh lảnh vui vẻ, rủcôđidạo phố.

Trong nhật ký của nguyên chủ rất ít xuấthiệnbạn bè. Thỉnh thoảng nhắc đến bọn họ vài câuthìcũng toàn nghi ngờ với phòng bị. Điềm Điềm là người duy nhấtkhôngbị viết đến, mặc dùcôấy có xuấthiệnmộtlần.

côchỉ hơi trầm ngâmđãđồng ý. Đúng lúc ô có việc phải ra khỏi nhà, có người quen làm bạnsẽthuận lợi hơn rất nhiều.

Cho dù đối phương là người hay macôcũngkhôngsợ, lúccôdạy ở kỹ

phường gặp ma còn ít sao? Luôn có thủ đoạn đạt được mục đích của chính mình.

Điềm Điềm bỏ điện thoại xuống, quay sang hai người bạn cười cười

“Hàm Sươngnóimuốn đến đây, chúng ta tập hợp ở quảng trường Tinh Huyđi.”

https://thuviensach.vn

Thẩm Ngọckhônghài lòngnói“khôngphảiđãnóichúng ta cùngđisao, cậu gọicôta làm gì? Tự chuốc lấy phiền phức.”

Thạch Bội Bội cũng cau mày “đúng vậy, nhất địnhsẽlạinóivề triết học đời người.”

Điềm Điềm cười cười “Nhiều người vui hơn mà, hơn nữathậtra Hàm Sương là người tốt.côấy cũngkhôngphải thường xuyênnói… Những câunóikia chúng ta nghemộtchút là được rồi.”

Thạch Bội Bội thở dàinói“Cậuthậtlà.” Nhìn ai cũng thấy họ là người tốt.

Cố Hàm Sương để chú Trương lái xe đưa đến chỗ hẹn. Từ xađãnhìn thấy ba người congáiđangbê trà sữa uống.

Trong đó cómộtcôgáimặt tròn tròn hưng phấn vẫy tay vớicô.

côđitới hỏi “Điềm Điềm?”

côgáigật đầu, cười đưa chocômộtcốc “Café đen của c, ta còn đặc biệt dặn bọn họkhôngcho đường.”

Cố Hàm Sương cảm ơn rồi nhận lấy. Nhìn cáccôấy đều thỏa mãn cũngkhôngnhịn được cắm ống hút, hút vàomộthơi.

Chất lỏng đắng ngắt trôi xuống dạ dày,côsuýt chút nữakhôngnhịn được mà phun ra.khôngchút biến sắc mà nuốt xuống, cẩn thận nhìn nét mặt bacôgáilại pháthiệnvẻ mặt cáccôấy vẫn bình thường, cũngkhônglộ ra vẻ

mặt cườitrênnỗi đau khổ của người khác.

khôngphải cố ý đùa cợtcô.

Lại nghĩ đến những gì Điềm Điềmnóicũng đoán được là do nguyên chủ,khôngbiết đây là cái sở thíchkhôngthể tưởng tượng gì đây.

https://thuviensach.vn

côkhôngnóithẳng ra, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình mà còn phụ

lòng tốt của người khác. Chỉ giả vờ uống café, cảm thấy thời gian cũngkhôngsai biệt lắmthìnhân lúckhôngai để ýthìném vào thùng rác.

Bốn người vừađivừanóichuyện, Cố Hàm Sương rất nhanhđãthăm dò được ba người họ, Điềm Điềm tính cách mềm mại và ngây thơ, vừa nhìn chính làmộtcôgáilớn lên trongmộtgia đình hạnh phúc.

Thẩm Ngọc tính tình ngay thẳn, có saonóivậy, nhưng cũng có chừng mực. Thạch Bội Bội có chút lòng dạ, nhưngkhôngcó ý xấu, làmộtcôgáicó thể chơi cùng.

Cáccôđidạo từ cửa hàng đồ cao câp đến quầy mỹ phẩm, lại đến khu đồ

ăn, ăn từ đầu này đến đầu kia của khu phố.

Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ Cố Hàm Sương vui vẻ như

vậy.

Thẩm Ngọc và Thạch Bội Bội vốnđanglo lắngcôlainóinhững lờicôbọn họ mất hứng nhưng khiđicùng nhau mới pháthiệnvẫn là gương mặt đó nhưng tính cách lại như biến thànhmộtngười khác vậy.

khôngnhiều lời nhưng mỗi câunóira đều tao nhã, lịchsựlại hài hước.

Đây mớithậtsựlà Cố gia đại tiểu thư đúng chứ? Trời thương xót, trước đây bị mẹ kế củacôấy chèn ép đến mức phát điên rồi.

Hai ngườikhônghẹn mà cùn nghĩ đến.

Chờ cơm nước no nê, Cố Hàm Sương cũng ăn no rồi,côkể chuyện mình còn chưa có lễ phục cho bọn họ nghe.

“Tiệc rượu nhà họ Đỗ? Chúng tớ cũng muốnđi, tuần trướcđãmua được lễ phục rồi, bây giờ vẫn còn thời gian, bọn tớsẽgiúp cậu chọnmộtbộ.” Điềm https://thuviensach.vn

Điềm mở miệng, lại dùng ánh mắt hỏi hai người kia, hai người họ

cũngkhôngcó ý kiến gì.

Bọn họ trực tiếp dẫn Cố Hàm Sương đến cửa hàng bọn họ hay mua.

“Quần áo của mình chủ yếu là mua ở đây, các mẫu thiết kế của bọn họ

đều rất tốt.”

Cố Hàm Sương ngước mắt, đây là lần đầu tiêncônhìn thấy lễ phục của thời đại này, có chút…khôngchấp nhận nổi.

khôngvì cái gi khác, chỉ là quá hở hang.côđến nơi nàyđãhơn tám tháng, chính là cảm thấy quần áo ở đây rất kỳ quái, dù sao cũng cần che đậy kín kẽ chứ, nhưng những cái này…

Mặtcôđỏ lên,nóithế nào cũngkhôngmặc thử bộ lễ phục mà ba người bọn họ chọn chocô.

“Ai da, có gì mà phải xấu hổ chứ, tất cả mọi người đều mặc như này, sau này cậu lập gia đình cũng thường xuyên phải tham gia các bữa tiệc rượu, chẳng lẽ cậusẽở nhà để chồng cậu đưa người phụ nữ khácđisao.”

Thẩm Ngọc cuống lên, bắt đầunóikhônglựa lời.

Động tác của Cố Hàm Sương dừng lại. Để người tình của Lục Văn Tinhđitham gia tiệc rượu sao? Vậycônhất địnhsẽtrở thành trò cười của bọn họ, sợ là cách hạ đường (ý là từ vợ cả bị xếp xuống làm vợ hai ý ạ) cũngkhôngxa nữa, làm saocôcó thể cho phép chuyện như thế xảy ra được chứ.

côchần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn cầm quần áođiđến phòng thay đồ.

Điềm Điềm chọnmộtbộ váy đuôi cá mỏng.

https://thuviensach.vn

Phần lớn da thịt lộ ra bên ngoài làm cho Cố Hàm Sương có chút quẫn bách.

Ánh mắt của ba người kia lại sáng bừng lên.

Chỉ thấy dưới ánh đèn, mỹ nhân uyển chuyển đứng đó, chiếc váy bó sát người làm nổi bật từng đường cong của người mặc, thanh cao thoát tục, người nhìn người thích.

“A!” Điềm Điềm che mặt “Xong rồi, xong rồi, tớ muốn cong rồi.”

Ngay cả nhân viên bán hàng cũngkhôngnhịn được mà khenthậtlòng

“Chiếc váy này rất hợp với tiểu thư,cômặc vàothậtlà đẹp.”

Cố Hàm Sương bỏ 2 vạn mua cái váy này, lại mua thêm giày cùng túi xách phù hợp với chiếc váy.

Thấy thời giankhôngcòn sớm ba người mới tiếc nuối gọi tài xế đến.

Cố Hàm Sương về đến nhà thấy tin nhắn Lục Văn Tinh gửi đến hỏicôđanglàm gì.

Trong lòngcôcó chút vui mừng mơ hồ,khôngnhịn được mà chia sẻ

những chuyện hôm nay mình trải qua.

Lục Văn Tinh cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được niềm vui củacô,khôngkhỏi khẽ mỉm cười.

“Bữa tiệc của Đõ giaanhcũngđi,khôngbiết có thể có vinh hạnh mời Cố

tiểu thư là bạngáiđicùng đượckhông?”

Chuyện tiệc rượu Cố Hàm Sương nghe mấy người Điềm Điềmnóicũng tám chín phần mười,côcười vui vẻ trả lời “Vô cùng tình nguyện.”

***

https://thuviensach.vn

Cố Hàm Sương vẫn chờ Đinh Nhu mở miệng.

Quả nhiên, trước ngày diễn ra tiệc rượumộtngày bà ta cầmmộtcái hộp đến phòng Cố Hàm Sương.

“Tiệc rượu Đỗ gia tổ chức, bố con bảo ta dẫn con theo, đây là quần áo lúc ta và Cố Mẫnđimua quần áođãchọn cho con, con mặc thử xem.”

Cố Hàm Sương nhìn đối phương, đột nhiên nởmộtnụ

cười.côkhôngbiết Đinh Nhu ôm gì trong lòng.

Cho dù mẹcôkhôngthích mấy người vợ bé của bố cũngsẽnuôi dưỡng tốt mấy người con của bọn họ. Chỉ sợ để cho các người họ xấu hổ mất mặtsẽliên lụy đến thanh danh của chính mình.

Đinh Nhukhôngthể chờ được mà muốn nguyên thân mất mặt, thủ đoạn còn vụng về như vậy, làm cho bà ta phải gánh cái danh khắt khe với con riêng của chồngthìcó gì tốt chứ?

Quả nhiên vợ bé vẫn chỉ là vợ bé, cho dù may mắn lên làm được vợ

cảthìcũng vẫn là chókhôngthay đổi được thói quan ăn phân mà thôi.

Thủ đoạn của Nhạc di nương còn cao hơn bà ta.

“Để ở đấyđi.”côhờ hững hất cằm.

Đinh Nhu như bị ma xui quỷ khiến mà đặt chiếc hộp lêntrênbàn. Đến lúcđira cửa bà ta mới phản ứng được, Cố Hàm Sương này ra vẻ ta đây,rõràng là coi bà ta như người hầu mà sai khiến, sao bà ta lại nghe lời của nó mà để chiếc hộp lêntrênbàn chứ!?

Lập tức cảm thấy tức giận, muốn quay trở lại phát giận nhưng lạikhôngtìm được lý do, chỉ có thể oán hận rờiđi. Nghĩ đến chuyệnsẽxảy ra sau đó mới thoải máimộtchút.

https://thuviensach.vn

Bà tathậtsựngu sao?không, mà là ngược lại, che giấu dưới vẻ bề ngoài dịu dàng vô hại chính làmộttrái tim tràn đầy tâm kế.

Cách mà bà ta đối xử với Cố Hàm Sương chính là từ chịu đựng đến dẫn dắt.

Người cũng là động vật, thuần phục con người cũng giống như thuần phục súc sinh, Cố Hàm Sươngkhôngnghe lờithìthỉnh thoảng và tasẽchocômộtgậy, làm chocôsợ, chỉ có sợ mới có thể nghe lời.

Nguyên

thân

trong

lòng

tràn

đầy

oán

hận

nhưngkhôngdámnóira,khôngdám làm ra hành động gì, bà tathậtsựlà thành công rồi.

Hơn nữa, lần này Lâm Trọng cũngđi,hắnđong đưa qua lại giữa hai người congái, cho dù đồng ý qua lại với congáibà tathìthái độ cũng mờ

ámkhôngrõ. Nhưng nếu congáibà tamộtlòng treo cổtrênthân cây nàythìbà tasẽgiúphắncó quyết định, đểhắntriệt để cắt đứt ý nghĩ đối với Cố Hàm Sương.

Cố Hàm Sương cũngkhôngnghĩ đến ở thời đại này cười kẻ bần hàn chứkhôngcườigáiđiếm. Danh tiếngkhôngcòn quan trọng như thời đại củacô.

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 10: Lâm Trọng

Edit: Anita

Buổi tiệc diễn ra vào ban đêm, Cố Hàm Sươngnóirõmìnhsẽđicùng Lục Văn Tinh.

Cố cha đầu tiên là chở hai mẹ con Cố Mẫnđitrang điểm trước.

Cố Hàm Sương ngồi ở trước kính, lấy lược chải mái tóc đen bóng.

Ngườihiệnđại mỗi khi làm tóc, theo bản năng liền nghĩ đến việc sấy nóng hoặc duỗi thẳng, giống nhưkhôngcó các loại máy móc hay nước thuốc phụ trợthìsẽkhôngthể tạo hình tóc đẹp vậy.

Xác thực, so với việc quấn tóc và thiết kế tóc thành những tạo hình khác,thìlàm như thếsẽgiữ tóc được kiểu cố định, lâu dài, dễ tạo hình, nhưng lại quá mức giống nhaukhôngcó chút sáng tạo nào.

Ngẫu nhiên cũng có vài kiểu tóc rất đẹp mắt, nhưng đại đa số, nhìn tới nhìn luithìtrênphố gần như là loại kiểu tóc đen dài thẳng, buộc đuôi ngựa, hoặc uốn xoăn rồi búi lên.

Bởi vì nhà tạo mẫu tóc chân chínhthìngười bình thường ít người có thể

tiếp xúc được, còn những ngườiđihọc vài ba kiểu như mèo quào rồi chạyđimở tiệmthìcũng mang tiếng là nhà tạo hình tóc này nọ, hầu hết khách hàng đều bị đối xử như nhau, vừa máy móc vừakhôngsáng tạo.

Mà búi tóc tinh xảo kiểu nàyđãthất truyền từ lâu.

https://thuviensach.vn

Bởi vì chải và quấn cực kì phiền toái, cần tốn thời gian và tinh lực, tự

mình vấn tóc cho mình cần phải xoay tay,đãkhó lại càng khó hơn, ngườikhôngkhéo tay và tính tỉ mỉthìkhôngthể học được, cũngkhôngthể nhờ

người ta mỗi ngày mỗi búi tóc giúp mình.

Cho nên người thựcsựbiết thiết kế những kiểu tóc sang trọng quý pháiđãítthìlại càng thêm ít.

Cố Hàm Sương khi xưa, luôn thay đổi đủ loại kiểu tóc, có thểnóilàbách biến đa dạng, nha hoàn búi tóc cho nàng có thể thiết kế cả

trăm loại kiểu tóc, kiểu nào cũng đẹp xuất sắc.

Cố Hàm Sương nếu tự mình búi tócthìkhôngtiện làm mấy kiểu tinh xảo phức tạp như thế, nhưng vài kiểu tóc sang trọng đểđidự tiệcthìtất nhiên làm được, nhưng chỉ cần bấy nhiêuđãđủ rồi.

trêntráncôthắtmộtbím tóc tỉ mỉ sau đó quàng ra phía sau, búi lên thành túi, rồi dùngmộtcây trâm hình bướm cố định tóc lại.

Thoanhẹlớp phấn mỏng, chuốtnhẹđôi mày liễu cong cong. Dung mạo vốn xinh đẹp, sau khi trang điểmnhẹnhàng như thếthìlại càng giống như

nàng tiên nữ từ trong tranh vừa bước ra.

Lục Văn Tinhđãtới từ sớm, được quản gia mời đến phòng khách uống trà.

Hôm nayanhcũng đặc biệt mời nhà tạo hình, tóc dùng sáp chải tóc vào nếp tỉ mỉ,trênngười mặc bộ Âu phục bao trọn vóc người hoàn mỹ, càng tôn thêm vẻanhtuấn bất phàm.

Chỉ là thẳng thớm quá nên dường nhưanhcó chútkhôngthoải mái.

anhnhìn đồng hồ,đangcảm thấy lạ vì sao Cố Hàm Sương vẫn còn chưa xuống.anhđương nhiênkhôngbiết bạngáinhà mình vẫn chưa hóa trang.

https://thuviensach.vn

Bằngkhôngtuyệt đốisẽkhôngbình tĩnh như vậy.

Dù sao ở trong mắt củaanh, cái gọi là trang điểm làm tóc đó còn khó khăn phức tạp hơn kí hợp đồng làm ăn nhiều. Thàanhmời nhà tạo hình đến tạo cho mìnhmộtphong cách riêng vẫn khoẻ hơn.

Quản gia hỏi có cần mang tới choanhchút điểm tâm haykhông,anhvừa lắc đầu cự tuyệt,thìđãnghe được tiếng giày cao gót "Lộc cộc"đanggõ lêntrênsàn nhà.

Ang ngước mắt lên nhìn,thìngay khoảnh khắc đó lập tức mấtđikhả

năngnóicủa mình.

Bởianhnhìn thấytrênthang lầu, cómộtbóng hình xinh đẹpđangvịn lan can đứng đó với vẻ thẹn thùng, và nhịp timđangđập dồn dập trong lồng ngực của mình.

Cố Hàm Sương có chút ngượng ngùng, dù sao lần đầu tiêncôăn mặc như thế này trước mặt người khác phái.

"anhLục, có đẹpkhông?"

Lục Văn Tinh phục hồi tinh thần lại, bước qua đóncô, cười lưu manh:

“Rất đẹp, bà xã củaanhnhìn thế nào cũng cực đẹp.”

Cố Hàm Sương nũng nịu liếcanhmộtcái.

**********

Đại thọ bảy mươi của Đỗ lão gia, bởi vì là tròn bảy mươi, nên tổ chức cực kỳ long trọng.

Lúc Cố Hàm Sương và Lục Văn Tinh đến, cả nhà Đinh Nhuđãđến đượcmộtlúc,đangbắt chuyện với những người bạn cùng hợp tác kinh doanh.

https://thuviensach.vn

Nghe được tiếng huyên náo, họ theo bản năng nhìn về hướng cửa, liền nhìn thấy đôi kim đồng ngọc nữđangnắm tay nhauđitới.

Cố Mẫn quả thực gần nhưkhôngthể che giấu được khiếp sợ của mình.

Sao lại thế này?khôngphải mẹđãnóisẽchocôta mặc lễ phục cũ của mình sao? Bộ váy mới tinh này từ đâu ra thế?

côta nhìn về hướng Lục Văn Tinhđangđibên cạnh, đúng rồi, cómộtvị

hôn phu nhà giàu mới nổi như thếthìmộtbộ lễ phục cũng đâu là gì.

Cố Mẫn theo bản năng cắn chặt hàm răng.

Cố Hàm Sương xinh đẹp,côta vẫn luôn luôn biết rấtrõđiều này, nhưng tính tình khó ưa và khó chất hỏng bét củacôluôn làmẩnđitất cả những ưu thế mà dung mạo mang đến, nêncôta luôn có thể yên tâm thoải mái mà chế

giễucôgáinày là đồ vô dụng.

Cũngkhôngbiết bắt đầu từ khi nào tất cả những mảng bụi mờ che giấu vẻ đẹp thựcsựđó tanđikhôngcòn bóng dáng, giống như tro bụi, chỉ

quamộtcơn mưađãgột rửa sạchsẽ, bắt đầu lấp lánh vẻ đẹp vốn có của mình.

Tuyệt đốikhôngthể như thế này, Cố Hàm Sương nên nằm yên trong lòng đất, vùi lấp sâu trong bùn đất, để ngước mắt lên nhìncôta vinh quang vô hạn, vừa ghen tị vừa

bất lực, đó mới là bộ dáng màcôgáinày nên có.

côta quyết tâmsẽlàm chocôgáinày trở về vị trí màcôta nên có.

Lục Văn Tinh biết Đinh Nhu cực ít mang Cố Hàm Sươngđira ngoài xã giao, vì thế nênanhmuốn mangcôđimộtvòng để thích ứng trước.khôngngờcôlại ứng xử khéo, đưa đẩy đúng mực hoàn toànkhônghề có https://thuviensach.vn

chút luống cuống nào, tất cả cử động đều tự nhiên hào phóng, gần như còn thành thạo hơn cảanh.

So với hình tượng màanhgặp lúc trước tưởng chừng như là hai người,anhkhôngkhỏi cảm thán đúng là mở rộng tầm nhìn.

Cố Hàm Sương cảm nhận được ánh mắt củaanh, nghiêng đầu nhìnanhcườinhẹ, ngay lập tức như có đoá hoa xuân nở rộ chung quanh.

côđương nhiên biếtanhđangnghi ngờ điều gì, nhưngcôcũngkhôngcó ý định che dấu.

Thứ nhất làcôhoàn toànkhôngbiết tính cách của nguyên chủ là gì, nên chắc chắnkhôngthể nào bắt chước, huống chi người trước mắtcôđâysẽlà người sống chung vớicôcả đời, nên càng khó có thể giấu diếm tính cách thực của mình. Thứ hai là hai người vừa mới định ra hôn ước, trước kia tất nhiênkhôngtiếp xúc với nhau nhiều lắm, chỉ cầncôkhônghồ ngôn loạn ngữ, làm ra những hành động kinh thế hãi tục,thìcho dù đối phương có hoài nghi, cũngsẽkhôngnhiều lắm.

Vì vậycôcực kì thản nhiên.

*********

Cố Mẫn bưng ly rượuđitrong đám người, từnhỏcôta có gia sư có chuyên môn riêng về lễ nghi xã giao đến dạy, lại luôn được Đinh Nhu mangđitham dự đủ mọi tiệc tùng, nên loại tiệc tùng kiểu này tuynóikhôngquá thành thạo nhưng hoàn toànkhôngthể làm khó đượccôta.

Cha mẹcôtađangxã giao với bạn bè, sau khicôta chào hỏi xong, liền ddeensmộtgóc sáng sủa gần đó tìm những bạn bè cùng trang lứa vớicôta.

Hôm

nayđãkhônggiống

ngày

xưa,

Cố

Mẫn

liếc

mắtmộtcáiđãpháthiệntrong nhómđãnhiều thêmmộtngười.

https://thuviensach.vn

"Đây là cháu ngoại của Đỗ lão gia, Andrew." Lâm Giai Giai giới thiệu, sau đó hạ giọng: "Chaanhta làmộtquý tộc rất có danh vọng ở Pháp."

Andrew gật đầu chào Cố Mẫn cực kì lịch thiệp.

anhta có gương mặt điển trai, nghiêng về nét Châu Á nhiều hơn nhưng vẫn giữ nét đặc trưng của đôi mắt xanh sâu thẳm, u buồn quyến rũ của phương Tây.

Cố Mẫn có chút cuống quít đáp lễ, đối phương quá mức điển trai, dù lòngcôtađãgiao cho Lâm Trọng, nhìn dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương làmcôta cũngkhôngkhỏi mặt đỏ tim đập.

Đâykhôngphải là tình trạng của riêngmộtmìnhcôta, nhữngcôgáicó mặt ở đây đều hoặc nhiều hoặc ítkhôngngừng chú ý lờinóivà việc làm của bản thân hơn.

Nhữngcôgáikháckhôngcó cách gia nhập với nhóm của bọn họ cũng thường đưa mắt nhìn về hướng này.

Lâm Giai Giai đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện: "Chị của cậu hôm nay có vẻ là lạ.”côta nhưđangcảm khái.

Mỗimộtđộng tác của Cố Hàm Sương đều tựa nhưmộtvật trưng bày nghệ thuật, làm cho người ta vừa nhìn thấyđãkhôngkiềm được bản thân, thất thần, ngây người, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo từng cử động củacô.

Càng

làm

cho

người

ta

ngạc

nhiên

là,

ở

đâykhôngchỉmộtmìnhcôtađangngắm nhìn Cố Hàm Sương trắng trợn có,âmthầm có, nhưngcôgáinày lại hoàn toànkhônghề bị ảnh hưởng, bình thản thanh nhã. Phần định lực nàythìdù chínhcôta cũngkhôngthể làm được.

Cố Mẫn tức muốn thởkhôngnổi, nhưngcôta ra vẻ nhàn nhã bình thản nhún vai: "Giả vờ thôi, các cậu cũng biết chị của mình từnhỏđâu thích học https://thuviensach.vn

hỏi mấy chuyện này, chỉ thích bắt chước trong tivi này nọ.nóikhôngchừng lần này đổi kênh khác mà thôi.”

Lời này trước kiacôta cũng thường haynói, bình thường đều được mọi người cười to ủng hộ.

Vậy mà hôm nay lạikhôngai mở miệng.

Andrew là người đầu tiênkhôngđồng ýnói: " Đó là chị củacôsao? Mặc dù tôikhôngquá hiểurõvề xã giao của nước cáccô, nhưng khí chất củacôấy sang quýkhôngthua gì phu nhân cao quý nhất ở nước F. Dángđi, cách đứng cũng cực chuẩn, lúccôấy bướcđi, làn váykhônghề nhếch lên khỏi mặt đất, lúc chung quanhcôấykhôngcó ai, nhưng sống lưngcôấy vẫn thẳng. Đây hiển nhiên là do thói quen gìn giữ nhiều năm,khôngphải tuỳ tiện xemtrêntivi là có thể học được.”

anhtakhôngbiết cái gì lànóigiảmnóitránh, thao thao bất tuyệtmộtmạch bằng tiếng hoa sứt sẹo,nóithẳng thắnkhôngné tránh chút nào.

Mọi người nghe xong lờianhtanói, theo bản năng nhìn về hướng Cố

Hàm Sương, vừa rồi chỉ cảm thấy xinh đẹp thôi,hiệntại sau khi nghe Andrewnóixong, đấy chẳng phải làthậtsựsao?

Gia tộc của Andrew là quý tộc có danh tiếng lâu đời ở nước F, gia thế

của gia tộcanhta hoàn toànkhônghề thua kém hoàng thất, nên ở nơi nàykhôngai hoài nghi lờianhta vừanói.

Mấycôgáikhôngkhỏi đỏ mặt, lặng lẽ ưỡn thắt lưng mình thẳng hơnmộtchút. Nếu Cố Hàm Sương biết bọn họđangnóigì về nàng, nhất địnhsẽlắc đầu bật cười.

Cố đại phu nhân mời người dạy nghi thức cho nàng đó chính là ma ma xuất thân từ hoàng cung, chỉ mỗi việcđiđứng thôi, mà nàngđãphải luyện tập suốt hai năm.

https://thuviensach.vn

Bước chân phảinhẹnhàng nhưng cực vững chắc, khi di chuyển phảinhẹnhàng thướt tha như cành liễu đong đưa trong gió, bước hoa sen (bước dài) là bước chân khi nhấc lênthìvững lúc hạ xuốngthìhướng tới, đài sen (bước ngắn)thìhơi dang rộng, làn váysẽxòe nở rộ như hoa.

Căn cứ vào những trường hợp khác nhau mà phối hợp quần áo trang sức khác nhau, vàđinhững bước chân cũng hoàn toànkhônggiống nhau.

Lúc trước vì động tác bước sen này, cũngkhôngbiếtđãbị đánh bao nhiêu roi rồi, còn có thểkhôngđẹp được sao.

Mặt Cố Mẫn đỏ ửng, trong lòng vừa bực bội vừa oán giận.

Cái gì gọi làkhônghề thua kém phu nhân cao quý nhất, các ngườiđãbịcôả này lừa rồi, Cố Hàm Sương thựcsựlà loại người như thế nào, người khác có thểkhôngbiết, nhưng chẳng lẽcôtakhôngbiết sao?

Hãy chờ đó mà xem,côta nhất địnhsẽlàm cho người khác thấyrõbộ

mặtthậtcủacôgáinày.

*******

Cố Hàm Sương đương nhiên cảm nhận được ánh mắt dò xét của người khác, nhưng cũng chỉ lơ đễnh.

khôngkể mười mấy hạ nhân phục vụcôtừnhỏ, sợ chiếu cốkhôngchu toàn, cả ngày đều nhìncôđăm đăm. Chỉ riêng chuyện mẹ

củacômangcôđitham dự những yến tiệc trong hoàng cung. Những ánh mắt dò xét đánh giá trong sáng ngoài tối cũng đủ làm cho người thường luống cuống chân tay.

Màcôđãsớm thành thói quen hành động thành thạo trong những ánh mắt đó rồi.

https://thuviensach.vn

cônhận ly sâm banh từ tay người phục vụthìnghe đượcmộtthanhâmquen thuộc: "Hàm Sương."

Cố Hàm Sương hơi ngừngmộtchút, xoay người lại, nhìn về phía khuôn mặt quen thuộc.

Cũng gương mặt trắng trẻo ôn nhuận như ngọckhôngđể râu giống y như kiếp trước, quả nhiên làmộtcông tử thanh nhã tuấn dậtkhôngvướng chút bụi trần. Nhưng rốt cuộckhôngthể làm lòngcôxao động nổi.

Khóe môi củacôkhẽ công, gật đầunói: "anhLâm,đãlâukhônggặp."

Lâm Trọngđãtới đây từ sớm, chỉ là hôm nay cảm xúckhôngcao, vẫn liên tục lẳng lặng đứng ởmộtgóc. Thẳng đến khi nhìn thấy Cố Hàm Sươngđangđược vạn chúng chúc mục, lònghắnkhẽ động, tìm cơ hộiđira.

hắnnhìncôgáiđãkhônggặp mặtmộttháng nay,hiệntại giống như biến thànhmộtngười khác, cườinói: "đãlâukhônggặp, Hàm Sương thay đổithậtnhiều, giống như đột nhiên trưởng thành." Vừa nhìn về phía Lục Văn Tinh bên cạnh hỏi: "Vị này là?"

Cố Hàm Sương vừa muốn giới thiệu, Lục Văn Tinhđãđoạt trướcmộtbước, vươn tay ra: "Xin chào tôi là chồng chưa cưới của tiểu Sương, Lục Văn Tinh."

Nụ cười của Lâm Trọng sựng lại: "Hàm Sương đính hôn? Sao tôi lạikhôngbiết? Bác trai bácgáicũngkhôngainóigì cả."

Ngụ ý, danhkhôngchánh ngônkhôngthuận, chồng chưa cưới này từ đâu chui ra thế.

Lục Văn Tinh đương nhiên nghe hiểu, cười cười: "Mới quyết định thôi, vẫn chưa kịp thông báo, các trưởng bốiđangthương lượng việc mở tiệc https://thuviensach.vn

chiêu đãi, đến lúc đó mờianhnhất định phải đến để chung vui. Đúng rồi, tiểu Sương, em vẫn chưa giới thiệu vớianhđấy."

"Đây là Lâm Trọng, là con trai của bác Lâm, là bạn trai của Cố Mẫn, là… Em rể tương lai của em.” Cố Hàm Sương giới thiệu.

"thìra là ngườimộtnhà, thất kính thất kính." Lục Văn Tinh phóng khoángnói.

Nụ cười của Lâm Trọng hơi nhạtđi: "Cũng chỉ làđangtìm hiểu lẫn nhau,nóinhư thếthìvẫn còn quá sớm."

Cố Hàm Sương che miệng cườinói: "anhcũng đừng nên ngại ngùng như thế, đấy chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi mà." Hai người này đời trướcđãlà vợ chồng, đời này lại dây dưa nhau, có thể thấy được là nhân duyên do trời định.

Ba ngườinóichưa được mấy câuthìLâm Trọngđãkiếm cớ vội vàng rờiđi.

Cố Hàm Sương nhìn bóng lưng củahắn, ánh mắt thoáng lạnh, làm saocôcó thể nhìnkhônghiểu ý định của Lâm Trọng chứ? Ra vẻ nhưkhôngthể

quên được nàng, liên tưởng đến nhật kí của nguyên chủ, người này đời trước hưởng thụ tay ômcôem, tay ômcôchị. Kiếp này chẳng lẽ còn muốn cáccôđều phải khăn gói cùng nhau hầu hạmộtmìnhhắn?”

"Cái thá gì chứ!?" Lục Văn Tinh hầm hừmộttiếng, chuyện mà Cố Hàm Sương còn nhận ra được,thìngười lõi đời sành sỏi nhưanhchẳng lẽkhôngpháthiện? Tuy đây là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau, nhưngkhôngảnh hưởng đến việcanhbiết người nàyđangcó ý định nhăm nhe bà xã củaanh, hành động của gãđãchạm vào nghịch lân củaanh, cũng đủ

làm choanhtức tốikhôngthôi.

https://thuviensach.vn

Tính tình củaanhvốn chính là bá đạo, khianhđãquyết định chung sống với Cố Hàm Sương,thìdùmộtsợi tóc người khác cũng đừng hòng được chạm tới: "Cách tên đó xamộtchút."

Nếu người khác khu nghe câunóinày có thểsẽcảm thấyanhgia trưởng, chuyên quyền độc đoán, nhưng Cố Hàm Sương đến từ cổ đại, nơi mà phụ

nữ bị trói buộc bởi những quy tắc cực kì nghiêm trọng, nên khi nghe câunóinàythìcảm thấy đây làyêucầu cực kì đơn giản đến mứckhôngthể đơn giản hơn.côlập tức gật đầukhônghề ngần ngại, thầm nghĩ, nếu có thể làm chính thất, ai thèm chui vào hậu viện chướng khí mịt mù của Lâm Trọng để

đấu đến đấuđichứ!

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 11: Cây Tiêu Của Diệp Gia

Editor: huyetsacthiensu

Tiệc rượu tiến hành đượcmộtnửathìbắt đầu có ngườiđilên sân khấu biểu diễn, Đỗ lão gia thích náo nhiệt, cười híp mắt nhìn những người trẻ

tuổi lên sân khấu.

“Sau đây, Cố Mẫn tiểu thưsẽmang đến cho chúng tamộttiết mục độc tấu violin. Xin mọi người chomộttràng pháo tay.” MC giới thiệu tiết mục.

Mọi người nể mặt vỗ tay, Cố Mẫnđilên sân khấu trongmộttràng tiếng vỗ tay, ưu nhã cúi chào mọi người, sau đó đặt đàn violintrênvai, nhắm hờ

mắt, kéo đàn.

Kỹ thuật học được mười mấy năm, tiếng đàn uyển chuyển du dương.mộtkhúc đàn xong, nhận đượcmộttràng tiếng vỗ tay khen ngợi của khán giả.

côta ngọt ngào nở nụ cười, cầm lấy micro “Chúc Đỗ lão gia phúc như

Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. Sau đây, chịgáiCố Hàm Sương của tôisẽmang đến cho chúng tamộttiết mục độc tấu piano, có điều, mỗi ngày nghe Elisa chắc mọi người đều cảm thấy nhàm chán rồi đúngkhông, chị, hôm nay chị

đừng đánh lại bài này nữa nhé.”

nóixong còn giả vờ nháy mắtmộtcái.

Cả khán phòng đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người đều là người quen, ai màkhôngbiết Cố gia đại tiểu thư làmộtngười ngu ngốc,khôngđược https://thuviensach.vn

tiếp thu bất kỳ nền giáo dục Quý tộc nào, chỉ biếtmộtbản đàn dương cầm duy nhất cũng là học được ở xã đoàn ở Đại học.

Ngay cả mấy người Điềm Điềm cũng đều lo lắng nhìncô. Lục Văn Tinh vừa mới chuẩn bị lên tiếng giải vâythìbịcôkéo lại, khe khẽ lắc đầu.

“anhLục,anhyên tâm. Hôm nay tôi nhất địnhsẽkhônglàmanhmất mặt.”

Cố Hàm Sương nắm lấy làn váy, tự nhiên hào phóngđira

“khôngchỉcônghe Elise nhiều thấy nhàm chán, tôi nghe Piano cũng nhiều cũng thấy chán, hôm nay mừng thọ Đỗ lão gia, tôi mang đến cho mọi ngườimộttiết mục mới mẻ, thế nào? Cũng làmộtlời chúc phúc.”

Dứt lờicônhận lấymộtcái hộp người phục vụ vừa mang ra, ung dung thong thảđilên sân khấu.

khôngphải chỉ là lọ hoa thôi sao?côấyđangmuốn làm gì? Tất cả mọi người đều rất tò mò, thậm chí mơ hồ còn có chút chờ mong.

Chiếc hộp được mở ra, bên trong làmộtcây tiêu ngọc.

Lục Văn Tinh nhân ra, đây là cây tiêu ngọc hai người mua ởmộtsạp hàng bán đồ cổ ven đường khiđihai ngườiđidạo ở lễ chùa hôm đó.

Người bán hàng thềnóirằng đây là đồ cổ, người xung quanh cười phá lên, tất cả đều biểu thịkhôngtin, người bán mặt đỏ tía tai giải thích nguồn gốc của cây tiêu.nóihắnmua lại từmộthộ gia đình ở sâu trong núi hoang vắng xa xôi, là đồ vật gia truyền của gia đình họ.

Người bánnóichắc như đinh đóng cột,nóirất nhiều, mọi người nghe cũng vẫnkhôngtin. Nếu là đồ gia truyền của họthìsao bọn họkhônggiữ gìn cẩn thận, sau này truyền lại cho con cháu,nóikhôngchừng sau này có thể

đáng giá ngàn vàng.

https://thuviensach.vn

Cố Hàm Sương đứng lặngmộtbên, nghe xongmộtlúc lâu, dùng hai nghìn mua lại cây tiêu đó.

Lúc đó Lục Văn Tinh còn cười “côchỉ phí tiền, cũngkhôngbiết cây tiêu này được làm bằng đá hay ngọc, tự mình cầm chơi còn được chứ đừng mang ra làm trò cười cho người khác.”

Cố Hàm Sương khẽ vuốt thân tiêu “Tôi chỉ thích cấu tạo đặc thù của nó.”

Thời nay có rất nhiều loại tiêu, chủ yếu là loại sáu lỗ và tám lỗ nhưng cây tiêu này lại có chín lỗ, mà có hai lỗ còn bị lệch.

Lục Văn Tinh nhìn hai cái lỗ bị lệch “khôngphải chỉ là do bọn họ làm ẩu thôi sao?”

Cố Hàm Sương cười “Tất nhiênkhôngphải, chờ tôi về nhà luyện tập vài lần sau đósẽthổi choanhnghe.”

Lúc đó Lục Văn Tinh chỉ cười cười cho qua,khôngngờcôcòn dám biểu diễn ở đây, nhất thời hai hàng mày nhăn chặt.

Cảm thấycôcó chútkhôngbiết nặngnhẹ, trường hợp này có thể hồ đồ

sao?hắnvẫnkhôngtin cây tiêu này có thể thổi. Chỉ tính toán trong lòng làm cách nào để giúp Cố Hàm Sương hạ màn.

Cố Hàm Sương khẽ vuốt thân tiêu.

Là đákhôngphải ngọc,khôngcó con dấu,khôngcó chạm khắc cho nênkhôngai tin nó là đồ cổ.

Hai cái lỗ bị lệch, tất cả mọi người đều cho rằng là do thợ làm ẩu, chỉ

cócôbiết đây là cây tiêu của Diệp gia.

https://thuviensach.vn

Lúc Cố Hàm Sương mới sinh ra, Diệp giađãbiến mấttrêncõi đời, càngkhônglưu lại bất kỳ truyền thuyết nào. Sở dĩcôbiết được là bởi vì trong lúc vô tình tìm đượcmộtquyển tiêu phổ.

Quyển tiêu phổ này rất kỳ lạ, hai mấy trang đầu tiên đều là gia huấn của Diệp gia,nóingười điều khiển tiêu của Diệp gia,khôngthể làm bị thương người,khôngthể lấy mạng, độ vạn vật, là vì nhiệm vụ của chính mình.

côlặng người, chỉ làmộtcây tiêu mà thôi sao có thể lấy mạng người được chứ? Càngkhôngthểnóilà độ vạn vật.

Đến lúccôthổi được tiêu theo như quyển phổthìmới biết được nókhôngbình thường chỗ nào.

Những người vừa nghe được tiếng tiêu chỉ cảm thấy dễ nghe nhưng nghe nửa ngàythìcảm thấy sung sướng quên hết tất cả, liên tục nghemộtthángthìtrong lòng lại cảm thấy thanh thản, trấn tĩnh, tự nhiên hiểu ra.

côsuy nghĩ từng từ trong gia huấn mới pháthiệntrong quyển tiêu phổ

này còn cómộtbộ công pháp, hai người hợp lẫn nhau có thể đạt được tác dụng an ủi tâm hồn.

Chỉ làmộtquyển tiêu phổđãlợi hại như vậy,khôngbiết hai người cùng dùngthìcòn có tác dụng kinh người như nào, Diệp giađãtừng có được nóthìsẽphải hiển hách cỡ nào.

Cố Hàm Sương biết nếu để người khác biết đến quyển phổ nàysẽdẫn đến phong ba thế nào, mang đến lợi ích như nào.

Nhưng mà Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*, Diệp giađãtừng nắm giữ

lực lượng thần kỳ như thế đến cuối cùng cũng tan thành mây khói,khôngcòn ai nhớ đếnthìgia đình bình thường sao có thể chống đỡ được tai họa mà nó mang đến.

https://thuviensach.vn

* Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội (匹夫无罪怀璧其罪): người bình thườngthìkhôngcó tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội.

côkhôngnỡ phá hủy, chỉ có thể đem quyển phổ đặt ở dưới đáy hòm, thỉnh thoảng lấy ra thổi cũng phải nhìn trái ngó phải.

Bây giờ,trênđờiđãkhôngcòn tiêu phổ của Diệp gia, cho dù có người nghe được tiếng tiêu cũngsẽcảm thấy cả người khoan khoái,khôngnghĩ sâu xa.

côcụp mắt, đặt cây tiêutrênmôi, tiếng tiêu biến ảo khôn lường vang lên.

Mọi người chỉ cảm thấy tâm hồn bị bắt giữ, những người vốn hờ hững cũngkhôngnhịn được tập trung lắng nghe.

Những tiếng xì xào bán tán cũng dừng lại, những người nhàn nhã uống rượu cũng đặt rượu xuống thưởng thức tiếng tiêu.

Trong khán phòng nhất thời im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ còn tiếng tiêu vang vọng.

mộtbài tiêu kết thúc, mọi người chỉ cảm thấy tâm hồn thanh thản, những buồn phiền trong lòng cũng giảm bớt hai phần.

Đỗ lão gia dẫn đầu vỗ tay khen ngợi, mọi người hồi phục tinh thần, nhiệt liệt vỗ tay.

Những người ngồi ở dây dù ít dù nhiều cũng hiểu về nhạc lý, có người được học vềâmnhạc từnhỏ, có người mặc dùkhôngnghiên cứu nhưng bởi vì kiến thức rộng rãi, mưa dầm thấm đất cũng phân biệt được tốt xấu.

https://thuviensach.vn

Dẫn dắt tâm hồn bước vào mộng cảnh mới là cảnh giới cao nhất củaâmnhạc, Cố Hàm Sươngđãlàm được điều này.

“anh, khúc nhạc chị dâu thổi là khúc nhạc tiên gì vậy,khôngkhôngkhông, từ lúc nào mà chị ấy biết vềâmnhạc chứ?thậtgiỏi quáđi.”

Trương Thần vừa lấy lại được tinh thầnđãkhôngthể chờ đợi được nữa mà sáp lại, còn tự động sửa lời gọi Cố Hàm Sương là chị dâu.”

Đừng nhìn dáng vẻhắncả ngày cà lơ phất phơ nhưng làmộtngười chơi đàn rất giỏi, cũngthậtlòngyêuthíchâmnhạc, có biệt danh “Tiểu vương Piano”.

Mặc dùhắnđa tình nhưng xưa naykhôngbao giờ dùng đàn dương cầm vào việc tángái, có thể thấyâmnhạc trong lònghắnchính là nơi bất khả xâm phạm.

Lúc trước chán ghét Cố Hàm Sương như vậy, cũng vìcôlấyâmnhạc ra làm ra vẻ, làm bẩn thánh địa trong lònghắn. Bây giờhắntâm phục khẩu phục, chịu thừa nhận đối phươngthậtsựlàmộttài nữ.

Lục Văn Tinh như cười nhưkhôngđẩyhắnra, lắc đầumộtcáikhônglên tiếng.

Trong lònghắncàng chấn động hơn,hắnkhônggiống những người khác, khoảng cách càng gần, càng cảm nhận được Cố Hàm Sươngkhônggiốngrõràng hơn.

cômặc lễ phục đẹp đẽ cầm tiêu đứngtrênđó, lúc tiếng tiêu vang lên cả

ngườihắnđều mờ mịt,hắncảm thấy tiếng tiêu đẹp đẽ đến mức lần đầu tiên trong lònghắnsinh ra ý nghĩ làm bạn đời vớimộtngười.

Lâm Trọng nhìn dáng người đứngtrênsân khấu, con ngươi nặng nề.

https://thuviensach.vn

Cố Mẫn tức giận đến mức khuôn mặt méo mó. Làm sao Cố Hàm Sương lại biết thổi tiêu chứ?rõràng mẹđãnóicôtakhôngbiết cái gì mà.

Cố Hàm Sương tất nhiên nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của đối phương, khẽ mỉm cười,khôngđể ở trong lòng.

Chỉ làmộtvai hề, chỉ cần bản thâncôđứng vững đượcsẽkhôngthể ở

trong lòng.

Trải qua tiệc rượu lần này, danh tiếng Cố Hàm Sương ngu ngốcđãđược gột rửakhôngít. Cố gia đại tiểu thư từ trước đến naykhôngcó người hỏi thăm nay cũngđãcó người đến tìm hiểu, dù sao trước kia nghenóilàmộtngười ngu ngốcthìkhôngnhà nào dám cưới. Bây giờ nhìn lại thấy rằng cử chỉ khá khéo léo mới biết được lời đồn cũng chỉ là lời đồn, chắc lại là do người mẹ kế tung ra thôi.

Sau khi Lục gia hỏi dò ý kiến của Cố Hàm Sươngthìtung ra tin tức hai nhà Cố Lục kết thông gia.

Mọi người tiếc nuối buộc phải dừng lại hành động.

***

Muốn quay phim điện ảnh cũngkhôngphải trò đù trẻ con.

TừnhỏCố Hàm Sươngđãđọc qua rất nhiều sách,đãluyện được khả

năngđãđọc quasẽkhôngquên.

Cách hành văn củacôsâu sắc, mang theo ý tứ hàm súc mà ngườihiệnđạikhôngcó. Mặc dù hai thời có chữ viết giống nhau nhưng phong tục tập quán vẫn cósựkhác biệt,côcần phảiđitramộtít tài liệu.

Sáng sớm Cố Hàm Sương rời giường, để tài xế lái xe đưa mình đếnmộtthư viện trong thành phố.

https://thuviensach.vn

Mặc dù sớm có nhận thức vớisựphát triển ở thời đại này nhưng vẫn bị

số lượng sách khổng lồ ở đây làm cho khiếp sợ.

côvẫn cho rằng thư các ở Cố giađãlà phong phú làm rồi, có thể sánh ngang với Hoàng gia. Nếu so với nơi này, trừ mấy quyển sách chỉ

cómộtbảnthìđúng là muối bỏ biển.

côvốn thích đọc sách cho nên bây giờ nhìn thấy chỗ sách này đúng là vui đến quên cả trời đất.

Thư viện yên tĩnh đột nhiên lại xuấthiệnmộtmỹ nữ xinh đẹp lại có khí chất saokhônglàm cho người khác chú ý được.

Từ xưa, thư hương kết đôi với mỹ nhân,côgiống nhưmộttinh linh bước từ trong sách ra, du lịch ở thế giới của chính mình.

Mấy người đàn ôngkhôngnhịn được bước đến gần.

Cố Hàm Sương kinh ngạc vớisựnhiệt tình của nam nhân ở đây, lạikhôngnhìn thấy trong mắt đối phương trừ hâm mộthìkhôngcó bất kỳsựtôn trọng nào liền mỉm cười lễ phép từ chối.

Chọnmộtgóc, chuyên tâm chìm đắm trong đại dương tri thức.

Chớ đến lúc ngẩng đầu lênmộtlần nữathìmặt trờiđãsắp lặn, thư viện cũng sắp đóng cửa rồi.côthu dọn đồ đạc, vội vãđira ngoài.

Vào quán café bên cạnh gọimộtcốc cappuccino, gọi điện cho Lão Trương lái xe, chờ ông đến đón.

Lão Trươngnóihắnđược Nhị tiểu thư phái ra ngoài đưamộtngười bạn học về nhà, ba người bạn ở xa chắc phải hai, ba tiếng mới xong việc.

Lời của Lão Trương còn chưa xongđãbị tiếng cười đùa ở bên kia cắt đứt, mấy người congáigiục ôngđinhanh. Lão Trương vội vãnóivài câu rồi https://thuviensach.vn

dập máy.

Cố Hàm Sương để điện thoại xuống, thở dài.

Đây chính là kết quả của việckhôngđược thươngyêu. Ngày thườngkhôngthểnóimấy người làmkhôngcung kính nhưng lúc gặp chuyệncôsẽbị bỏ sangmộtbên. Bởi vì làm mất lòngcôsẽkhôngcó hậu quả gì nghiêm trọng.

Nếu hôm nay người ngồi ở đây là Cố MẫnthìLão Trương chắc chắnsẽkhônglựa chọn làm như vậy, bởi vì ông ta biết chọc giận Cố

Mẫnsẽkhônggánh được hậu quả.

cônhấc túi sách lênđira ngoài, thửđiđến bến tài điện ngầm.côđiđến mấy trạm cũngkhôngthấy chỗ nào quen thuộc.

Những bảng chỉ dẫncôxemkhônghiểu. Ánh đèn điện ở đây cũng làmcôcảm thấy xa lạ.

Thân thể này củacôcòn có ít tiềm thức cùng bản năng nhưng đều là do nguyên chủ tiếp xúc lâu ngày trở thành quen thuộc, giống nhưmộtloại phản xạ có điều kiện, giống nhưđivệ sinh xongsẽcó phản xạ có điều kiện là xả

nước. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy,khôngcòn gì khác.

Cố Hàm Sương có chút uể oải,côcảm thấy túi sách ngày càng nặng, xiết đến mức làm chocôkhôngsao thở được.

Có người có lòng tốt chỉ chocôchỗ có thể lên được tàu điện ngầm, sau đó lại đổi xe.

Cả đườngcôđều hỏi thăm cuối cùng cũng lên được tàu điện ngầm nhưng

vừa

ngồi

xuống

thở

ramộthơikhôngbao

lâuthìcôđãpháthiệnmìnhđingược hướng.

https://thuviensach.vn

côvội vàng xuống trạm, lúc nàyđãhơn chính giờ.côđãhoàn toàn lạc đường,khôngbiết bản thânđãđiđến chỗ nào rồi.

Cố Hàm Sương vừa mệt vừa đói. Cuối cùng cũng có ngườinóichocôbiết có thể gọi taxi cũng dạycôcách gọimộtchiếc taxi.

côcó chút kháng cự việc ngồi ởmộtkhônggiannhỏhẹp vớimộtngười đàn ông xa lạ, nhưng bây giờcôkhôngcố được nữa,côchỉ muốn nhanh chóng về

nhà, trở lại căn phòng của chính mình.

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 12: Có Biến

Editor: Mễ Đồng

Chu Hữu Tài mặc dù tên là Hữu Tài, nhưng lại là người chơi bời lêu lổng,đangtrong trạng thái thất nghiệp, gần đây nhờ người giới thiệu, có thể

trở thành tài xế xe taxi, chỉ vừa mới lái xe được mấy ngày.hắnta thựcsựkhôngnghĩ rằng hôm nay mình có thể có diễm phúc như thế này.

Thựcsựmànóiđây làcôgáiđẹp nhất màhắngặp đượctrênđời này, chỉ là vừa nhìn ánh mắt đầu tiên,hắnđãnổi phản ứng.

Lúc đầuhắncũngkhôngcó ý nghĩ gì khác, chỉ muốn nhìn thêm vài lần qua kính chiếu hậu chođãmắt.

Nhưng mà, lúchắnkhôngcẩn thậnđilối rẽ lệch hướngthìcôgáinày lạikhônghề hay biết. Trong lònghắndần dần nổi lên suy nghĩ xấu xa.

hắnđãbị dục vọng chi phối đầu óc,khônghề suy nghĩ đến hậu quả, người tanóirất đúng, dùng đại kiếm ba năm,đitử hìnhkhôngmệt, chỉ

cầnhắnxử lý tốt thi thể, chắc chắnsẽkhôngcó vấn đề xảy ra.

Nghĩ đến đâyhắnđãhoàn toàn hưng phấn lên.

Khi Cố Hàm Sương pháthiệnra điềukhôngđúng, trờiđãkhuya.

côcũngkhôngnhớrõđường, bên ngoài tối đen như mực nên cũngkhôngthể xem chorõràng.côchỉ nhớ vào ban ngày lúcđiở vùng ngoại thànhkhôngcó cảm giác như vậy,khônghề xóc nảy.

https://thuviensach.vn

Ngoài cửa sổmộtmảng đen nhánh, hoang tàn vắng vẻ. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy ánh mắt củacô, dần dần trở nênkhôngkiêng nể gì.

côở chốn phong trần lăn lộn mấy năm, sao có thểkhôngbiết ánh mắt này có hàm nghĩa gì. Bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm, dạ dày bắt đầu quay cuồng.

côrất bình tĩnh,khôngphát ra tiếng, cũngkhôngcó ý đồ gọi điện thoại để rút dây động rừng.

Chỉâmthầm lấy cây bút kim loại dùng để ký tên giấu ở trong tay áo.

Đối phươngđãnhịnkhôngđược lộ ra nguyên hình, Cố Hàm Sương đoán ra thời gian, cũng tìm được góc độ tốt, ởtrênkhuôn mặt dữ tợn hưng phấn kia,cônhắm thẳng đến mắthắnmà xuống tay.

Nhưng màcôlại xemnhẹsức lực của nam nữ vốn cách xa,hắnphản xạ

có điều kiện bắt lấy taycô, ngòi bút chỉ có thể lưu lạimộtvết máuthậtdàitrênmặthắn.

Thừa lúc đối phươngđangchịu đau,côliền dãy giụa chạy ra ngoài, nhưng chạykhôngđược hai bướcthìbị bắt trở về. Bịhắnbịt miệng kéo vào bụi cỏ.

Cố Hàm Sương liều mạng giãy giụa. Trong nháy mắt lại nhớ về lúc tới giáo phường. Những ác mộng đó, kiếp này còn muốn tiếp diễn sao?

Trong đầu loạn cả lên,mộtchút kiếp trước,mộtchút kiếp này.

Kiếp trước lưu lạc đến mứcđilàm thiếp cuả Lâm Trọng, kiếp nàythìsao? Lục đại ca sao?

Cười thảm, sau đó tay chân liền liều mạng đánh loạn, bởi vì dùng sức quá độ nên tay chân bắt đầu từng đợt tê dại, dần dầnkhôngcòn tri giác.

https://thuviensach.vn

Ánh trăng chui ra khỏi mây, ánh vào mi mắt chính là gương mặt xấu xí dữ tợn dưới ánh trăng sáng, xoang mũi tràn ngập mùi bùn đất tanh với mũi hôi của tên nam nhântrênngười.

Nhưngcôkhôngmuốn nhắm mắt lại, chỉ trừng mắt nhìnhắn, ánh mắt u ám tràn ngập hận ý.

Đột nhiên,cômở to hai mắt nhìn.

mộtđôi tay thon dài, trắng nõn, nắmmộtlưỡi dao như lá liễu, lặng yên,khôngmộttiếng động đưa đến trước cổ tên kia màhắnkhônghề có cảm giác,nhẹnhàng cực kỳ thong thả, rất nhanh chóng hạmộtđao.

Dưới ánh trăng ánh sáng của lưỡi dao sắc lạnh. Đảomộtcái liền xuấthiệnvệt máu.

Máu tươi phun tung toé, nét mặthắnta vẫn như cũ, hưng phấn dữ tợn vớimộtchútkhôngdám tin, liền ầmmộtcái ngã xuống đất.

Lộ ra hình dáng thon dàiđanglau lưỡi dao.

Cố Hàm Sương nằmtrênmặt đất, thở hổn hển, cả người cứng đờ.

Nhưng nàng cũngkhôngcó thả lỏng vìđãthoát ly khỏi hiểm cảnh, liền cảnh giác nhìn thân ảnh đen kai.

“Nhân loạithậtxấu xí.”âmthanh khàn khàn thuần hậu, giống như loại rượu ngon năm xưa.

Nhất cử nhất động, với bộ dạng dễ dàng lấyđitính mạng con người kia, đều mangmộtloại ưu nhãđãkhắc vào cốt tủy.

Ám dạkhôngthể trở thành trở ngại củahắn.

hắncũngkhôngnhìn Hàm Sương,mộtchân đá thi thểtrênmặt đất lăn lại, từtrênnhìn xuống dưới. Cố Hàm Sương nhìn sườn mặthắnở dưới ánh trăng, https://thuviensach.vn

trong đêm tối có thể thấy khuông mặt tinh xảomộtcách mơ hồ, chỉ

cómộtđôi mắt, lưu chuyển ánh sáng màu xanh.

“thậtlàkhôngphải con mồi ngon.” Ân thanh chứa đầy thất vọng, xoay người, như suy nghĩ điều gì mà nhìn chằm chằm Cố Hàm Sương, lưỡi dao trong tay xoay ngược lại.

Cố Hàm Sương cảm thấy nhưđangbị dã thú nhìn đến sởn tóc gáy nên liền thấy lạnh lẽo. Ánh mắt nàykhônggiống như nhìn đồng loại, ngược lại giống nhưđangxemmộtloại đồ ăn.

“Đôi mắt của ngươi, thực đẹp.”

Nam nhân từ từ mở miệng,giọngnóigiống nhưmộtkhúc ca đẹp, nhưng như vậy thôi cũng khiến người khác thấy lạnh lẽo,khôngthể cho người ta bất kỳ cảm xúc sung sướng nào.

hắntiến lênmộtbước, tuy Cố Hàm Sương đeã trải qua nhiều chuyện tang thương, tâm tínhđãtrở nên cứng cỏi, nhưng lúc này lòng lại thấy hoảng, bèn dùng khuỷu tay chống lấy thân thể, giãy giụa lui về phía sau.

Nam nhân kia vẫn như cũ chầm chậm tới gần,khônghề xem trọngsựgiãy giụa củacôvào mắt.hắnchậm rãi ngồi xổm xuống ở trước mặt nàng, đem lưỡi dao đẹp đẽ kia phơi bày dưới ánh trăng lần nữa.

Vào thời khắc ở đây sắp giương cung bạt kiếm,mộttiếng chuông lỗi thời bỗng vang lên.

Hai người đều đồng thời cứng đờ.

Nam nhân kia phản ứng cực nhanh bắt điện thoại, khí lạnhtrênngười bỗng nhiên biến mất.

https://thuviensach.vn

Giống như sát thần ngã xuống trần gian, là con liệp báo bỗng nhiên biến thànhmộtcon mèo con. Cố Hàm Sương cảm giác như mìnhđangnhìn thấy ngườihắnđangtoát ra màu hồng phấn.

Điện thoại đầu bên kia truyền đếnmộtgiọng nữ. Cố Hàm Sương chỉ

ngherõđượcmộttiếng: “Vincent.”

Tên nam nhân kiathậtlà, ngữ khí khác hẳn lúc nãy, bỗng trở nên vô cùng ôn nhu:

“Bảo bối,không, đừng cử động cái nồi kia, rất nguy hiểm. Tôi lập tức quay lại, bữa cơm chiều muốn ăn cái gì?”

hắncònkhônghề liếc mắtmộtcái với Hàm Sương, dứt khoát, lưu loát, cứ như vậy mà biến mất. Cũng giống như khi xuấthiện, xuất quỷ nhập thần.

Nếukhôngphải bọn họđangở trongkhônggian sởn cả tóc gáy khi có thi thể bên cạnh, quả thực rất giống như họđangyêuđương vụng trộmthìbị

chính thất gọi điện thoại bắt gian.

Cố Hàm Sương lảo đảo bò dậy, chỉnh lại quần áo, kéo bước chânđibộ

dọc theo đường cái, nghiêng ngả lảo đảo trở về.

Bóng đêm đen nhánh, ánh trăng mông lung, nàng bị thi thể Chu Hữu Tài cản trở,khôngcẩn thận ngã xuống đất, thở phì phò.

Ba người Lục Văn Tinh lái xeđihướng nội thành.

Bọn họ vừa xong đống công việc, từ thành phố kế bên sau khi khảo sát xongthìđixe suốt đêm gấp gáp trở về.

Thời điểm này, ở quốc lộ vùng ngoại thành hoang tàn vắng vẻ.

Trương Thần đánh tay lái, đèn xe đảo qua phía trước, ngừng lại ởmộtbên cửa xe taxiđangmở rộng ở ven đường,trênmặt cỏẩnhiệnbóng https://thuviensach.vn

người.

anhta liền huýt sáo: “a ui,anhem chúng tathậtcó phúc.”

Dịch Bác Hàm nhìn ramộtchút liềnnói: “anhLục hình như có gìkhôngđúng.”

Lục Văn Tinh ởtrênghế sauđangnhắm mắt nghỉ ngơi mở mắt ra nhìn lại, đột nhiên, ánh mắt liền trở nên nghiêm trọng: “Thần Tử, dừng xe.”

Trương Thần bịâmthanh trầm thấp làm cho hoảng sợ,mộtchân dẫm phanh dừng lại, săm lốp với mặt đất cọ xát phát raâmthanh chói tai.

Lục Văn Tinhkhôngđợi xe dừng lạiđãđẩy cửa ra lao xuống, khi thấyrõCố Hàm Sương quần áo lộn xộn, sắc mặtđãtrở nênâmtrầm.

Trương Thần, Dịch Bác Hàm cũng đến, nhờ ánh trăng thấy đượccôgáiquần áo lộn xộn, theo phản xạ có điều kiện đầu tiênđãxoay người sang chỗ khác.

trong đầu Trương Thần thầm nghĩkhôngổn, mình vậy mà có thể thấy đượcanhLục bị đội nón xanh.

Dịch Bác Hàmkhôngcó nghĩ như vậy, trong đầuđãphân tíchrõtình huống.

Lục Văn Tinh cởi áo khoác ra khoác cho Cố Hàm Sương, bao bọc lấy ngườicô, rồi bế lên,hắnnhìn lướt qua nam nhân vẫnkhôngnhúc nhíchtrênmặt đất: “Nhìn xemđãchết chưa, nếu chưathìtiễnhắnđivào chỗ

chết luônđi.”

Trương Thần, Dịch Bác Hàm liếc nhau. Tiến lên xem xét tình hình.

Xác định ngườiđãchết, bọn họ cũngkhôngvội vã lên xe, vẫn đứng yên đưa lưng về phía xe, đứng ở bên ngoài chờ. Dịch Bác Hàm gọi điện thoại, https://thuviensach.vn

kêu người tới xử lý.

Lục Văn Tinh bật đèn sáng trong xe, đem Cố Hàm Sương ôm vào trong ngực, xem xét đơn giản để hiểurõmộtchút.

trênmặt cómộtdấu tát, nửa bên mặt sưng đến phù lên, móng tay bong ra từng mảng. Váy liền áođãbị xé ở mặttrên, lộ ra da thịt dính đầy bùn đất và vết thương. Vô cùng chật vật.

Cố Hàm Sươnghiệntại vẫn còn run rẩy, lại ngoan ngoãn chohắnđùa nghịch.

Lục Văn Tinh sửa sang lại quần áo, gắt gao ômcôvào trong ngực,mộtchútmộtchút vỗ về phía sau lưngcô. Toàn bộ quá trìnhkhôngnóimộtlời.

Trương Thần ở bên ngoài kêumộttiếng: “anhLục?”

Lục Văn Tinh trả lời: “Thần Tử, vàođi.”

Dịch Bác Hàm tự giác ngồi vào ghế phụ, thời điểm hai người lên xe liền nhìn phía saumộtcái,côgáiđem mặt chôn ở trong lòng ngựcanhLục,khôngthấyrõbiểu cảm.

Nhưng thấy bộ dạng khẩn trương củaanhLục, địa vịcôgáinày khẳng định làkhôngthấp.

Cố Hàm Sương khoác áo khoác của Lục Văn Tinh ngồi ở trong lòng ngựchắn, đầu vẫn như cũkhôngđộng đậy. Cái gì cũngkhôngnghĩ, chỉ là nước mắtđãkhôngnhịn được mà thấm ướt áo sơmi của Lục Văn Tinh.

Lục Văn Tinh vẫn luônkhôngnóigì, dần dần cảm thấy có chút bực bội, từ lúc nhìn thấy Cố Hàm Sương cả người chật vật quỳ rạptrênmặt đất kia, trong lònghắnđãcómộtcỗ khí lạnh.

https://thuviensach.vn

khôngbùng nổ, là vì sợ làmcôsợ,hiệntạiđãnhịnkhôngđược,hắnép mặt nàng quay lại, bóp bả vai lay động chất vấn: “Tại saokhônggọi người đón?

Hả? Vì saokhônggọi điện thoại cho tôi?”côcó biết haykhôngbản thân có thể

hấp dẫn bao nhiêu người muốn phạm tội?

Cố Hàm Sương giật mình, cả người vẫn cứ xụi lơ, giống nhưmộtcon rối gỗ, tùy ý chohắnđùa nghịch.

Lục Văn Tinh trong cơn giận dữ hỏi: “Nhàcôkhôngmua nổi xe sao?

Hả? Ai chocôlá gan hơn nửa đêmđikêu xe taxi? Tôi hỏicôvì saokhônggọi điện thoại cho tôi?”

Trương Thần Phía trước nhìnkhôngnổi: “anh. Thôi bỏđi. Về nhà từ

từnói.côấyđangsợ hãi.”

Cố Hàm Sương đột nhiên mở miệngnóitrongsựnghẹn ngào,âmthanh có chút mấtkhôngchế mà run rấy: “Cố Mẫn, Cố Mẫn đem theo tài xếđirồi, tôi tìmkhôngthấy đường……”

Ánh mắt Lục Văn Tinh trở nênâmtrầm, ôm chặtcôvào trong ngực.

Hai người phía trước liếc nhau, dùđãsớm nghe người tanóicôấykhôngđược coi trọng, nhưngkhôngnghĩ lại đến mức độ này.

Ba ngườiđiđến chung cư của Lục Văn Tinh.

Lục Văn Tinh ômcôtrực tiếp trở về phòng. Bác sĩ gia đìnhđãchờ lâu, làm kiểm tra toàn thân cho Cố Hàm Sương.

“Chỉ có trầy damộtchút, móng tay ở ngón giữa của tay phải bị bong ra.” Bác sĩ dừngmộtchút: “khôngcó dấu hiệuđãbị xâm phạm, trong khoảng thời gian này nên nghỉ ngơi, nhất định phải chú ý đến tinh thần người bệnh.

Tốt nhấtđiđến bác sĩ tâm lý để kiểm tra.”

https://thuviensach.vn

Lục Văn Tinh gật đầu, tiễn bác sĩđi, sau đó pha nước ấm. Ômcôbỏ vào bồn tắm, quần áotrênngườicôđãrách hết, nơi này lạikhôngcó quần áo phụ

nữ, Lục Văn Tinh đưacôáo tắm dài của mình, bản thânthìđứng canh giữ ở

ngoài cửa.

Cố Hàm Sương ngâm mình trong nước ấm, dần dần khôi phục độ ấm cơ thể. Sau đó liền nhìn về phía cửa kính mờ ngoài kia, trông thấy hình dáng mơ hồ mà cao lớn.

Là người tốt cỡ nào chứ,côtưởng rằng đời này có thể tránh khỏi câu chuyện của kiếp trước, đáng tiếc,đãxảy ra chuyện này, bị nam nhân khác thấy được phần lớn thân thể,đãgọi là thất trinh nghiêm trọng.sẽkhôngcó người nào đồng ý cướimộtcôgáiđãmất trong sạch làm vợ.

Trong lòng liền sinh ra cảm giáckhôngcam lòng và oán hận, đối với vận mệnh, đối với chính mình. Chẳng lẽ cả hai đời nàng đềukhôngthể thoát khỏi vận mệnh sao? Chẳng lẽ Cố Hàm Sương cũng chỉ có thể làm thiếp của người ta sao? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì?

Nàng ôm nổi hận này mà tìm cách làm đau thân thể để giảm bớt nổi đau trong lòng.

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 13: Kích Động

Editor: huyetsacthiensu

Cho dùcôkhôngbị tổn thươngthậtsựcũngkhôngngăn được phỏng đoán ác ý của người khác.

Dịch Bác Hàm gật gù.

Trương Thầnkhôngnhịn được nhổ nước bọt “Cố gia này cũng quá đáng, đều là congáivậy mà chỉ lầmộtngười bạn học củamộtđứa congáicòn quan trọng hơn đứa congáikhác của bọn họ, nhìn đồ mặctrênngười chị

dâuđi, thời đại này chỉ cần là người có chút thân phậnthìtrênngười ai chả

toàn là hàng hiệu. Tên lái taxi khốn khiếp dám xuống tay với chị dâu cònkhôngphải là do nhìn thấy chị dâumộtthân mặc toàn hàng vỉa hè nên cho rằng chị dâu dễ bắt nạt.”

Lục Văn Tinhkhônghé răng.

***

Cố Hàm Sương nửa đêm bị tỉnh giấc,côngồi xuống, thở hổn hển từng ngụm.

Bên cạnh truyền đến tiếng lẩm bẩm ngái ngủ “Mơ thấy ác mộng sao?”

https://thuviensach.vn

Phút giây trầm mặc ngắn ngủi quađi, Lục Văn Tinh mở miệng “Em ở

đâu nghỉ ngơi mấy ngày đợi vết thương khỏi hãy trở về. Đểanhbáo lại cho nhà em.”

Cố Hàm Sương gật đầu,trênmặtcôđều là vết thương, cứ như vậy mà trở lại căn nhà đóthìkhôngcó chuyện gì cũngsẽbị truyền thành có chuyện, mấy người Cố giakhôngphải là người dễ đối phó.

“anhcử cho emmộtngười lái xe, sao này muốnđiđâu chỉ cần gọi điện thoại chohắnlà được, đừng tựđimộtmình. Có chuyện gì khácthìgọi choanh.

Nghe chưa?”

Cố Hàm Sương vẫn gật đầu, viền mắt có chút ướt át, làm khóhắnphải cân nhắc những chuyện này vìcô.

Chẳng phải là nên vứt bỏ cũng bị vứt bỏ sao. Lục Văn Tinh có thể cam kết gì chứ! Làm sao ngươi có thể có loại ước muốn xa vời này?

Lục Văn Tinhkhôngbiết những suy nghĩ trong lòngcônương này, khóe môihắnlưu manh giương lên,nóimộtchuyện cườikhônghài hước “khônglàm thê tử, làm bà xã.”

Trong nháy mắt trăm hoa đua nở, Cố Hàm Sương nhìn khuôn mặt người đàn ông bị ánh đèn chiếu nhu hòa, lần đầu tiên cảm thấy tim rung động.

khôngcần cân nhắc nhiều mặt,khôngphải bất đắc dĩ thỏa hiệp vì tầng tầng lớp lớp áp lực.

https://thuviensach.vn

Mà chân chính là vì người này. Dưới tình huống này, vẫn đồng ý lấy lễ

cưới chính thê để lấycô, che chở chocô.

Nước mắt củacôcũngkhôngnhịn được nữa mà chảy ra,côtiến sát vào lồng ngựchắn, che giấuđisựthất thố của bản thân, nghẹn ngào đápmộttiếng

“Được”.

Lục Văn Tinhkhônglên tiếng, khẽ vuốt cái lưng gầy yếu củacô.

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 14: Chuyện Đêm

Editor: huyetsacthiensu

Lần này bất ngờ làm chocôvà Lục Văn Tinh sống cùng dướimộtmái nhà, cũng làm chocôlần đầu tiên có chút chờ mong đối với cuộc sống sinh hoạt cùng với người khác.côkhôngtự chủ mà càng ngày càng tin tưởng cùng ỷ lạihắn.

Lục Văn Tinh cố gắng giành chút thời gian ở cùng Cố Hàm Sương, mà bây giờ là thời kỳ then chốt mở rộng nghiệp vụ cho nênhắncũng chỉ có thể

trở về nhà vào mỗi đêm.

Phần lớn thời gian vẫn là Cố Hàm Sương ởmộtmình.

“Nếukhôngthìem tìm bạn bè đến chơi với emđi.” Lục Văn Tinhnói.

“Em ởmộtmình là được rồi.” Cố Hàm Sương lắc đầumộtcái, múc thêmmộtbát cháo chohắn.

Cố Hàm Sương lạikhôngthuộc cả hai trường hợp này.

côlớn lên trong gia đình giàu có, Cố đại phu nhân cũngđãtừng chuẩn bị đồ cưới chocô, Kỳ trân dị bảo nhiều vô số cho nêncôđối với tiền bạc cũngkhôngđể ý.

https://thuviensach.vn

Cáicôquan tâm là tâm ý của Lục Văn Tinh đối vớicô.

Đinh Nhu ăn sung mặc sướng như vậy bố Cố cũng chỉ cho bà ta tấm thẻ tín dụng mỗi tháng hạn mức 20 vạn, bản thân bà ta còn muốn dùng trăm phương ngàn kế để đòi hỏi thêm chút tiền.khônghề có chút thể diện của vợ

cả.

Vậy màanhLục lại coi trọngcônhư vậy…

Lục Văn Tinh cũngkhôngbiếtcôđãnghĩ đến đâu rồi nhưng nhìncôvui sướng như vậythìtâm trạng củahắncũng sung sướng theo.

Cũng may trước khi gả vào Lục giacôkhôngcần giao tiếp xã giao, cũngkhôngcần cố gắng hòa hợp vào vòng tròn giới nhà giàu của nguyên chủ cho nênkhôngcần chi tiêu gì nhiều.

***

Buổi tối, lúc Lục Văn Tinh tắm xongđira nhìn thấy Cố Hàm Sương ngồi ở đầu giường đọc sách.

Mặc dùtrênmặt vẫn còn vết máu ứ động nhưng sườn mặt dịu dàng, nhã nhặn, lịchsựcũng làm cho trong lònghắncảm thấy bình an.

hắnđiđến hỏi “Đọc cái gì vậy?”

Cố Hàm Sương lật bìa sách lại,mộtquyển ‘Cổ văn quan chỉ’ mới tinh

“Tìm thấy ở giá sách củaanh.”

Đương nhiênkhôngphải Lục Văn Tinh mua, trong phòng sách củahắntoàn bộ đều là sách tài chính kinh tế, hơn nữa thường bỏ qua những lời lảm nhảm vô ích chỉ tìm trọng điểm.

https://thuviensach.vn

Là Lục lão gia cảm thấy thằng cháu trai nhà mình cần tu dưỡng nâng cao văn hóa, mỗi khi thấy Lục Văn Tinh mua phòng mớisẽmang đếnmộtbộ

tác phẩm kinh điển làm quà tặng.

Mãi đến khi thuộc hạ củahắn– Dĩnh Khảo Thúc gào khóctrênyến tiệcnóimình từng ăn gìthìmẫu thân cũng từng ăn cái đó, chỉ có thịt băm ở

yến tiệc của Quân vương là chưa từng nếm thử cho nên hy vọng có thể

được phép mang về cho mẫu thân nếm thử.

Trang Công rất cảm động,nóichohắnbiết tâmsựcủa mình, Dĩnh Khảo Thúcnói, chỉ cần đào đường hầmđiđếnmộtbể nướcthìđó chính là Hoàng Tuyền, hai người gặp nhau ở địa đạo đóthìkhôngtính là vi phạm lời thề.

Trang Công vui mừng, làm theo lờihắnđến gặp Vũ Khương, mẹ con hai người hòa hợp như lúc ban đầu.

Sử sách đánh giá, Dĩnh Khảo Thúc hiếu thuận, loại hiếu thuận này cũng tồn tạitrênngười Trang Công. Đủ hiếu thuận có thể cảm hóa người khác, có lẽ chính lànóivềhắn.”

Lục Văn Tinh nghe xong giễu cợtmộttiếng “Trong này, trừ Cộng Thúc Đoànthìnhững người khác đều là người thông minh. Quyển đánh giá sử

sách này củacôkhôngliên quan gì cả.

“A?” Cố Hàm Sương hứng thú “nóithế nào?”

“Đầu tiên là Trang Công, những trò đùa trước đó của em traihắnhắnkhôngquan tam, người khác mưu phảnthìtrực tiếp phủ định toàn bộ. Lần ra tay này nhanh, chính xác, tàn nhẫn, người bên ngoàikhôngcòn lời nào đểnói, chỉ có thể tán thưởnghắnlà người nhân nghĩa rộng lượng, giết chếtanhem mình cũng chỉ là vìkhôngnhịn được. Nhưng người khác làm sao biết được dã tâm của em traihắnlà do hành vi dung túng củahắnmà lên?

https://thuviensach.vn

Chờ bắt ba ba trong rọ. Người này, có dã tâm, có kiên trì, còn có danh tiếng, là người ngoan độc.”

Cố Hàm Sương có chút bất ngờ “Những người khácthìsao?”

Lục Văn Tinh sờ lỗ tai củacô“Dĩnh Khảo Thúc kia,rõràngđãđoán được tâm tư của cấptrêncho nên chẳng qua là cho Trang Côngmộtbậc thang để

bước xuống thôi,khôngphải là tùy tiện đưa rayêucầu, để Trang Công cho làhắnđangngấm ngầm hại người,khônglàm tốtthìtính mạng cũngkhônggiữ

được. Làmộtngười lọc lõi.”

“Còn có Vũ Khương, trước đây chán ghét Trang Công như vậy tại sao đứa con mìnhyêuthương vừa chếtthìđãđối xử với Trang Công như ban đầu?

Cònkhôngphải là bởi vì bà takhôngcòn chỗ dựa, bà ta muốn dựa vào đứa con lớnthìđương nhiênkhôngthể bày sắc mặtkhôngtốt chohắnnhìn rồi.”

“Đương nhiê, người thông minh nhất vẫn là Lão Quốc chủ, ánh mắt tốt,khôngcoi trọng thằng ngốc Cộng Thúc Đoàn.”

Cố Hàm Sương có chút sững sờ.

Lục Văn Tinh cười “Làm sao vậy, cảm thấyanhnóithô lỗ sao?”

Nếu như là trước đâythìLục Văn Tinh tuyệt đốisẽkhônghỏi như vậy.

Đàn ông là như vậy, nếu bạn giả vờ vớihắnthìhắncòn giả vờ tốt hơn bạn.

Nếu như trước đây Cố Hàm Sương chỉ giả vờ khoe chữ vớihắnthìhắncó thể

lấy ‘Quốc Phú luận’ dán vào mặt nàng. Bây giờnóichuyệnhắncảm giác được sung sướng và thả lỏng, lời trêu chọc cũng tự nhiên mà bật ra khỏi miệng.

Cố Hàm Sương lắc đầumộtcái,côchỉ có chút kinh ngạc thôi “Cái gọi là ân tình hiểu đời chỉ là văn chương, đọc sách là vì hiểu lý lẽ, bỏ từ đặt câu chẳng qua là thêu hoatrêngấm.anhLục chỉ làkhôngthích những văn vẻ, hoa mỹ đó, càng muốn cụ thể hơn mà thôi.

https://thuviensach.vn

Lục Văn Tinh hôn xuống cái miệngnhỏ“Làm sao lạinóinhư thế?”

Cố Hàm Sương đẩyhắnmộtcái “Người tanóithậtmà.”

Lần này hai người đọc sách đúng là thú vị, Cố Hàm Sương ngồi dựa trong lồng ngực Lục Văn Tinh, giọng đọcnhỏnhẹ, Lục Văn Tinh lẳng lặng mà nghe, đọc đến chỗ thú vị hai người lại bình phẩm.

Lục lão gia nếu biết thằng cháu trai nhà mình chịu đọc sáchthìcó lẽsẽsung sướng mà nhảy lên mất.

Thời gian mỗi tối đọc sach dần trơ thành thói quen, kéo dài rất lâu.

Cố Hàm Sương kể chuyện lịch sử cho Lục Văn Tinh, Lục Văn Tinhnóichocôviệc buôn bán. Tầm mắt hai người đều được mở rộngkhôngít, càng hiểurõlẫn nhau.

Cho nên, Lục lão gia muốnmộtcôcháu dâu thư hương thế

giathậtkhôngsai. Chỉ là Cố Hàm Sương này còn chânthậthơn thư hương thế

gia mà thôi.

Sau đócôsửa lại những đoạn đối thoại giữa hai ngườimộtlần, in thànhmộtquyển sách, gọi là “Chuyện đêm của Lục gia”, vốn chỉ để làm đồ

tiêu khiểnkhôngngờ lại hot.

***

Mặc dù được cho thẻ nhưng Cố Hàm Sươngkhôngcó bộ quần áo ra hồn nào,khôngcách nào ra khỏi cửa.

hắnnhìn vết máu ứ đọngtrênmặt đối phương “Nếu emkhôngmuốn ra khỏi nhàthìđểanhsai người mua mang đến.”

mộtngười đàn ông như Lục Văn Tinh đương nhiên trong nhàkhôngcó đồ dùng của phụ nữ, cũngkhôngbiết chuẩn bị đồ dùng phụ nữ như thế nào.

https://thuviensach.vn

Chỉ có thể để trợ lý Thẩm Diệu chọnmộtnhân viên nữ có thẩm mỹ tốt mua về.

Thẩm Diệu là người tinh tế. Nhìn biểuhiệncủa ông chủ cũng đoán ra địa vị củacôgáinày trong lòng ông chủkhôngbình thường,khôngphải là bà chủ tương laithìcũng cách bà chủ tương laikhôngxa.

Chọn người có quan hệkhôngtồi với hằn là Hàn Hiểu Vũ, cũng chỉ

điểmcôta.

“tận tâmmộtchút, đây cũngkhôngphải là những nữ nhân với vẩn bên ngoài kia. Ít ra cũng là người ông chủ quan tâm.”

Hàn HIểu Vũ gật gù.sựchú ý củacôta cũngkhôngđặt ở đây.nóithật, thời này cười người bần hànkhôngcườigáiđiếm, có thể leo lên Lục Văn Tinh đương nhiên đều là ngườicôtakhôngtrêu chọc nổi. Đương nhiênsẽkhôngngu ngốc mà vô cớ gây chuyện.

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 15: Hạ Bút

Editor: huyetsacthiensu

Cố Hàm Sương thấycôấy kiên trì nên cầm lấymộttúi trong đống túi đưa chocô“Vất vả chocôrồi, nhiều đồ như vậy tôi cũngkhôngdùng được,côcầm lấy mấy thứ nàyđi, thíchthìgiữ lại dùng,khôngthíchthìtặng cho người khác dùng cũng được.”

Đó làmộtcái túi Dior, bên trong có ba thỏi son, logotrêntúi phảng phấtđangphát sáng, Hàn Hiểu Vũkhôngtừ chối được nên nhận lấy.

Dior a, mấy màu này đều là hàng mới racômuốn mua lạikhôngnỡ mua.

Khoảng thời gian đó, các tiểu thư, phu nhânkhôngcần biết có thích hợp với mình haykhôngđều người ngườimộtđôi môi đỏ thẫm, nhìnthậtsựlà buồn cười.

Chỉ cócôvẫnmộtmình thích son của Đỗ nương tử ở ngõnhỏHoa Tước ở

thành Nam, thanh thanh nhàn nhạt mang theo hương hoa như có nhưkhông, cả ngày sai nha hoànđichọn mua.

Đáng tiếc quán của Đỗ nương tử ở sâu trong ngõ,khôngcó tên tuổi,khôngbao lâuđãđóng cửa mặc dù vị hôn phuđãhồi hương.

https://thuviensach.vn

côthở dài, vặn son vào để sangmộtbên.

Đồtrênbàn trang điểm của nguyên chủkhôngít, đều là docôấy nhịn ăn nhịn mặc mua, từ việc đóng gói mà nhìnthìcảm xúckhôngsánh được với những đồ vật xa hoa này.

Nghĩ đến “Đồ bỏđi” trong miệngcôấy, Cố Hàm Sương cảm thấy dùng khá là thuận tiện, rất phù hợp vớicônhưng lại bịcôấy hạ thấp giá trị như vậy.

Phía sau còn cómộtcâunói“Vì thếkhôngtiếcđilấy lòng bất kỳ người đàn ông nào làm bất kỳ việc gì.” bị Lục Văn Tinh tự động bỏ qua.

Cố Hàm Sương luôn luôn là trọng chất lượngkhôngtrọng số lượng.

Trừ việc có hứng thú với đọc sách và nghe nhạc rathìcũngkhôngquá cuồng nhiệt đói với những đồ mỹ phẩm này.

côsuy nghĩmộtchútnói“Mặc dùđãbóc ra nhưng còn chưa vứt hộpđi, mang tặng cho người quen chắc cũngkhôngsao.”

Lục Văn Tinh gật gù.

***

Dịch Bác Hàm gọi điện cho Cố Hàm Sương thúc giục chuyện kịch bản.

thậtracôcũngkhôngquen cách này nhưng đối phươngnóikhôngsao, chỉ

cầncôviết những gì trong lòngcôra còn cách trình bàythìbọn họsẽcó người sữa chữa.

https://thuviensach.vn

Cho dù là như vậy nhưng sau buổi tối hôm đó,côcũng chưa từng viết lại.côcòn… viết tiếp được sao?

Hôm nay Lục Văn Tinh tan làm về sớm, Cố Hàm Sương nghe được tiếng mở cửa chạy đến nghênh tiếphắn.

Con ngươi Lục Văn Tinh quét quađãthấy đượctrênsô phamộtđống sách,hắncầm lấymộtchồng giấy ởtrêncùng “Kịch bản sao?

Cố Hàm Sương gật đầu.

Đầu óchắnxoay chuyểnmộtcáiđãnghĩ đến chuyện gì xảy ra “Vẫn muốn viêt sao?”

Động tác của Cố Hàm Sương dừng lại, sau đó lắc đầumộtcái

“khôngviết nữa.”

khôngphảikhôngviết mà làkhôngmuốn viết.”

Lục Văn Tinh biếtcôsuy nghĩ gì, nhìn tờ bìa, tờ bị bên cạnh bị chủ

nhân lấy ra vô ý thức làm nhăn,khôngkhỏinhẹnhàng thở dài “khôngvui sao?”

thậtrakhôngcần hỏi, hai ngày này nhìncônhưđangrất bình tĩnh cũng có thể cườinóivớihắnnhưng nụ cười kia chỉ là nhìn dịu dàng cũngkhôngcòn long lanh như trước,côấy vẫnđangcòn sợ hãi.

Cố Hàm Sương lạikhôngthừa nhận “không.”

Lục Văn Tinh đột nhiên đưa tay ra, Cố Hàm Sương còn chưa kịp phản ứngđãbị cơn ngứa bên hông làm chokhôngđứng vững mà ngã vào ghế sa lon.

“Ha ha,anhLục,anhlàm gì vậy? Mau dừng tay… ha ha ha.”

https://thuviensach.vn

Cố đại tiểu thư sợ ngưa,côkhôngkhống chế được bật cười, lại theo bản năng đưa tay ra phản kích, hai người ởtrênsô pha nhốn nháo loạn tùng phèo.

Tiểu thư khuê các như Cố Hàm Sương này xưa nay chú ý trinh tĩnh hiền thục, hiếm có lúc cười đùa như vậy, chờ hai người ồn ào xong rồi lúc cả người vô lực nằmtrênsô pha thở hổn hển lại cảm thấy có chút thoải máikhôngnóira được, trong lòng cũngnhẹnhàng hơn mấy phần.

“anhLục, tại saoanh…”

“Vui vẻ?”Lục Văn Tinh ngồi ngay ngắn người lại, cũng kéo người ngồi vữngtrênchân mình.

“Hàm Sương.” Nhìn vào mắt củacô“Chuyện kiakhôngcó gì ghê gớm,khôngphải lỗi của em, cũngkhôngphải lỗi của kịch bản. Sau này cóanh,anhsẽbảo vệ em,sẽkhôngđể em bị tổn thương, cho nênkhôngcần nghĩ

nữa, cũngkhôngđược oán hận bản thân, nhớ chưa?”

Cố Hàm Sương hít hít mũi chua xót,côtựa sát ra sau, khe khẽ dựa đầu vào vaihắn,khôngnóigì.

Đúng làcôgiận chó đánh mèo, biếtrõlàkhôngnên nhưng vẫnkhôngnhịn được mà suy nghĩ, nếu nhưkhôngphải vì cái này,côsẽkhôngđira khỏi ra, cũngsẽkhôngsuýt chút nữa hủyđicả đời mình.

Nếu như Lục Văn Tinhkhôngtha thứ chocôthìcôsẽhủyđi, tất nhiên cũngkhôngtiếp tục viết văn nữa. Nhưng bây giờcôđãcó chỗ dựa. Người này kiên định lại tin cậy, xoa dịu tất cả những hoảng sợ cùng oán giận to lớn trong lòngcô.

cônhẹnhàng “Vâng”mộttiếng.

https://thuviensach.vn

Nâng mắt lên nhìn thấy cái cổ Lục Văn Tinh gần trong gang tấc, lúc này cómộtcục nhô rarõràng, thần xui quỷ khiến lại đưa tay ra vuốt lên.

Cả người Lục Văn Tinh run lên, vội vã nắm lấy bàn tayđanglàm loan, đặt ở bên miệng hônmộtcái “Hàm Sương, đừng trêu chọcanh.”

Lúc này Cố Hàm Sương mới hoàn hồn nhận ra bản thânđanglàm gì, mặt đỏ bừng lên, vội vàng rút tay lại.cô,côđanglàm gì thế này?

“Em vẫn còn đồ chưa thu xếp, emđixemmộtchút.”côbình tĩnh đứng dậy, bình tĩnhđivào phòng ngủ.

Nếu nhưkhôngnhìn vào hai gò máđangđỏ bừng, tay chân cùng bênthìđúng là vô cùng bình tĩnh.

Lục Văn Tinh ở sau lưngcôbật cười.

***

Ngày hôm sau Lục Văn Tinhđilàm. Lần thứ hai Cố Hàm Sương lấy kịch bản ra, đọc tiếp từng câu từng chữ, những thứ này đều là tâm huyết củacô, từng làm chocôvui vẻ như vậy.

cônhắm mắt lại, lần đầu tiên bắt đầu nhớ nhungmộtngười,mộttương lai muốn trải qua cùngmộtngười.

côngồi ở trước bàn trầm ngâm, từ từ tìm lại hứng thú, cuối cùng cũng có thể viết lại lần thứ hai.

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 16: Trở Về Nhà

Editor: Mễ Đồng

Cố Hàm Sương chọn thời điểm thích hợp nhất để thu dọn đồ đạc trở

về Cố gia.

côvẫn chưa kết hôn, ở lại đây hai ngày ra vô mấy lần chắc chắnsẽbị

người khác chú ý, nhưng cứ ở đây màkhôngra ngoàithìlạikhôngổn lắm, đến lúc đókhôngbiếtsẽbị truyền ra tin đồn nhảm nhí gì nữa.

Lần trướcđãmua quá nhiều đồ,côchỉ chọnmộtít đồ dùng ngày thường, cất đồ đạc Thẩm Diệu mang đến vào rương, chỉ lấymộtvài đồ đạc đơn giản để mang theo, về sau…… có thể dùng đến.

Lục Văn Tinh đứng ởmộtbên khoanh tay lại, gắt gao nhăn mày lạikhôngbuông ra.

“khôngcần lo lắng, emkhôngphải làkhôngchịu được đả kích đó, lần này chỉ là việc ngoài ý muốn, là do emđãkhôngcẩn thận, về sausẽkhôngnhư

thế nữa.”côan ủi.

Lục Văn Tinhmộtchút cũngkhôngyên tâm.hắnbỗng nhận ra,côgáinhà mình mặc dù có tài nhưng cũng có chút mới mẻ, thời điểm ngốc nghếch cũngthậtlà ngốc.hắnlớn như vậy rồi, thựcsựchưa thấy người nào sinh sống ởmộtthành phố lâu như vậy rồi mà còn có thểđilạc,khôngthể ngờ đếncôcòn có thể có mặt như vậy, nếukhôngnóira, người khác chắc chắn nghĩ đó là chuyện cười trẻ con.

https://thuviensach.vn

Nhưnghắnvẫn nghĩ có những lờikhôngnênnóira,côgáinàykhôngđể tâm, nhưnghắnthìphải lưu tâm, chỗ nào cũng đều có nguy hiểm, vậy nên chỉ có thểmộtbên lo lắng,mộtbênthìsuy nghĩ xem có biện pháp nào có thể bảo đảm chocôan toàn.

Cố Hàm Sương tuyệt đốikhôngbiết vì mìnhkhôngbiết đường xá công công là gì nênđãbị người khác gắn cho cái mác ngốc nghếch. Ngườihiệnđại lần đầuđidu lịch cũng có thể bị lạc đường, huống chi nàng ở cổ đại đến đây, cái gì cũngkhôngbiết, nàng lúc trước cũng chưa từng ra cửa.

côxắp xếp gọn gàng mọi thứ, cùng Lục Văn Tinh lưu luyếnkhôngrời, biếthắnbuổi chiều còn cómộtcuộc họp, nên mới cho tài xế lái xe đưa mình trở về biệt thự Cố gia.

Bố Cố và Đinh Nhu đềukhôngcó ở nhà, Cố Hàm Sương kéo rương hành lýđilên lầu, lại đối diện với Cố Mẫn.

“Ui, chưa đến đâu vào đâuđãđến trụ trong nhà người ta,khôngđể ý đến thanh danh cũngkhôngthèm để thể diện người nhà vào mắt,đãvội vàng chokhôngngười ta.”

Hai ngày nay tính tình Cố Mẫn rất làkhôngtốt.

Lâm Trọng vừa mới xác định quan hệ vớicôtathìngay sau đó liền giảm sút tình cảm, làm việc bên ngoài vất vả lắm mới về, lại biến mấtkhôngthấy hình dáng, ngẫu nhiên gặp mặtthìcũng lãnh đạm, tinh thần lúc nào cũngkhôngtập trung,côthựcsựhoài nghi bọn họ có phảiđangyêunhau haykhông.

Cố Hàm Sươngthìlại mất tích.

Ngày đócôcố tình bảo tài xế tách ra, chính là vì muốn trêu cợt Cố Hàm Sương, chocôta thấyrõvị trí của mình.

https://thuviensach.vn

Trước kia cũngđãtừng xảy ra chuyện này, nhớ lúc đó, đối phương buổi tốisẽmang khuôn mặt xám xịt mà trở về,trênbàn cơm miễn cưỡngnóicười vui vẻ. Bởi vìcôtakhôngcó chỗ đểđi, bạn bè có thể nhờ vả cũngkhôngcó.

Ngày đó Cố Hàm Sươngkhôngtrở về,côcũng chỉ cho rằngcôta bướng bỉnh, bỏ tiềnđingủ ở khách sạn. Ai ngờ ngày hôm sau ba Cố nhận được điệ

thoại của Lục Văn TinhnóiCố Hàm Sươngđangở chỗhắn.

Lúc nàycômới bừng tỉnh, Cố Hàm Sươngđãkhôngcòn là ngừơikhôngcó chỗ để về.côcảm thấy mìnhđangcó cảm giáckhôngthể khống chế người khác, vì vậy thấycôta liền bắt đầu mỉa mai.

Cố Hàm Sương đột nhiên quay đầu, yên lặng nhìncôta.

Cố Mẫn đềunóinhững lời vô tâm, nhưng vừa vặn lại đụng phải chỗ

đau của nàng.

Làcônghĩ đơn giản, dù kiếp này hay kiếp trước,côđềukhôngra tay với Cố Mẫn, lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt, bởi vìcôkhinh thường.

Nhưng mà bây giờ mới pháthiện, đối với những người có ý nghĩ xấu xa,khôngthểkhôngđể ý. Bởi vìkhôngchừngmộtngày nào đócôta cómộtý xấu nhonhỏthìlại có thể khiến cho người khác rơi vào hiểm cảnh.

Cố Mẫn bịcônhìn chằm chằm đến phát run, liền có chút bực bội:

“Ngươi, ngươi có ánh mắt đó là có ý gì?”

Cố Hàm Sươngđãthu hồi ánh mắt, vỗ vỗ tay áo: “Hônsựnày vánđãđóng thuyền, chỉ ở nhờđãbị kêu làkhôngmàng thể diện, thế chưa đâu vào đâuđãvội vàng buôn bán cho người tathìgọi là gì?”

côcười ác độc: “khôngbiết xấu hổ?”

https://thuviensach.vn

Cố Mẫn sửng sốt trong chốc lát, mới hiểu được lờinóicủacôlà có ý gì, lập tức khuôn mặt trướng đến đỏ bừng.

cô……côcó ý gì? Chẳng lẽcôtađãbiết? Tại sao có thể……

Trong nháy mắtcôta liền thấy chột dạ, sau đó lại là thẹn quá hóa giận:

“cônóicái gì……”

Tiếng mắng chửi người đột nhiên im bặt, bởi vì Cố Hàm Sương bỗng nhiên tiếp cận,mộtbàn tay hung hăng nắm lấy cổ áo, chóp mũi giống như

muốn để ởtrênmặt.

“khôngcần có ý đồ khiêu khích tôi Cố Mẫn, bằngkhôngtôikhôngthể

đảm bảo lần saucôcòn có may mắn như vậy haykhông…… Ta có thể ra tay vớicôhaykhông.”

Cố Mẫn chưa bao giờ bị khuất nhục như thế này,cômuốnnóichuyện, muốn chửi ầm lên, muốn mang gương mặt hung hăng kia kéo trở về.

Nhưng lại pháthiệnmình mấtđiâmthanh, thân thểkhôngchịu theo khống chế, đại não cũng trống rỗng, tất cả sau cùng chỉ còn lại nước mắt trong trẻo trong đôi mắt.

Cố Hàm Sương nhìn chằm chằmcôta, dần dần thu hồi khí chất sắc bén,côbuông ra tay, kéo hành lý lên lầu, chỉ để lại đối phươngđangmộtmình ngơ ngác mà đứng tại chỗ.

Khoảnh khắc bị kẻ bắt cóc kia đè ởtrênmặt đất,côchỉ nghĩ tới nếu có thể tồn tại khả năng trở về, nhất định phải cùng Cố Mẫn chết chung.

Nhưng màhiệntạicôcũngkhôngcó chịu bất kỳ tổn thương nào, Lụcanhlàmcôkhôngcần phải oán hận……côkhôngoán hận chính mình, cũng buông tha cho Cố Mẫn…… Phúc đến lần này, chỉ nguyện từ nay về

sau ai cũng được yên ổn,khônggặpsựtình nào nữa.

https://thuviensach.vn

Tai sao nàng lại biết Cố Mẫnđã……, rất đơn giản, ở giáo phường, tư

ma ma có cảmộtkho bản lĩnh chuyên môn xem người thế nào,côgáiđó có nguyên vẹn haykhông, chỉ xem mày cùng với tư thếđiđường, là có thể đoán được tám chín phần.

Tuy ở đócôsống đau khổ, nhưng cũngkhôngphải kẻ điếc người mù, thấy nhiều, tự nhiên cũng học được nhiều.

Tuykhôngcó tác dụng gì, nhưng đối phương đụng vào họng súng, dùng tới mặc dù thấy ghê tởm nhưng cũng khá tốt.

********

Hôm nay lúc dùng cơm chiều, trừ ngườiđangở nước ngoài du học là Cố Bác, Cố gia tụ tập đông đủ, lại còn có thêm Lâm Trọng.

Cố Mẫn ngồi đối diện với Cố Hàm Sương, nhiều ngày quacôtađãan tĩnhkhôngít, nhìn thấy Cố Hàm Sương cũng chỉ nhưđangthấykhôngkhí.

Cho đến hôm nay mới linh hoạt trở lại,khôngngừng gắp đồ ăn cho Lâm Trọng, còn thỉnh thoảng kề taihắnnóinhỏ, thểhiệnhai người thân mật.

Xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, bố Cố và Đinh Nhu đối với Lâm Trọng rất khách khí.

Nhưnghắnlại có chút thất thần, đôi mắtkhôngchịu nghe theo khống chế

mà nhìn về phía Cố Hàm Sươngđangngồi đối diện.

Cố Hàm Sương yên tĩnh mà ăn cơm chiều,khôngtham dự vào cuộcnóichuyện, nên tất nhiênkhôngthấy được người ở đối diện thường thường đưa ánh mắt về phía mình.

Quả nhiên lúc ăn uống chỉ có thể thựcsựvui vẻ khi ăn với người khiến mìnhthậtsựcảm thấy thoải mái, khi ở cùng với Lụcanhtrong căn nhànhỏkia https://thuviensach.vn

so với ở chỗ này thựcsựsảng khoái hơn nhiều.

Cố Mẫn còn ríu rítkhôngngừng,côđãbuông chiếc đũa, gật gật đầu với mọi người: “Con ăn no rồi, mọi người từ từ dùng bữa.”

“Đứanhỏnày……” Bố Cố nhìn bóng dáng củacôrồi lẩm bẩmmộtcâu, rồi nhìn Lâm Trọng xin lỗi cười cười: “Đều do chúng ta cưng chiều quá, làm cháu chê cười rồi.”

Lâm Trọng vội vàng tỏ vẻ mìnhkhôngthấy ngại.

Khi mời khách ăn cơmthìchủ nhânkhôngđược rờiđitrước, Hàm Sương sao lạikhôngbiết? Nhưngcôghét phải cùng bọn họ giả vờ vui vẻ, cũngkhôngmuốn nhìn tiết mục ân ái của hai người bọn họ, đời trướccônhìn quá nhiều rồi.

Huống hồ bố Cố và Đinh Nhu hai người trưởng bối vẫn còn trong bữa tiệc, nêncôkhôngphải là chủ nhân Cố gia, làm như vậynóithậtcũngkhôngthể

xem là thất lễ.

Biệt thự Cố gia ởtrênsân thượng có hoa, lều và ghế nằm, Cố Hàm Sương rất thích nơi này, bình thường lúc thíchsẽđến đây ngồi xuống, xắp xếp suy nghĩ của mình cho chu toàn.

Hôm naycômang theo trà lên lầu, lại pháthiệnra cái nơi từ trước đến nay đều thanh tịnh laị có người xuấthiện.

Lâm Trọng đưa lưng về phíacô,đangđứng ở trướcmộtgốc cây tường vi, cẩn thận đoan trang, nghe được tiếng bước chân, xoay người lại: “Hàm Sương……”

bước chân Cố Hàm Sương dừng lại, mỉm cười gật gật đầu vớihắn:

“anhLâm.”

https://thuviensach.vn

Lâm Trọng đứng ở trước giàn trồng hoa, phía sau làmộtmảnh vườn rộng đỏ bừng sắc hoa.

Dù thế giới thay đổi,hắnvẫn giống như kiếp trước, mặt mày tuấn tú, khí chất nho nhã, hơn nữa học hành uyên bác,khôngbiết có bao nhiêu thiếu nữ phải say mê mơ mộng.

Cố Hàm Sươngđãtừng vui mừng vì mình có thể có được vị hôn phu như vậy, nhưng màhiệntại, à phải từ rất lâu trước kia, nội tâmcôđãkhôngcòn gợn sóng.

Lâm Trọngkhôngbiếtcôđangsuy nghĩ điều gì, chỉ dùng ngữ khí ôn hòa mở miệng: “Nghenóiem gần đây có viết kịch bản, có gặp phải cái gì khó khănkhông?khôngmuốn tôi giúp em xem quamộtlần sao?”

Nếu là Cố Hàm Sươngthậtkia, nhất định vui đến điên luôn rồi, rốt cuộcanhLâm cũngđãnguyện ý thân thiết vớicô, người cùng thảo luận vớicôlại làvHera Crick.

Nhưng mà Cố Hàm Sương củahiệntại hoàn toànkhôngbiết Hera Crick là ai, cũngkhôngnghĩ bản thân muôn tiếp cậnanhLâm, nàng lắc đầu cười khẽ: “Chỉ là vì quá rảnh rỗi nhàm chán, viết ra mấy thứ linh tinh thôi,khônglo lắng cái gì cả, Lâmanhkhôngcần để ở trong lòng.”

Lâm Trọng dừng lạimộtchút, ánh mắt muốn xem kỹ, lúc này mới pháthiệnCố Hàm Sương so với trước đâykhônggiống nhau.

hắnchuyển câu chuyện: “Em và Lục Văn Tinh……”

Cố Hàm Sương thựcsựdứt khoát gật đầu: “Muốn kết hôn.”

Lâm Trọng nhíu nhíu mày, trong giọngnóilộ vẻkhôngđồng tìnhrõràng xem lẫn lo lắng: “khôngphải chỉ mớinóimuốn đính hôn sao? Sao nhanh như

vậy lại muốn kết hôn? Tôi nghe người tanóihắnkhôngcó học vấn https://thuviensach.vn

cũngkhôngcó nghề nghiệp, trước kia chính làmộttên côn đồ, bằng đại học đều là bỏ tiền ra mua, hai người cho dù kết hôn cũngsẽkhôngcó tiếngnóichung. Hôn nhân là chuyện cả đời, sao lại có thể qua loa như vậy?

Hàm Sương, tôi hy vọngcôcó thể suy nghĩ lại chothậtcẩn thận.”

“Lâmanh,anhlo nhiều quá rồi, dù thế nào đó cũng là chuyện của tôi cùnganhấy.”âmthanh của Cố Hàm Sương lạnh lùng.

Tiếngnóichung? Đó là cái gì? Lúc trước tính là cái gì?côvới Lâm Trọng chẳng lẽđãtừng có tiếngnóichung sao?

Gia thế tương đương, thơ từ cũng tương xứng, cầm tiêu hòa tấu hợp nhau, kết quả ra sao?khôngphảinóibỏ liền bỏ hay sao, nạp thiếp cũngkhôngít

người,côcùnganhta

có

tiếngnóichung

nhưnganhta

cũngkhôngngừng lại ởcômộtlần.

“anhLâm,”côthở dài: “anhnên cùng với Cố Mẫn sống chothậttốtđi.”

Tốt xấu gì hai đời đều là vợ chồng, như vậysẽbớtđimộtngười đau khổ, vìanh, đau khổ gì tôi cũng từng gánh chịu rồi.

cônóixongkhônghề ở lại, xoay người rờiđi.

Lâm Trọng nhìn chằm chằm bóng dángcô, đôi mắt trở nên nặng nề,hắncảm thấysựtìnhkhôngnên trở thành thế này. Nhưnghắnnóikhôngnên lờisựviệcđangkhôngđúng chỗ nào.

hắntrầm mặckhôngnóimà trở lại phòng, nhắm mắt lại, trong đầu lạihiệnra buổi tiệc ngày đó, hình bóng Cố Hàm Sương cầm tiêu mà đứng.

Từnhỏhắnđãbiết mình muốn tìmmộtngười, nhưng lạikhôngbiết mình nên tìm người nào.

Nhìn khuôn mặt của Cố Hàm Sương rất dễ động tâm, nhưngcôtrừ

khuôn mặt rathìnhững thứ khác đềukhôngđúng tí nào, nhưng nhìn Cố Mẫn https://thuviensach.vn

kéo đàn violonthìsẽđộng tâm, trong nháy mắt quađithìsẽtrầm luânthậtsâu.

hắnbiết bồi hồi như vậykhôngtốt, nên mới đồng ý xác lập quan hệ với Cố Mẫn, bởi vìhắncảm thấyhắnkhôngphải loại người nhìn bề ngoài của người khác.

Nhưng đến đêm đó, khi nhìn thấy ở dưới ánh đèn Cố Hàm Sương cầm tiêu mà đứng, trong nháy mắt tim đập nhanh mãnh liệt,hắnmới biết được người mình tìm thựcsựlà ai, là cái người thanh lãnh như trăng, tính tình thẳng thắn như lửa, tài hoa hơn người là Cố Hàm Sương.

Mà lúc trước saohắnlại cảm thấy Cố đại tiểu thưthậtuổngmộtkhuôn mặt mỹ lệ lại có cái tài năng buồn cười như vậy.

rõràng là cùngmộtngười, nhưnghắnkhôngbiết tại sao khi đó lại nghĩ

vậy, lại hoàn toànkhôngcảm thấy khác thường.

hắnđặt taytrênmắt, che khuất đáy mắtâmtrầm.

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 17: Trước Khi Kết Hôn

Editor: huyetsacthiensu

“Nhìn xem ngươi dạy congáitốt như thế nào!” “Thiếp thân biết sai rồi.”

“Hàm Sương,khôngnên chọc giận phụ thân con…”

“Nữ nhân chúng ta, lấy trinh tiết, hiền thục làm trọng, giúp chồng dạy con mới là con đường duy nhất.”

“Đại muội muộinóingốc gì vậy,mộtmình muội là nữ nhân, sao có thể

suốt ngày ở chung với nam nhân, mau trở về học thêu thùa mới đúng.”

“Hàm Sương,khôngnên chọc giận phụ thân con…”

Cố Hàm Sương mở mắt ra, nhìn kịch bản bày ra trước mắt.

Bối cảnh lúc đầu của kịch bản phát sinh ở thời đại này,nóivềmộtcônương kế thừa tay nghề nấu nướng của gia đình lang bạt đến Kinh thành, gây ramộtloạt chuyệnkhôngbiết nên khóc hay nên cười, cuối cùng kết quả là thu được tình bạn, tìnhyêucùngsựnghiệp.

Vốn làmộtcâu chuyện có đủ sắc hương vị.

Chỉ tiếc là lời kịch lúng túng, tình tiết cũ kỹ, mỹ thực trong câu chuyện cũng bình thườngkhônghề có chút hấp dẫn nào.

https://thuviensach.vn

Cố Hàm Sươngkhôngbiết gì về thế giới này cho nên thay đổi thời gian về thời cổ đại,cônương đổi thành công tử, như vậythìmọi chuyệnsẽhợp lý.

côvốn làmộtngười thông minh uyên bác lại đọc rộng hiểu nhiều, có thể

dễ dàng làm chomộtcâu chuyện trở nên thú vị hơn.

Nhưng sau khi kịch bản hoàn thànhcôlại chậm chạp chưa công bố ra ngoài, trong lòng phảng phất cómộtluồngkhôngkhíkhôngngừng xông vào, trong đầukhôngngừng vang lên lờinóinon nớt ngày bé.

Nếu ta là nam nhân có thể vung kiếm tiêu sái, ngao du tứ phương.

Nếu ta là nam nhân có thể uống rượu làm thơ, tài danh truyền xa.

Nếu ta là nam nhân…

khôngphải là chưa từng nghĩ đến nữ cải nam trang, cùng các đại cađihọc, bái các danh sĩ làm thầy, ngao du khắp các danh thắng.

Nhưng đây chỉ là giấc mơ vô tri, ngang tàng thời niên thiếu, chính là chuyện viển vông, trừ làm mẫu thân rơi lệ, phụ thân trách mắngthìchính là bị huynh đệ cười nhạo, tỷ muội xa lánh.

Nhưng nơi này lạikhôngnhư vậy, tại sao mình lạikhôngthể…?côcầm bút lên, dùng sức gạch vào tên nhân vật chính, thay đổi từng chi tiết trong câu chuyện.

“hắn” đổi thành “cô”, thiếu niên tràn đầy lòng hăng hái biến thành thiếu nữ hoạt bát thông minh, càng thêm sinh động cũng càng thêm chân thực.

Cốc trà bên cạnh làn khói vấn vít,côcầm lên nhấpmộtngụm, ngón trỏ

gõnhẹlên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm, giống như có thể xuyên qua làn khói https://thuviensach.vn

nhìn về khoảng thời gian ngày thơ bé, khoảng thời gian bản thân còn ngây thơ trong sáng.

***

Dịch Bác Hàm vốn xếp kịch bản vào hạng B, đối vớimộtngười mớikhôngcó tiếng tăm mànóichính là đãi ngộ nhiều người thèm muốn rồi.

Nhưng khi đọc kịch bảncôgử đếnthìlập tức vỗ bàn nâng lên hạng A.

“Cuối cùng cũng coi nhưkhôngcần đọc cái loại tình tiết hát nhạc Rockanhroll ở thời cổ đại kinh hoàng nữa rồi.”hắncảm thán “Tình tiết trong kịch bản này ngay cảmộtchi tiếtnhỏcũngkhôngcó cảm giáckhôngổn nào cả, có nhiều chỗ ngay cả tôi cũngkhôngnghĩ đến,khôngnóiđến những cái khác nhưng bản lĩnh viết văn sử này của chị dâu đúng là vô cùng thâm hậu.”

“Hát nhạc Rock and roll ở cổ đại có vấn đề gìkhông?” Trương Thần vặn vẹo người làm động tác thư giãn, đặc biệt đắc ýnói“Tiêu điểm của toàn trường chính là tôi.”

Dịch Bác Hàm yên lặng nhìnhắnmộtgiây, thở dài như người cha già

“Đọc nhiều sáchđicon trai ngốc.”

Sau đókhôngthèm tránhđimà đón lấy hộp khăn giấy vừa bị ném đến.

nóiđùa như vậy nhưng Trương Thần cũng biết kịch bản này quan trọng với Dịch Bác Hàm như thế nào.

Dịch Bác Hàmkhônggiống với hai người bọn họ.

Bố mẹ Trương Thần ân ái, là đôi vợ chồng kiểu mẫu trong vòng tròn này,anhtrai Trương Thần tuổi trẻ tài cao, rất che chở cho người em trai duy nhất này cho nên làm chohắnđến tuổi này nhưng vẫn ngây thơkhôngbuồnkhônglo.

https://thuviensach.vn

Lục Văn Tinh là đơn truyền ba đời, Lục gia từ đời Lục lão gia đều chỉ

cómộtngười con trai, Lục Văn Tinh là độc đinh, từnhỏmuốn trăng được trăng muốn sao được sao.

Chỉ có Dịch Bác Hàm, Dịch gia là gia đình điển hình trong vòng tròn này, bố mẹ là hôn nhân thương mại,khôngliên quan gì, con cái sinh rathìbị

ném sangmộtbên liền bắt đầu chơi đùa. Dịch Bác Hàm làmộttrong những đứa con trong giá thú, những gì phải trải qua còn thê thảm hơn so với mấy người con riêng.

Đáng lẽ như vậythìba người lạisẽkhôngthể chơi chungmộtchỗ với nhau nhưng vận mệnh vẫn luôn kỳ diệu như thế.

Ngày bé Dịch Bác Hàm gặp được Trương Thần còn mang theo nước mũi ở nhà trẻ,trênmặt làmộtnụ cười ngu ngốckhôngbuồnkhônglo,đangbị

người khác lừa lấy đồ ăn vặt trong cặp sách.

“Đây là tiên đan của tớ, ăn rất ngon.” Đứa trẻ đối diện tỏ ra thần bí mở

bàn taygiơ ra mấy viên tròn tròn màu đen,nóigiống như đây là tiên đanthậtvậy.

Chỉ có Dịch Bác Hàm biết đó là gỉ mũi của đứa trẻ kia,hắntận mắt nhìn thấy nó móc từ trong mũi ra sau đó vo thành viên.

Nhưng thằng nhóc ngu ngốc kia vậy mà cũng tin, còn rất yên tâm nhận lấy mấy cục đấy. Nó ngu ngốc đưa hộp bánh bích quy nhập khẩu trong tay cho thằng nhóc kia, sau đó đưa tay nhận lấy viên tròn trong tay thằng nhóc…

Dịch Bác Hàm luôn đứng bên cạnh nhìn, lúc này cũngkhôngnhịn được nữa há mồm lên tiếng, gây ra tình cảnh hỗn loạn, rất nhanhđãdẫn thầy giáo đến nơi.

https://thuviensach.vn

Đứa trẻ lấy gỉ mũi lừa bạn học bị phạt, hai người cũng tự nhiên mà dính vào với nhau trở thànhmộtnhóm hai người cấu kết làm chuyện xấu.

Từ tiểu học đến trung học cơ sở đến tận lúc ra ngoài xã hội…

Nếu Dịch Bác Hàm gặp phiền phứcthìTrương Thầnsẽchạy về nhà khóc lóc tìm kiếmsựgiúp đỡ của bố mẹ vàanhtrai để che chở cho ngườianhem của mình. Trương Thần bị người khác chọc ghẹothìDịch Bác Hàmsẽdùng đầu óc giúphắngiải quyết vấn đề.

Bố mẹ Trương gia thấy đứa con trai ngốc nhà mình cómộtngười bạn thông minh lạikhôngchêhắnphiền phức nên đối với Dịch Bác Hàm rất tốt, dù sao bọn họkhôngthể lúc nào cũngđibên cạnh con trai được.

Tuổi thơ của Dịch Bác Hàmmộtnửa là trải qua ở Trương gia, nghiễm nhiên là con rể Trương gia. Địa vị của hai vợ chồng Trương gia ở trong lònghắnđúng là còn cao hơn so với bố mẹ đẻ củahắn.

Vốn làmộtcặp đôi đánh khắp thiên hạkhôngcó đối thủ mãi đến tận khi bọn họ gặp được Lục Văn Tinh.

Khi đó hai người mới học lớp tám, mới vừa gây họa bị điều đến thành phố H. Thế nhưng đối với hai người bọn họ mànóichỉ cần hai người vẫn ở

cạnh nhauthìtất cảkhôngcó vấn đề gì. Thậm chí bọn họ còn hùng tâm bừng bừng lập chí muốn xưng bá trường học mới nhưngkhôngmay ngườiđangxưng bá ở trường học mới lại là Lục Văn Tinh.

Dịch Bác Hàm thông minh giảo hoạt nhưng Lục Văn Tinh trừ

họckhônggiỏi rathìnhững chuyện khác có thểnóilàđãthành tinh. Trương Thần nghịch ngợm nhưnghắncòn cóanhtrai quản lý tốt xấu gì cũng thu liễm lại nhưng Lục Văn Tinh đúng là vô pháp vô thiên.

Sau vài lần giao đấy hai người cam tâm tình nguyện nhận đại ca. Lục Văn Tinh cũng cảm thấy hai người này hợp ýhắncho nên yên tâm thoải mái https://thuviensach.vn

nhận đồ đệ. Nhóm hai người trở thành nhóm ba người chơi với nhau đến tận bây giờ.

hiệntại mấy người con riêng của Dịch gia đều lớn rồi lòng cũngkhôngngừng bành trướng. Bà Dịchkhôngđểhắnở trong lòng, chỉ quan tâm con trai do mình và người tình sinh ra, ông Dịch lạikhôngcó khái niệm con ruột con riêng, tình hình tranh đấu củaanhem Dịch gia có thể tưởng tượng được.

Dịch Bác Hàm là đứa con trong giá thú được pháp luật công nhận duy nhất, cũng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của tất cả mọi người, tình cảnh gian nan.

Nhiều lần nếukhôngphải là được hai ngườianhem tốt này giúp đỡthìđãsớm bị đẩy vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.

Lần này cũng vậy, số tiền đầu tư này làhắnlấy được khi đánh cược với em trai thứ ba khác mẹ củahắn.

Cho nên cho dùkhôngthích đọc sách nhưng Trương Thần cũng cầm quyển kịch bản lên đọc thử nhưngrõràngsựchú ý củahắnkhônggiống với Dịch Bác Hàm.

“Những thứ chị dâu viết này xem ra đều ăn rất ngon.”hắnnóixong nuốt nước bọt ‘Ực’mộttiếng.

Dịch Bác Hàmkhôngtham ăn giống nhưhắn, liếc nhìnmộtchút, suy nghĩmộtchút “Tìm thửtrênmạngđi.”

Những món ăntrênnàyhắnchưa ăn bao giờ cũng chưa từng nghe thấy, muốn xem xem đối phương biết đến từ đâu. Hơn nữa mới tưởng tượng thôi màhắnđãcó thể thèmnhỏdãi rồi.

“Tôisẽtìm đầu bếp tốt nhất đóng thế, cố gắng dựng cảnh đúng nhất.”

https://thuviensach.vn

Dù sao món ăn ngon trong quyển kịch bản này tuyệt đốikhôngthể

bịhắnphá hỏng.

Trương Thầnkhônglên tiếng chỉ là lúcđicầm theo bản coppy của chương 1.

Giờ cơm ngày hôm sauhắncầm theo bình giữ nhiệtđiđến văn phòng của Dịch Bác Hàm, thần thần bí bí mở ra.

“Cậu làm gì thế?” Dịch Bác Hàm cảnh giác, lẽ nào người này bao nhiêu năm nay đều là gay, đến bây giờ ngay cả cơm trưa cũng mang đến cho mình rồi? Tưởng tượng đến hình ảnh hai người triền miên ân ái… cả

ngườihắnnối lên cả tầng da gà.

đangnghĩ ngợi làm sao để uyển chuyển từ chối bỗng nhiênmộtmùi thơm nồng nặc phả vào mặt,hắnkhôngkhỏi tham lam hít vàomộthơi “Thơm quá, đây là cái gì vậy?”

Trương Thầnnói“Món ăn ‘Ba tươi ngon’ trong chương 1 kịch bản của chị dâu, tôi tìm đầu bếp trong nhà làmmộthồi, mùi vị đó quả là tuyệt vời.”

hắnlấy ra hai đôi đũa, đưa cho Dịch Bác Hàmmộtđôi cũngkhôngmờihắnmà tự mình bắt đầu ăn, Dịch Bác Hàm cũngkhôngkhách khí, hai người ngươi tới tađitrong chốc lấy cả bình giữ nhiệt chỉ còn thấy đấy.

“Món ăn ‘Ba tươi ngon’,mộtbaytrêntrời, mộtchạytrênđất, mộtbơi dưới nước, tươi ngontrênđầu lưỡi, tôi còn tưởng rằng chỉ lànóiquákhôngngờ lại cóthật.” Dịch Bác Hàm than thở,hắnkhôngphải là người tham ăn nhưng cũng ăn muốn ngừng màkhôngđược, huống hồ là những người kia.

“Tôi hỏi đầu bếp nhà tôi.” Trương Thầnnói“Ông ấynóimón ăn này có lẽ là món ăn gia truyền của nhà nào đó, trước đây ông ấy chưa từng nghenóiđến.”

https://thuviensach.vn

Bởi vì mọi người trong nhà đều thích ăn cho nên Trương gia bỏ

ramộtsố tiền lớn mời đầu bếp nổi tiếng về nấu, kỹ thuật có thểnóilà đứng đầu.

Ngay cả ông ấy cũng chưa từng nghenói…

Hai người liếc mắt nhìn nhau, quyết địnhthậtnhanh,mộtlần nữa lôi kịch bản ra, tìm tòi từng tên món ăn xuấthiệntrong kịch bản.

Trong kịch bản của Cố Hàm Sương xuấthiệntổng cộng mười bốn món ăn, năm món tráng miệng, hai loại canh.

Trong đó có tám món ăn, món tráng miệng đương nhiên là cósựkhác biệt, chỉ là cách làm cósựthay đổi, càng phức tạp hơn. Món ăn giống như

‘Ba tươi ngon’ căn bản là chưa từng nghe thấy, tìm cũngkhôngthấy có thông tin gì.

“Chị dâu chắckhôngphải là cao thủ nấu ăn gì chứ?” Trương Thần lẩm bẩm.

Cố Hàm Sương đương nhiênkhôngphải,côkhôngbiết nấu ăn, chỉ biết ăn.

Triều Đại Kim thích ăn, đầu bếp tay nghề cao đều bị các phủ tranh nhau thuê về. Thế nhưng đại quý tộcsẽkhôngdạy ra được đầu bếp, đại quý tộc chỉ có thể rèn ra được người có đầu lưỡi tinh tế, điêu luyện biết đánh giá món ăn. Đánh giá nàykhôngchỉ đơn giản lànóilên chua caty mặn ngọt của món ăn mà còn muốn từ trong món ănnóiđược các bước làm ra món ăn, còn thiếu gia vị nào.

Cái này cũngkhôngđơn giản hơn nấu ăn, trừ đầu lưỡi nhạy bén còn cần biếtrõcác nguyên liệu nấu ăn.

https://thuviensach.vn

Tam thúc của Cố Hàm Sương làmộtngười trong số đó. Là thực khách nổi tiếng trong Kinh. Cố Hàm Sươngkhôngchìm đắm vào nhưng trời sinh có thiên phú, đầu lưỡi nhạy bén, lại được mưa dầm thấm đất từnhỏ, được thưởng thức các loại món ăn nổi tiếng, viết nênmộtquyển tiếu thuyết về các món ăn đương nhiên là có thể.

Dịch Bác Hàm gõ gõ bàn sách “Tôi đột nhiên có chủ ý này.”

***

Lục lão gia cũngkhôngbiết thành phố W xảy ra chuyện gì, nghe thấy cháu trai nhà mình gọi điện thoại vềnóiphải nhanh chóng kết hônthìtrong lòng run lên, chỉ lo cháu trai nhà mình bị ai lừa, ông cảnh giác hỏi “Cùng với ai?”

Lục Văn Tinh vô cùng bất đắc dĩ “Còn có thể lấy ai nữa?khôngphải là người ông tự mình chọn sao?”

“A, congáilớn Cố gia.” Lòng Lục lão gia thả lỏngmộtchút “Sao lại đột nhiên như vậy? Chờ chút,khôngphải là cháu làm cho nó to bụng rồi đấy chứ?”

Lục Văn Tinh xạm mặt lại “khôngcó.”

“Ai da, sao cháu lại vô dụng như vậy chứ, lúc trước ta bằng tuổi cháu bố cháuđãđihọc tiểu học rồi đó…”

Lục Văn Tinh “…”

hắnđãkhôngmuốnnóithêm gì nữa rồi. Lão gia tử càng nhiều tuổi càng đứng đắn, nghe Quản gianóigần đây ông còn bắt đầu mê muội mấy vở kịch luân lý gia đình rồi.hắncó chút lo lắng giao việc chuẩn bị lễ cưới cho ông nội.

https://thuviensach.vn

sựthậtchứng minh, Lục lão gia mê muội mấy vở kịch luân lý gia đình vẫn là Lục lão gia. Trêu đùa người nhàthìtrêu đùa nhưng tính tình vang dội vẫn chưa mấtđi.

Trong ngàyđãchuẩn bị công việc, chọnmộtngày đẹp gần nhất trong thángđiđến Cố giamộtchuyến, thuận tiện giúp cháu trai cử hành hôn lễ ở

thành phố W.

Lục Văn Tinh tranh thủ thời gian đưa cho Cố Hàm Sươngmộtcái hộp.

Cố Hàm Sương nhận lấy, là giấy tờ của hai cửa hàng cao cấp cùngmộtkhu nhà cao cấp, bên dưới còn cómộtcái thẻ.

“Những bất động sản này là tài sản riêng củaanh, trong thẻ cómộttrăm triệu.”

hắnbiết tình huống Cố gia, ông Cốsẽkhôngcó Cố Hàm Sương bao nhiêu đồ, đố cưới là sức mạnh của người phụ nữ ở nhà chồng, mặc dùhắnsẽkhôngbắt nạtcônhưng việc này có thể làm chocôyên tâmthìsaohắnlạikhônglàm chứ.

Cố Hàm Sương cúi đầu nhìn tập giấy tờ, những chữ kia bị ngăn cách bên ngoài hơi nước tràn ngập viền mắt.

côkhôngngừng nghĩ, nhìnđi, đây chính là lý do vì sao mìnhkhôngyêuLâm Trọng.

côđãtừng nghĩ, nếu mìnhkhôngbị bắt vào giáo phường mà chỉ trở

thànhmộtngười congáigia đình thế gia sa sútthìLâm Trọng có thể còn có thể

cưới người kháckhông.

Đáp án là có, xưa nayhắncướikhôngphải là Cố Hàm Sương mà là Cố

đại tiểu thư, người đó là aikhôngquan trọng.

https://thuviensach.vn

Cho nên cho dùcôở chung hòa hợp với Lâm Trọng cũngkhôngthểkhônghòa hợp nhưngsẽkhônglàmcôyêuhắn.

Lấy

chuyệnhắnsủng

áicôsau

khi

đóncôvào

phủ

mànóinhưnghắnkhôngcảm giác được,hắncũngsẽkhôngkhônggiấucôcái gì, thái độ củahắncũng cao cao tại thượng giống như đối xử vớimộtmón đồ

chơi.

côcó thể giải thích cho lựa chọn củahắnnhưngkhôngsinh ra được chút cảm ơn nào, chỉ là nhu cầu của mỗi bên mà thôi.

Nhưng bây giờcôtrừ thân phận con nhà giàu rathìkhôngcòn gì cả, thậm chí cònkhôngcòn trong sạch nhưng Lục Văn Tinh có thể lấy lễ cưới chính thê đến hỏicô, vìkhôngđểcômất mặt còn chuẩn bị đồ cưới chocô.

Mọi việc đều thỏa đáng, Cố Hàm Sươngcômay mắn như thế nào mới có thể có được người chồng sắp cưới nhưhắnchứ.

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 18: Thành Hôn

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 19: Thăm Dò

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 20: Có Thuật

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 21: Tao Ngộ

Editor: Mễ Đồng

Ở trong văn phòng của Dịch Bác Hàm làmộtmảnh mây đen sương mù.

Lục Văn Tinh hung hăng nhíu mày: “Sao lại thế này?”

“anhhỏihắnđi” Dịch Bác Hàm đưa chân đạpmộtcáitrênsô pha.

Khung mắt kính mạ vàngđãsớm bịhắnném ởtrênbàn làm việc, khuôn mặt vốn nhu hòa từ trước đến nay cũngđãtỏ ra tức giận.

Trương Thần ủ rũ cụp đuôi buồn bực ở sô pha, nghe vậy lại càng uể

oải: “Lục ca, trách em, đều là em sai.”

Vốn là Trương Thần trong khoảng thời gian trướcđãtìm ra tìnhyêuđích thực,khôngphải là nhữngcôgáimàhắndùng tiền bao nuôi bên ngoài, mà làmộtcôgáichân chính màhắnmuốn tìm để lập gia đình.

Thông minh, xinh đẹp, là nghiên cứu sinh đại học ưu tú, thành tích xuất xắc, năng lực cá nhân cũng rất tốt.

Lập tức có thể khiến Trương Thần chú ý,hắntheo đuổi người tamộttháng, cuối cùng được người ta đồng ý, hai người danh chính ngôn thuận mà sống cùng.

Trương Thần đem tất cả các mối quan hệ trước kia cắt đứt sạchsẽ,hắnvốn là người hào phóng, lần này bất kể là sao hay trăng, cái gìhắncũng nguyện ý mang về.

https://thuviensach.vn

Cha mẹ Trương gia vốn là người trí thức, con trai có thể tìm đượcmộtngười đứng đắn làm bạngái, bản thâncôgáilại ưu tú, thấy vậy liền rất vui mừng,khôngnhúng tay vào.

Tất cả nhìn qua đều rất tốt đẹp, nhưng liền bị phá hủy ở trong taycôgáiquá thông minh kia.

Sau

khi

quen

nhaucôluôn

ấm

lạnh,côkhôngtin

Trương

Thần,khôngtinmộtngười có lịch sử tình trường thuộc dạng hoa hoa công tử

nhưhắn, cho nên tại đâyđãcắt đứt quan hệ mười phần bình tĩnh dùng lý trí để tìm cách lấy phúc lợi cho mình, cuối cùng quyết đoán dứt khoát mà thoát thân, biến mấtkhôngthấy đâu.

“Em tra xét, lúc trước đưa chocôấy phòng ở,mộttháng trướccôấyđãxử

lý.” Có thể thấy được làđãsớmâmmưu. Trương Thần ngữ khí hạ xuống.

“khôngphải chỉ là phòng ở?” Lục Văn Tinh nhăn lại đôi màyđãthả

lỏng, nhìn Trương Thần như vậy, lại tức đến mức muốn đánhhắnmộtcái:

“Tôiđãsớmnóiqua với cậu khi qua lại với ai, đừng thấy cái gì đẹp đẽ đều mang cất vào chăn, đừng thấy cái gì tốt đẹp đều cho người ta thấy hết nhưng thứ cất giấu trong chăn, cậu lạikhôngnghe, lần này bị lừa rồi? Bị lừa cũng tốt, coi như chỉ là bỏ tiền muasựgiáo huấn, lần sausẽrút được kinh nghiệm trong trí nhớ.”

“Nếu chỉ là phòng ở còn tốt, em tặngkhôngchocôấy hai cái em cũng đồng ý.” Dịch Bác Hàm ở bên cạnh cười lạnh,nóiđến mức kích động,âmthanh bỗng cao lên ba quãng: “hắnđể cho người ta đem tất cả tài liệu trong máy tính trộmđirồi!”

Đây mới là việc khiếnhắntức giậnthậtsự, cũng là nguyên nhânhắngọi điện thoại cho Lục Văn Tinh

Chuyện này khiến Lục Văn Tinhthậtsựkinh ngạc: “khôngphải có hệ

thống phòng trộm?”

https://thuviensach.vn

Máy tính của bọn họ, bởi vì chứa đựngmộtít văn kiện quan trọng, cho nên về phương diện bảo mậtsẽthựcsựđể bụng, liền bỏmộtsố tiền lớn mua về

hệ thống phòng trộm từ nước ngoài, hệ số an toàn rất cao, người bình thường cơ bảnsẽkhôngthể phá giải được.

Dịch Bác Hàm trào phúng: “côgáikia chính là người học máy tính, vốn là cao thủ, lần nàyhắnlạiđicông tác,rõràng làmộtnhân tài, conhắnchẳng qua chỉ làmộttên ngốc.

“Trong máy tính có cái gì?” Lục Văn Tinh có chút bực bội mà xoa xoa cái trán.

“hạng mục hợp tác của chúng ta, dự ánanhhắnchohắn, kịch bản của em.” Dịch Bác Hàm cong cong khóe môi: “Thực tốt.khôngnhiềukhôngít, vừa vặn đủ để chúng ta từng ngườimộtngười té xuống.”

“Emkhôngnghĩ tới,côấy có thể nhẫn tâm như vậy.” Trương Thần mười phần mất mát.

“Còn ở đónóinhẫn tâm? Ngươi chẳng lẽ ngốc đến mức nhìnkhôngra sao? Người ta đối với ngươi căn bản làkhôngcó tâm!” Dịch Bác Hàm rốt cuộc khống chếkhôngđược mà rống lên.

Gần đây áp lực củahắnrất lớn, cha Dịchđãđem 5% cổ phầntrêndanh nghĩa của chính mình cho đứa con ôngyêuthích nhất. Lúc nàyđãđủ đểhắncó thể chống lại Bác Hàm.

Cổ phần của Dịch gia phần lớn nằm ở trong tay Dịch lão gia. Dịch lão gia phảinóilà ông cụđãthành tinh, bản thân cũng làmộtngười cứng rắn. Ông thích Dịch Bác Hàm vìhắnlà cháu đích tôn, nhưng với những con cháu khác cũngkhôngkém, chỉ cần có năng lực, ông đềukhôngngại bồi dưỡng.

Vì thế, Dịch Bác Hàm hiểu chuyện phía sau, vẫn luôn muốn nỗ lực hơn so với người khác. Chính là muốn chứng minh giá trị chính mình với https://thuviensach.vn

Dịch lão gia tử. Kịch bản là ván cờ sinh tử, dự án hợp tác cùng với Lục Văn Tinh làhắnvì chính mình mà chuẩn bị đường lui.

hiệngiờ hai cái đều bị Trương Thần huỷ hoại,hắnlàm sao có thểkhôngtức!

Hại huynh đệ, trong lòng Trương Thần cũngkhôngchịu nổi.

ở Trương gia, đại ca quảnhắnrất nghiêm, ngày thường tuy rằnghắnthích chơi, nhưng cũng chỉ là phung phí ít tiền, chưa bao giờ gặp phải chuyện lớn, bởi vậykhôngai để ở trong lòng.

Nhưng lúc bình thường im lặngthìkhôngcó chuyện, nhưngmộtkhi phát ra tiếngthìlà chuyện lớn,khôngđể ýmộtchútđãvướng phải rắc rối lớn, chẳng những thếkhôngchỉ làmộtcái.

Cả ngườihắnbị áy náy bao phủ, thấp giọngnói: “Cùng lắmthì, cùng lắmthìem đem tất cả cổ phần của em choanh, từ nay về sau em nuôianh.”

“Tôiyêucầu cậu nuôi tôi?” Dịch Bác Hàm tức giận.

“Được rồi, đừng cãi nhau, đồ vật đều némđirồi, cãi nhau có ích lợi gì?

khôngbằng cùng nhau bàn bạc,sẽlàm như thế nào để đem tổn thất đẩy xuống thấp nhất.” Lục Văn Tinhkhôngkiên nhẫn mở lời, duỗi tay muốn sờ

sang bên cạnh, nghĩ đến việc gì lại trực tiếp thu tay lại, nâng chén trà lên uốngmộtngụm.

hắnvừa mở miệng, Trương Thần giống như tìm được cọc cứu nguy, vội vàng ngồi lại, nghĩ đến việc có cơ hội lấy công chuộc tội, Dịch Bác Hàm cũng thu lạisựtức giận, bình tĩnh lại, ngồi đối diện Lục Văn Tinh.

Ba người bắt đầu thương lượng đối sách.

https://thuviensach.vn

Cố Hàm Sương từ lúc tiến vào vẫn luônkhôngnóichuyện.nóithật, ngay từ đầucômuốn lảng tránh.

Ở Cố gia, khi phụ huynhnóichuyện chưa bao giờ để cho cáccôxen vào.không, có lẽ phảinóithế này, cáccôđềukhôngcó tư cách để nghe.

điđến nơi này, Đinh Nhu với bố Cố thoạt nhìn quathìấm áp hòa thuận, nhưng khinóichuyện cũng chỉ lànóichút chuyện nhà, cộng thêmâmthanh mềm mỏng, hỏi han ân cần, nhưng cũngkhônghỏi đến việc công, cũngkhôngphản bác lờinóicủa bố Cố.

Cố Hàm Sươngđãsớm được dạy dỗ.

Khi đócôrúc vào người mẫu thân, mẫu thân củacôCố Đại phu nhân ngồi ở dưới đèn,mộtbênnhẹnhàng giúpcôchải tóc,mộtbên chậm rãinói:

“Lam Phi, bởi vì lúc trước Hoàng Thượng cónóiở trước mặt nàng, oán giận về việc Chu đại nhân sửa đê muốn trẫm cấp cho quá nhiều bạc,mộtcâu khỏi miệng, nàng liềnnóiChu đại nhânkhônghiểu chuyện,khônglo lắng cho suy nghĩ của Hoàng Thượng, sửa đê sao lại cần nhiều bạc như vậy.”

“Vốn chỉ là muốn gặp may mà buông lờinói, kết quả Hoàng Thượngđãthậtsựtrở về răn dạy Chu đại nhân,mộtđồng cũngkhôngcó cấp cho nữa.khôngnghĩ đến năm đó Hoàng Hàthậtsựvỡ đê, trong lúc nhất thời khiến cho trăm họ lầm than, Hoàng Thượng giận dữ, đem Lam Phi nhốt vào lãnh cung. Vốn làmộtsủng phi,hiệntại vẫn còn ngây ngốc ở lãnh cungt.

Còn liên lụy nhà mẹ bị ghẻ lạnh.”

côlẳng lặng mà nghe mẫu thân thở dài:

“Chúng ta nữ nhân, tốt nhất vẫn là cái gì cũngkhôngnên biết, biết nhiều,sẽsợ ngày nào đó gặp họa trời giáng. Thế gian này, họa đều có nguyên do từ con người mà sinh ra.”

https://thuviensach.vn

Vốn làmộtcôgáithông tuệ hơn người.côcó thể hiểurõràng ý tứ trong lờinóiđó, bởi vậy chuyện gì dù làcônhìn ra manh mối, cũngsẽđặt ở trong lòng,trênmặt làm bộkhônghiểu biết chút nào, vì thếkhôngbiếtđãtránh thoát bao nhiêu thị phi.

Lần này nhìn thấy tình huống này, vốn là theo bản năng muốn tránhđi, nhưng mà Lục Văn Tinhkhôngchocôđi,hiệntại cũng luôn ôm lấycô, cũngkhôngcó ý lảng tránh. Bởi vậycôởmộtbên cái gì cũng đều nghe được.

Vừa vặn lúc đó Dịch Bác Hàm nhắc tới nàng: “Chị dâu, những cái thực đơn đó ta cùng Hàn Thần tra xét, cũngđãhỏi người khác, họ

đềunóikhôngcó nghenóiqua. Đó là những món ăn trong tiệm ăn tại nhà sao?”

hiệntại Cố gia làm gì có tiệm ăn tại nhà? Cố Hàm Sươngnói: “Là do trong lúc vô tình tôi được thấy công thức.”

Kỳthậtcũngkhôngphải lànóidối.

Cố Hàm Sươngkhôngnghiên cứu cái này, những cái đó đầu bếp nhất địnhsẽkhônglộ ra công thức của chính mình cùng bí quyết chi tiết, chỉ là do nếm bằng đầu lưỡi,mộtlần hai lần là có thể nếm ra được đại khái.

Nhưng mà Cố Tam thúc đối với thức ăn thựcsựcố chấp, ông ấy từng trong vòng nửa tháng, vìmộtmón ăn mà nếm suốt 56 lần khác nhau, rốt cuộc tìm ra phương pháp chế tác hoàn chỉnh.

Sau đó còn biên soạnmộtquyển 《 nhân gian vị 》, ghi lại thức ăn mà ông ấy nếm ra.

mộtcon cháu nhà quan lạikhôngnỗ lực theo đuổi công danh, cả ngày trầm mê vào cuốn sách giải trí, tất nhiênsẽlàm ông Cố và Cố lão gia giậnkhôngthể làm chủ, cho người đưa tới từ đường đánhmộtlần.

https://thuviensach.vn

Nhưng mà ước nguyện ban đầu của Cố Tam thúckhôngthay đổi, trong nhà ai nấy cũng đều khinh thường cùng ông ấy làm bạn. Chỉ có Cố Hàm Sương nể tình lật xemmộtvài trang.

“Chúng tađãnếm, đồ ăn đóthậtsựrất ngon, em vốn dĩ là tính tìm chị

dâu thương lượng, trong bộ phim cho xuấthiệnmộttiệm ăn tại nhà, xác định chắc chắnsẽkiếm được khoản lớn.hiệngiờ thực đơnđãbị tiết lộ, chi tiết tiệm ăn tại nhà ngâm nước nóngkhôngnói, nhưng nếu đối phươngđixin bản quyền,thìkhi bộ phim công chiếu còn có thể trả đũa, tố cáo chúng ta xâm phạm bản quyền.”

Nước Hoa đối với văn hóa bảo hộ rát coi trọng, nhìn hết đến các mặt.

Thực đơn cũng là hạng nhất.khôngcầnnóiđến việc đó là cái thường dùng trong cuộc sống. Chỉ cần xác nhận lúc trướckhôngcó đăng ký,đãbị người khác xin độc quyền bảo hộ, người khácđãcó thểnóilà bị cướp bản quyền.

Người bị vi phạmsẽbị xử phạt rất nghiêm trọng.

“Như thếkhôngđáng ngại, chỗ tôi còn có vài món ăn, đổiđilà được.”

Cố Hàm Sươngnói.

Dịch Bác Hàm trước mắtđãsáng ngời: “Còn có sao?”

Cố Hàm Sương gật gật đầu: “Hơn nữa điểm tâm hay thực phẩm, còn có hơn ba mươi cái.”

Trong sách của Cố Tam thúc có tất cảmộttrăm lẻ tám món đồ ăn, ông cho chúng cái tên củamộttrăm lẻ tám hảo hán.

Cố Hàm Sương chỉ nhìn hơnmộtnửa,côchỉ ghi những món đơn giản mà thôi. Tính toán lại, ngoại trừ các mónđãđược ghi ra, vẫn còn thừa hai mươi bốn món.

“Đủ rồi,” Dịch Bác Hàm gõmộtcái lên cái bàn: “hai mươi bốn mónđãthựcsựtốt lắm rồi, vậy chúng ta để hai mươi bốn món vào tiệm ăn tại https://thuviensach.vn

nhà đượckhông?”

Mọi người đềukhôngcó ý kiến.

đồ vật bị lấyđi, chỉ cần Dịch Bác Hàmkhôngthất bại, những người đókhôngchiếm được cái gì, đến lúc đó dù họ cầm cái gì cũngkhôngthể làm cho mọi người bị ảnh hưởng.

Cuối cùng cũng cómộtchút tin tức tốt,khôngkhí cũng giãn rakhôngít.

“Được rồi, hôm nay giải tánđi,” bọn họ rời Cố giađãlâu, lại chậm trễ

thời gian lâu như vậy, trước mắtđãthấy buổi tối rồi, Lục Văn Tinh đứng lên:

“Hạng mụchiệntại cũngkhôngcần nhắc tới, trước tiên bắt tay làm tốt chuyện này, sau đó lạiđitìm cách.”

Trương Thần và Bác Hàm đều gật gật đầu.

Dịch Bác Hàmnóimuốn cùng nhau ănmộtbữa cơm, Lục Văn Tinh xua tay cự tuyệt,hắnnhìn này hai người này suốtmộtbuổi trưa, có chút phiền.

Nên trực tiếp mang theo vợ mình bỏđi.

“Hay là chúng ta đêm nay ra bên ngoài ănđi.”hắnngồi ở trong xe đề

nghị.

Cố Hàm Sương đột nhiên hỏi: “lại ăn bánh bao sao?”

Lục Văn Tinh nghẹn giọngmộtchút, tất nhiên cũngđãnhớ tới lần mất mặtđãtrải qua đó, lại thấyrõtrong mắt đối phương chứa đựngsựhài hước,khôngkhỏi bật cười, xoa xoa tóccô: “Lại chơi xấu.”

Cố Hàm Sương làm cái mặt quỷ vớihắn. Chờ yên tĩnh lại, mớithậtcẩn thận hỏihắn: “Lục đại ca, lần nàysựtình thựcsựrất nghiêm trọng sao?”anhấy tuy rằng có biểuhiệnthậtsựbình tĩnh, nhưng mà cả buổi trưa cũng chưa từng buông lỏng, tay còn thường xuyên theo bản năng với đến hộp thuốctrênbàn, https://thuviensach.vn

tuy rằngkhôngbiết tai sao cuối cùng lại nhịn xuốngkhônglấy, nhưng trong lòng bực bộikhôngphải là làm bộ.

Lục Văn Tinh “ừ”mộttiếng, mấy tháng vội vàng thất bại trong gang tấc, đầu vào tài chính đều ném xuống sông, thực là rất nghiêm trọng.

“Lục đại ca,” Cố Hàm Sương nghiêm mặt: “Tuy rằng emkhônghiểu lắm chuyện này rốt cuộc là thế nào, nhưng mà, thất bại cũngkhôngsao hết, chúng ta có thể ở trongmộtcăn phòngnhỏ, cũng có thểkhôngcần thuê nhiều người hầu hạ như vậy.”

Lục Văn Tinh nghiêng đầu, ainóiđại tiểu thư Cố gia ái mộ hư vinh?

rõràngcôchính làmộtcôgáingốc,đãnhận định người nàothìsẽrấtthậtlòng, đào tim đào phổi.

hắncười, lại lần nữakhôngnhịn được xoa xoa đầu tóc đối phương:

“Yên tâm. Lục Văn Tinh có thể vô dụng, nhưng cũngkhôngđến mức làm cho vợ mình phải chịu ủy khuất. Em cứ an tâm làm Lục phu nhânđi.”

Cố Hàm Sương: “……”

*******

Hai người lái xeđiđếnmộtnhà hàng xa hoa ăn, hoàn cảnh ưu nhã, đồ ăn tinh xảo.

Cố Hàm Sươngđiđến WCmộtchút. Bồn rửa tay ở đây là WC bên ngoài, nam nữ xài chung.

Lúc Cố Hàm Sương rửa tay, xuyên thấu qua tấm gươngtrêntường có thể thấy được bóng người phía sau.

Thân hình thon dài, hình dáng thâm thúy, màu xanh biển trong con ngươi lưu chuyển, nhất cử nhất động đều mang theomộtloại ưu nhãđãkhắc https://thuviensach.vn

cốt, như ám dạ đế vương, lại như bị che dấu trong ác mộng tận sâu nội tâm,hắncâu môi, giống nhưmộttình nhân mà nỉ non, trong mắt lại mang theo lạnh lẽo pha lẫn hài hước:

“Chúng ta lại gặp mặt, tiểu thư xinh đẹp.”

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 22

Tất nhiên là có, sao có thể mặc kệ được? Nhất làhắnđãtừng giết con trai độc nhất củamộtquan lớn, nghenóilà vừa khiến chomộtphục vụ xinh đẹp nhảy từtrêntầng xuống, quay đầu lại liền gặp Tu la. Nhưng mà nghĩ

lại.” Lục Văn Tinh cười nhạo “Loại biến thái cùng với tâm linh vặn vẹo như này thường là những người có chỉ số thông minh siêu việt. Những gì người khác phải học cả đờithìbọn họ chỉ cầnmộttuần, phán quan kia lại là nhân tài kiệt xuất trong số đó. Tiền thưởng truy nãhắnđãcao đến năm triệu đô la Mỹ, cũngđãthuêkhôngít lính đánh thuê nhưng cũngkhôngai tóm được góc áo củahắn.”

“Lạinóiđến Lý Phỉ Tư sa lưới còn phải cảm ơn phán quan, những tên biến thái như bọn họ vốnkhôngthể bắt tay với nhau nhưngkhôngbiết vì sao Lý Phỉ Tư chọc giận đối phương, bị mấtmộtbàn tay, sau đóhắnphải đeo tay giả nhưng thao tác lạikhôngthuần thục, cuối cùng lúc gây ánthìbị cảnh sát bắt được.”

Cố Hàm Sương trầm mặckhôngnói.

https://thuviensach.vn

Nhân lúc dừng đèn đỏ, Lục Văn Tinh quay sang nhìncô“Hàm Sương, có chuyện gìthìem hãynóira, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, Lục Văn Tinh làmộtngười đàn ông,khôngđến mức làm cho người phụ nữ của mình phải lo lắng sợ hãimộtmình. Những chuyện kháckhôngnóinhưngmộtmạng nàyanhvẫn có khả năng.”

Cố Hàm Sương ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thấysựnghiêm túc trong đáy mắthắnnước mắt cuối cùngkhôngnhịn được chảy ra,côrun rẩy mở miệng

“Văn Tinh, buổi tối hôm đó là Vincent,hắnmuốn lấy đôi mắt của em.”

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 23: Giải Quyết

Editor: Mễ Đồng

Cố Hàm Sươngkhôngnghĩ tới việc dùng phương thức này để giải quyết mọi việc.

cônhìncôgáingồi ở đối diện, kinh ngạc: “Hoa Quỳnh!?”khôngnghĩ

tớicôấy cũng tới chỗ này.

côgáitrong nháy mắt kinh ngạc, ngay sau đó liền cười: “khôngnghĩ

tớicôcòn có thể nhớrõtôi là ai.”

Sao có thểkhôngnhớrõ,côấy trước đây, người đánh đàn Hoa Quỳnh nương, khi ở giáo phườngcôlà hoa khôi duy nhất có thể thành công tự

chuộc bản thân ra khỏi đó.

Dựa vàomộttay tuyệt cầm điêu luyện nổi tiếng kinh thành, Vương công đệ tử tranh nhau bái kiến, muốn nạp nàng vào phủ, lại bị nàng nhất mực cự tuyệt.

Chính mình tự tích cóp đủ bạc chuộc thân,mộtmình rời khỏi giáo phường, nghenóisau này lại gả chomộtngười làm chính thê, sau đó lạikhôngcó tin tức.

Rất nhiều ngườikhônghiểu lựa chọn củacô, xem ra ở các nàng, làm thiếp cũng có cái tốt của nó, mặc dù làm vợ bé nhưng tốt xấu cũng có thể

an cư lạc nghiệp, ăn mặckhônglo.

https://thuviensach.vn

Nếu như may mắn được sủng ái sinh ra nhi tử, tương lai còn có thể

dựa vào nhi tử để được phân cho phủ riêng trở thành lão thái quân.

Đây đều là ước mơ chung của các tiểucônương trong giáo phường, cũng có thể là đường ra duy nhất của bọn họ.

sẽkhôngcó người nàođilựa chọn tự chuộc thân.

khôngnóiđến tên tuổi càng lớnthìtiền chuộc càng nhiều,mộtlần thôi mà như muốn quét hết mồ hôi và máu của các nàng, lạinóiđến việc Đại Kim Triều vốnkhôngcoi trọng nữ nhân, sau khi rời khỏi đó muốn tìmmộtchỗ an phận cũng có mười phần khó khăn, làmkhôngtốtthìchính là việc tựđitìm kết cục chết.

Nhưng mà thứ khiến Cố Hàm Sương thưởng thức là trong lòng có hy vọng.

trêncái chiến trường của nữ nhân này, chém chếtmộtphận hồng nhanthìcũng đồng thời bị người khác chém xuống, chém rồi giết cuối cùng có mấy ai?

“Ta lúc ấy thựcsựhâm mộcô, tốt xấu gì cũngđãtự do.” ánh mắt Cố

Hàm Sương sâu thẳm, phảng phất nhớ về ngày đó, nàng đứng ởtrêntú lâu, nhìncônương kia rútđitrâm quý, cả người mặcmộtbộ xiêm y bình thường, kiên định mà rađivớimộtbóng dáng mảnh khảnh.

khôngphảicôchưa từng hình thành suy nghĩ tự chuộc thân, nhưng mà nàng là người thân của nhà quan, ởtrêncó người nhìn,khôngcho phép nàng chuộc thân: “Sau đócôcó đến được chỗ tốtkhông?”

“Cho là tốtđi, được như ước nguyện, gả chomộtngười thanh bạch, cómộtthân phận đứng đắn.” Quỳnh nương tự giễu: “Trừ việc bị ghét bỏ rồi bị mưu hại,các mặt khác đều khá tốt.”

https://thuviensach.vn

Cố Hàm Sương nhướng mày: “khôngphảicônóilà người thànhthậtsao?”

“Người thànhthật? thế nàothìđược xem như người thànhthật?” Nàng cười khổ: “Tôi cũngđãcẩn thận, thậm chí bởi vì có câunóikia, người trượng nghĩakhôngnhiều của quý, người hay phụ lòng đều là người đọc sách, nên người giàu có hay người nhiều chữ tôi cũngkhôngdám chấp nhận.”

“mộtthânmộtmìnhđiđến nơi xa nhất có thể, ởmộtthôn xóm xa xôi chọn đượcmộtngười thànhthậtchỉ làmộtnông dân.”

“Nhưng màcôCốcôbiếtkhông? Người ngu muội thànhthậtthìdễ bôi đen nhất, trải qua mưa gió, thứ có thể ở lại là tấm chân tình dịu dàngthìmới đáng quý nhất.”

Cố Hàm Sương hiểurõ: “Xem rahiệntạicôsống rất tốt.”

Bằngkhôngsẽkhôngcó câu cảm khái kia.

“Đúng vậy,” Hoa Quỳnh gật đầu,khôngbiết nghĩ tới cái gì, trong mắt đều mang theo ý cười: “tôi gặpmộtngười rất tốt.”

côdừngmộtchút, tiếp theo nghiêm mặtnói: “côCố, chuyện của Vincent, tôi thayhắnnóicâu thực xin lỗi vớicô,côyên tâm, về sauhắnsẽkhôngquấy rầycônữa.”

Cố Hàm Sương nhớ tới lời Lục Văn Tinhnói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳngcôấy: “Người có thể kiềm chế Vincent, làcô!”

Hoa Quỳnh gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, là tôi.”

“côvì cái gì……”côđột nhiên mắc kẹt. Nên hỏi cái gì? Tại sao lại ở

chỗ nguy hiểm? Biếtrõhắnlà dạng người gì, tại sao còn muốn ở bên nhau?

https://thuviensach.vn

Hoa Quỳnh lại có thể biết nàng muốn hỏi cái gì: “Vincent làmộtngười tốt,hắnthông minh lại nhân nghĩa, những suy đoán của mấy nhà tâm lý học cũng làsựthật,hắnchỉ là…… Bị quá nhiều cực khổ.”

“hắntừnhỏđãbịmộttên biến thái nhận nuôi, dùnghắnđể làm thực nghiệm,khôngđến ba tuổi liền bắt đầu bị người takhôngngừng mổ bụng.”

“Khi tôi gặp đượchắn,hắnchỉ làmộtngười nhonhỏtrần trụi nằm ởtrênđất dính đầy lá khô, toàn thânkhôngcómộtchỗ thịt nào nguyên vẹn, lại bị đông lạnh đến xanh tím. Nhưng màhắnlại cười với tôi, đôi mắt màu lam lại ấm áp sáng ngời.”

“Từnhỏđến lớn,hắnđược người khác cho quá ít thiện ý, tôi chỉ là giúp đỡhắnvài lần, chỉmộtvài điểm bénhỏđó vốnkhôngđáng kể chút nào, lại khiến chohắngắt gao bắt lấy, mãi để ýkhôngbuông tay.”

côcười khổ lắc đầu: “côCố,hiệntạicôcó lẽ cònkhônghiểu, nhưng rồisẽcómộtngày,côsẽgặp đượcmộtngười như vậy, mặc kệhắnlà người hay là ma,côsẽđều nguyện ý vứt lại hết tất cả để ở bên cạnhhắn.”

“hắnnghe lời tôinói, tôisẽtận lực để giảm bớt tội ác củahắnxuống.”

trong mắtcômang theo ánh lệ, khóe môi lại cười rất chânthật: “Về sau khi tôi xuống địa ngục, chúng tôi cũngsẽở cùng nhau”

Cố Hàm Sương trở về, trong đầu nhớ lại lời Hoa Quỳnhnói: rồisẽcómộtngày,côsẽgặp đượcmộtngười như vậy, mặc kệhắnlà người hay là ma,côsẽđều nguyện ý vứt lại hết tất cả để ở bên cạnhhắn.

Hoa Quỳnh vẫn luôn giốngmộtcon thiên nga, cũngsẽkhôngsợ hãi việc có thể tan xương nát thịt.

Nhưng màcô……sẽnhư vậy sao? Vì Lục đại ca……côsẽnhư vậy sao?

Cố Hàm Sương nghĩkhôngra đáp án.

https://thuviensach.vn

cômộtmình trở về, mới vừa vào cửa liền thấy ở phòng khách cómộtngười nôn nóng đảo quanh là Lục Văn Tinh. Lục Văn Tinh nhìn thấycô, đem di động trong tay némđi,đinhanh lại bắt lấy bả vaicô:

“Emđãđiđâu!?”

Cố Hàm Sương nhìnhắn, từ trước tới nay trong suy nghĩ củacô,hắnvẫn luôn làmộtngười ổn trọng,côchưa bao giờ gặp quahắnnhư vậy, sợi tóc hỗn độn, trong mắt đầy lo âu, thái dương còn có thể nhìn thấy cổ nổi gân xanh.

rõràng chật vật như vậy, thậm chí còn có chút dữ tợn, nhưng màcôlại cảm thấy thựcsựrất động lòng người.

Lục Văn Tinh vẫn còn nắm lấy vaicô, lực đạotrêntay làm chocôcảm thấy đau đớn: “Emđãđiđâu? Hả? Em có biếthiệntại là mấy giờ haykhông?

Em làm sao dámmộtmình chạy khắp nơi như vậy?”

Cố Hàm Sương nhìn thấy trong mắthắnchứa đầy lo âu cùng tức giận, đột nhiên nhào vào trong lòng ngựchắn, đôi tay vòng lấy vòng eo thon chắc, trấn an mà vỗ vỗ lưnghắn, ôn nhunói: “Lục đại ca,khôngcó việc gì đâu.”

Lục Văn Tinh từ từ an tĩnh lại, ôm chặt lấycô: “Hàm Sương,khôngđược chạy lung tung như vậy,anhđãnghĩ ra biện pháp, rất nhanh là có thể giải quyết.”

Cố Hàm Sương dừng động táctrêntay lại, từ trong lòng ngực củahắnngẩng đầu lên, nhìn lên chiếc cằm kiên nghị.

hắnkhôngnóigì thêm rốt cuộc là biện pháp gì, nhưng nghĩ cũng biết, chuyện đến cả cảnh sát cũng phải giải quyết khó khăn như vậy,hắnmuốn giải quyếtthìlà chuyện lớn cỡ nào.

côtừng miêu tả diện mạo của Vincent, lại pháthiệnhắntrừ việc cómộtkhuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt màu lam,côhoàn toànkhôngthể nhớ

https://thuviensach.vn

nổihắnlớn lên có bộ dáng thế nào. Đây rốt cuộc là năng lực đáng sợ cỡ nào!

Người như vậy, có người nào có thể đối phó được?

côlắc đầu: “khôngcần, Lục đại ca, emđãgiải quyết,hắnsẽkhôngđến nữa đâu. Em gặp……mộtngười cố nhân……”

côđem chuyện vừa rồinóichohắnnghe, Lục Văn Tinh liền nâng lông mày.

“Lục đại ca,anhcó cảm thấy em nên khuyêncôấy đối phó Vincent haykhông?”côchần chờ hỏi.

“không,” Lục Văn Tinh lắc đầu: “Vincentkhôngphải là người mà bất luận kẻ nào cũng đối phó được,khôngphải chưa có người nghĩ tới việc tìm được người có thể kiềm chếhắn, xúi giụccôgáiđó bắt lấy Vincent.”

“Nhưng mà bọn họkhôngcó nghĩ tới việc, Vincent là người như vậy, nếu đối phương là người có thể dễ dàng bị xúi giục,thìlàm sao có thể

khiếnhắncam tâm chịu chocôgáiđó kiềm chế.”

“Cho nên kỳthậtnhư vậy mới là kết quả tốt nhất, bằngkhôngngười kiamộtkhi xảy ra chuyện gì, Vincent mấtđikhống chế, hậu quảkhôngphải kẻ

nào cũng có thể gánh vác được, em phải biết rằng, Fes thủ đoạn như vậy, ở

trước mặthắnthìcũngkhôngđáng nhắc tới.”

“Chính là người mà vừa rồianhnóitìm được biện pháp……”

Lục Văn Tinh xoa xoa khóe mắtcô, kéo kéo khóe miệng: “Cá chết lưới rách thôi,khôngđến nổikhôngnắm chắc được.”

Cố Hàm Sương nhìnhắn, trong mắt có thể thấyrõcảm tình, lại nhớ đến chuyệnđãxảy ra với Cố gia, sau chuyện đó bởi vì nhà chồng sợ chịu liên lụy https://thuviensach.vn

màcôbị rơi vào cảnh ngộ ngày trước, thậm chí họ còn coicôlà nữ nhi “Chết bệnh” của Cố gia.

Đột nhiêncôliền hiểurõlời mà Hoa Quỳnhnói.

người trước mắt này, nếu cùnghắnxuống địa ngục,cônguyện ý sao?

Nguyện ý, chỉ cầnhắnvẫn luôn đối xử vớicônhư vậy, chỉ cầnhắnvẫn luôn là Lục đại ca.

hắncóđiđâuthìcôđều nguyện ý theohắn.

Tác giả có lời muốnnói:

cái nhìn của Hoa Quỳnhkhôngđại diện cho cái nhìn của tác giả, Vincent tuy rằng đối với người khác tàn nhẫn, nhưnghắnđãđem tất cả tốt đẹp cho Hoa Quỳnh, cho nên nàng nhìnhắnrất tốt, mới có thể đánh giá như

vậy.

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 24: Chia Sẻ

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 25: Sẽ Thắng

Trương Thần “Tôi chỉ là nhất thời vận maykhôngtốt thôi, cũngkhôngphải lần nào cũng xui xẻo như vậy, tại sao lại có thể

cướpđiquyền tự doyêuđương của tôi chứ?”

“Chuyện đó và vận maykhôngliên quan gì đến nhau, chỉ đơn giản là chỉ số thông minh có vấn đề, cậu như vậy,mộtngười đếnmộtngười lừa,mộtđôi đếnmộtđôi lừa, chưa từng dùng đến vận may.”

Thằng ngốc này, trong vòng luẩn quẩn này làm gì có người nào may mắn nhưhắn, còn có cơ hội được chọn chọn nhặt nhặt? Đây hoàn toàn là làm mất hết cơ hội của chính mình.

khôngthấy được nhiều quan hệ thông gia như vậy, cho dù trong nhàkhôngbức épthìbọn họ cũng tự mình tính kế, dù sao cạnh tranh kịch liệt, chỉ cần có thể giúp đỡ cho mìnhthìcho dùkhôngchịu được cũng cam tâm tình nguyện nghẹn khuất.

Trương Thầnkhôngnói.

Dịch Bác Hàm quay ngườinóivới Lục Văn Tinh “anhLục?”

https://thuviensach.vn

Lục Văn Tinh gật đầu “đithôi, người phụ nữ kia có thểđangở bên cạnh đối phương.”

Lục Văn Tinh cảm thấy người phụ nữ kia xuấthiệnquá trùng hợp, vì thế phân tích xem đối phương là nhà ai phái đến nhưng hạng mục này rất lớn, hấp dẫn số người cạnh tranh cũngkhôngít, nhất thời khó có thể xác định chỉ có thể chờ đến rồi lại xem xét.

Chờ đến khi bọn họ đến nơi nhìn thấy người đàn ông dẫn theo cấp dưới đứng ở nơi đó Lục Văn Tinhkhôngkhỏi nhíu mày, người quen cũ.

https://thuviensach.vn

VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI

Công Ngọc Hạc Minh

www.dtv-ebook.com

Chương 26: Quan Lâm

Editor: huyetsacthiensu

Nửa cuộc đời của Lục Văn Tinh, hiếm khi bị người hãm hại. Có thể

đểhắncoi là đối thủ đều là những ngườiđãlàm chohắnthậtsựnếm trái đắng.

Cháu trai của Vương gia làmộttrong số đó,khôngthểkhôngthừa nhận đối phương làmộtngườithậtsựcó bản lĩnh, hãm hại người còn thiếu kinh nghiệm làhắn.

Nhưng bù lại sau khi trở vềhắnsẽkhôngđể đối phương trong lòng, dù sao sau đóhắnrời xa trung tâm thành phố W, việc buôn bán cũng dần dầnkhôngcó gì cần lui tới.

Mà nghenóiđối phương bịanhem nắm được nhược điểm, trong lúc nhất thời ốc cònkhôngnổi mình ốc, Lục Văn Tinh cũng ném chuyện này ra sau đầu,khôngngờ hôm nay lại đụng mặt, bên cạnh còn có người congáichân ái của Trương Thần.

Ánh mắt củahắnchuyển quanh giữa hai người, liên tưởng đến thân phận người phụ nữ tốt nghiệp trường IVY League danh giá, nhất thời hiểurõ“thậtsựlà lợi hại, vì chút đồ này nọ ngay cả người phụ nữ của mình cũng mang ra bán.”

Làm chohắnbịmộtvố đau, Lục Văn Tinh từ trước đến nay trở thành nhân vật (trong tác phẩm văn học, nghệ thuật), hôm nay xem rakhôngphải người ta có bản lĩnh mà là lúc đầu bản thân quá kém, thua trong tay tên oắt con như vậy.

https://thuviensach.vn

hắncoi thường loại này nhất, chuyện gì cũng để nữ nhân ra mặt,khôngcó tiền đồ.

Vương Quan Lâm sắc mặt có chút khó coi, vừa mới chuẩn bị mở

miệngđãbị người bên cạnh đè lại cánh tay.

Giản Man tiến lênmộtbước: "Lục tiên sinhnóikhôngnên quá khó nghe,khôngnóiđến trước đây giữa chúng ta làanhtình tôi nguyện, các ngươi tài nghệkhôngbằng người, cũngkhôngoán đượctrênđầu người khác."

Lục Văn Tinh nhìn quần áo cao quý bình tĩnh chuyên nghiệp,mộtdạng nữ nhân khôn khéo giỏi giang,khôngrõđầu óccôta phát triển thế nào. Cảm thấy bản thân hi sinhthậtvĩ sao?

Theo trò vui này, vẫn kính dâng vĩ đại như vậy, cũngkhôngbiết nhiều năm đọc sáchđiđâu.

Lục Văn Tinh lười phí lời với bọn họ "Hừ"mộttiếng mang ngườiđiđến bên kia.

Vương Quan Lâm nhìn bóng lưng nam nhân, trong mắtmộtmảnh ám trầm.

Tình

huống

Vương

giakhôngkhá

hơn

Dịch

gia

bao

nhiêu.khôngphảinóibố mẹ mặc kệhắnchơi bời mà là lão gia tử có thể sinh, chín con trai hơn hai mươi cháu trai, toàn bộ nhìn chằm chằm vào gia sản,hắnnỗ lực bao nhiêu mới bộc lộ tài năng.

Ở cùngmộtchỗ trong cùngmộtvòng tròn, lúcnhỏhai ngườiđãtừng gặp mặt.

Đối phương có thểkhôngcó ấn tượng đối vớihắnnhưnghắnlại có ấn tượng sâu sắc.

https://thuviensach.vn

hắncòn nhớrõkhi cònnhỏthấyhắnđược Lục lão gia tử mang đến tới nhà làm khách,hắnmặc áo sơ mi, cười phách lối,hắnchưa từng thấy bộ dáng tươi cười tùy ý như vậy.

Bọn họrõràng là cùng tuổi,hắnlại lúc nào cũng mang theo mặt nạ hiểu chuyện thông minh, cái gì cũngkhônglàm, thành tích nhiều lần xếp cuối, cả

ngày nghịch ngợm gâysựkhônglàm việc đàng hoàng, lại hưởng thụsựcưng chiều của người nhà.

Thậm chíhắncòn thấy tên kia và ông nội giống như chịu ảnh hưởng của Lục lão gia tử; để quải trượng sangmộtbên, cười tủm tỉm cùng cháu trai chơi điện tử.

Mà ông nội củahắn, đừngnóilà cùnghắnđánh điện tử, lúchắnhết sức lo sợ biểuhiệnmình, khenhắnmộtcâu cũng có thể làm chohắnđược sủng ái mà lo sợ.

Vì sao? Cũng bởi vì Lục gia chỉ cóhắnlà cháu trai sao?

Vậythậtkhôngcông bằngkhôngphải sao?

Thậm chí ngay cả nụ cười cũng keo kiệt với bọn họ, lôi kéo tay của đối phương đều khen Lục gia có người kế tục.

Nhưng mà đứa bé bé tí có thể nhìn ra được cái gì? Chẳng qua là khách sáo khen tặng mà thôi, Lục lão gia tử lại cười vẻ mặt kiêu ngạo.

Khi đóhắnliền nhớ kỹ Lục Văn Tinh.

Ta phải chứng minh với người đời,khôngcó gì nỗ lực màkhôngđạt được, kiêu ngạo củahắncó thể duy trì liên tục duy trì liên tục bao lâu? Cuối cùng cómộtngày tasẽđánh bạihắn, đứng ở vị trí làm chohắnngửa mặt nhìn lên.

Đây là cách hay nhất làm cho ông nội nhìn với cặp mắt khác xưa.

https://thuviensach.vn

Giản Man ôm tài liệu lui về phía sau Vương Quan Lâm,khôngđể ý đếnkhôngđể ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của Trương Thần, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể,khôngcần biết dùng thủ đoạn gì.

Hơn nữa,mộtnhị thế tổ chỉ biết dựa vào người nhà như thếcôta làm sao có thể coi trọnghắn.

Hai nhóm người đều tự chiếm lấymộtgóc tiền sảnh, sóng ngầm lưu động, cùng đợi thời gian vào trận.

***

Thương trường như chiến trường, tràn ngập khói thuốc súng vô hình.

Trải qua cuộc gặp gỡ tranh đấu gay gắt cuối cùng hạ màn. Hoài Đặc Lí Đức tiên sinh đưa tay: "Như vậy, Lục tiên sinh, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. "

Lục Văn Tinh nhếch môi: "Hợp tác vui vẻ."

Hoài Đặc Lí Đức nhìn thanh niên ý chí bừng bừng này, nhịnkhôngđượcnóithêmmộtcâu: "Lục tiên sinh, cậu là người trong nước thẳng thắn nhất tôiđãgặp."

Dịch Bác Hàm đứng bên lộ ra vẻ mặt kỳ quái thế nhưng Trương Thần và Lục Văn Tinh đềukhônghề khác lạ.

Trương Thần làmộttên học tra, xemmộtbức tranh châm biếm cũng cháng váng đầu căn bảnkhôngthấy có gì sai.

Dạo này Lục Văn Tinh nhờ phúc của vợ mà văn hóa tu dưỡng tăng lên nên nghe hiểu thế nhưng lòng dạhắnsâu sắckhôngmuốn lộ ra ngoài, đôi mắt hẹp dài híp lại,khôngai nhìn ra điều khác thường.

https://thuviensach.vn

Bởi vậy Hoài Đặc tiên sinhkhôngthấy gì, dùng vốn tiếng Trung sứt sẹonóitiếp "Tôi có nghiên cứu qua lịch sử Trung Quốc, ông cha các ngàiđãchế ngự con dân hết sức hết sức xuất sắc."

"Tôi mới tới Trung Quốc, cho tới bây giờkhôngai có thể nhìn thẳng tôi, người có thân phận thấp hơn tôithìkhúm núm nịnh bợ khúm núm nịnh bợ luôn luôn theo bản năng lấy lòng tôi, thân phận cao hơn luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến với tôi. Lục tiên sinh,anhlà người đầu tiên nhìn thẳng vào tôi."

Lần này tất cả mọi người đều hiểuhắnmuốn biểu đạt ý gì, hai thành ngữ* nàyhắndùng rất chính xác.

*2 thành ngữ được nhắc đến trong câu của ông Hoài Đặc là:

- 奴颜婢膝 (nô nhan tì tất): Khúm núm nịnh bợ

- 颐指气使 (di chỉ khí sử): Vênh mặt hất hàm sai khiến.

Có người sắc mặtkhôngtốt, có người lại chẳng để ý.

Lục Văn Tinh là ai, trong nhận thức củahắntừnhỏđến lớn, trời là lão đại, đất là lão nhị,hắnchính là lão tam, hi vọnghắnkhúm núm nịnh bợthìcho dù là đầu khớp xương vỡ cũngkhôngcó khả năng.

Về phần vênh mặt hất hàm sai khiến, ngườihắnchướng mắtthìhắncũng lười để ý, nhìn thấyhắncũng có thểkhôngnóigì với ngươi huống chi sau khi thành niên hiểu chuyệnthìnhững người bên cạnh cũng là những người linh hoạt, khéo đưa đẩy, đơn giảnkhôngcho ngươinói.

Lời của Hoài Đặc làm cho lòng người khó chịu nhưng lại đúng vớihiệnthực.

https://thuviensach.vn

hắncười cười: "Hoài Đặc tiên sinh người ngẩng đầu ưỡn ngực có rất nhiều, trước đây chúng tôi có thể đứng lên sau này cũng có thể đứng lên."

Hoài Đặc cười ha ha: "Lục tiên sinh,khôngcó ý tứ gì khác, Trung Quốc đúng làmộtdân tộc vĩ đại, tôiđãtừng đọcmộtít sách cổ của cácanh, phong độ

củamộtđại tướng mới là khí độ cácanhcó."

Hai người vừanóivừađiđến bãi đỗ xe, xe Lục Văn Tinh dừng ở bên ngoài, Hoài Đặc gật đầu với bọn họ ý bảo bọn họđitrước.

Bọn họ tạm biệt Hoài Đặc tiên sinh rồi lên xe, Dịch Bác Hàm khởi động xe.

Vương Quan Lâm luônđitheo phía sau thấy thế cũngkhôngnhịn được nữa tiến lên: "Hoài Đặc tiên sinh."

"Người trẻ tuổi." Hoài Đặc cười híp mắt hỏi: "Cậu còn có chuyện gì sao?"

Vương Quan Lâm chịu đựng tâm tình trong lòng, khóe miệng cứng đờ: "Chỉ là muốn biết phương án kinh doanh của chúng tôi có gìkhôngbằng Lục thị mong ngài có thể chỉ điểmmộtchút."

"Người trẻ tuổi." Hoài Đặc nheo mắt lại: "Số liệu Của các cậu rất hoàn mỹ nhưng trước đó chúng tôi dùng thiết kế ban đầu của các cậu thiết kếmộtbảng câu hỏi khảo sáttrênthương trường, phương án của Lục tiên sinh chiếm được nhiềusựủng hộ hơn. Điều này chứng minh phương án của Lục thị phù hợp với tình hình trong nước hơn. Thất bại là mẹ thành công, hãy tiếp tục cố gắng."

nóixong cũngkhôngở lại, lên xeđi.

Vương Quan Lâm bóng lưng nghênh ngang màđihung hăng đạpmộtcước lên lốp xe hai bên trái phải.

https://thuviensach.vn

Table of Contents

Mục lục

Chương 1: Sương Lạnh

Chương 2

Chương 3: Cố Gia

Chương 4: Văn Tinh

Chương 5: Ước Hẹn

Chương 6: Rung Động

Chương 7: Lễ Chùa

Chương 8: Nhật Ký

Chương 9: Bạn Bè

Chương 10: Lâm Trọng

Chương 11: Cây Tiêu Của Diệp Gia

Chương 12: Có Biến

Chương 13: Kích Động

Chương 14: Chuyện Đêm

Chương 15: Hạ Bút

Chương 16: Trở Về Nhà

Chương 17: Trước Khi Kết Hôn

Chương 18: Thành Hôn

Chương 19: Thăm Dò

Chương 20: Có Thuật

Chương 21: Tao Ngộ

Chương 22

Chương 23: Giải Quyết

Chương 24: Chia Sẻ

Chương 25: Sẽ Thắng

Chương 26: Quan Lâm

https://thuviensach.vn

Document Outline

- Mục lục

- Chương 1: Sương Lạnh

- Chương 2

- Chương 3: Cố Gia

- Chương 4: Văn Tinh

- Chương 5: Ước Hẹn

- Chương 6: Rung Động

- Chương 7: Lễ Chùa

- Chương 8: Nhật Ký

- Chương 9: Bạn Bè

- Chương 10: Lâm Trọng

- Chương 11: Cây Tiêu Của Diệp Gia

- Chương 12: Có Biến

- Chương 13: Kích Động

- Chương 14: Chuyện Đêm

- Chương 15: Hạ Bút

- Chương 16: Trở Về Nhà

- Chương 17: Trước Khi Kết Hôn

- Chương 18: Thành Hôn

- Chương 19: Thăm Dò

- Chương 20: Có Thuật

- Chương 21: Tao Ngộ

- Chương 22

- Chương 23: Giải Quyết

- Chương 24: Chia Sẻ

- Chương 25: Sẽ Thắng

- Chương 26: Quan Lâm

Table of Contents

Mục lục

Chương 1: Sương Lạnh

Chương 2

Chương 3: Cố Gia

Chương 4: Văn Tinh

Chương 5: Ước Hẹn

Chương 6: Rung Động

Chương 7: Lễ Chùa

Chương 8: Nhật Ký

Chương 9: Bạn Bè

Chương 10: Lâm Trọng

Chương 11: Cây Tiêu Của Diệp Gia

Chương 12: Có Biến

Chương 13: Kích Động

Chương 14: Chuyện Đêm

Chương 15: Hạ Bút

Chương 16: Trở Về Nhà

Chương 17: Trước Khi Kết Hôn

Chương 18: Thành Hôn

Chương 19: Thăm Dò

Chương 20: Có Thuật

Chương 21: Tao Ngộ

Chương 22

Chương 23: Giải Quyết

Chương 24: Chia Sẻ

Chương 25: Sẽ Thắng

Chương 26: Quan Lâm